
 ๑๐๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๔๖/๑ 
 
แตบนสถิติสถานการณความดีขึ้นของทาน ผมบอกวาไมจริง ผมเรียนทานนายกรัฐมนตรี
เลยครับวามันไมจริง สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต ความถี่ของเหตุการณอาจจะ 
ลดนอยลง แตความสูญเสียของพี่นองประชาชนคงที่ครับทานนายกรัฐมนตรี ความเปน
ความตายของพี่นองประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตคงที่ ความถี่นั้นอาจจะลดลง 
จากการตายแตละครั้ง ๑ ถึง ๒ ราย เปนครั้งละเปนสิบ ๆ ราย ทานเขาใจไหมครับ แตสิ่งที่
ทานนายกรัฐมนตรีไมไดตอบผม อาจจะเลี่ยงบาลีที่ไมตอบ ผมถามวา ทานทราบหรือไม
วากลุมใดที่มีปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ถาทานไมทราบวากลุมไหน กลุมใด  
ใครเปนผูกอเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต ถาทานไมทราบคนเหลานี้ ทานก็ไมสามารถ 
ที่จะแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตได ทานยังไมไดตอบ   
  ทานประธานที่เคารพ ผมขออนุญาตเรียนวาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้จะตองใสใจใหมากกวานี้ เงินคาเสี่ยงภัย ๒,๕๐๐ บาท  
กระผมพูดในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้หลายครั้งจนนําไปสูที่ทานนายกรัฐมนตรีตองไปขอ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จาก ๑,๐๐๐ บาท มาเปน ๒,๕๐๐ บาท แตทานนายกรัฐมนตรี
ทราบไหมครับ เมื่ออาทิตยที่แลว ๓ วันที่แลวที่กอนผมจะเดินทางมาเขาประชุม 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ เงิน ๒,๕๐๐ บาท ณ วันนี้ขาราชการในพื้นที่ยังไมไดรับครับ 
ทานนายกรัฐมนตรี ทานจดไวครับ เงินคาเสี่ยงภัย ๒,๕๐๐ บาท ที่ทานบอกวาโอนไปแลว
ขณะนี้ยังไมไดรับนะครับ  
  ทานประธานที่เคารพ กระผมมองดูแลววาสถานการณจังหวัดชายแดน
ภาคใต สถานการณสวนหนึ่งที่นําไปสูในความรุนแรงเพิ่มขึ้น ก็สวนหนึ่งผมตองยอมรับวา
ความรับผิดชอบของทานนายกรัฐมนตรีนั้นนอยตอปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต และองคประกอบที่สําคัญก็คือการนํารัฐมนตรีเคียงขางมาเปนผูรวมในการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ก็เปนองคประกอบสวนหนึ่งที่ทําใหสถานการณลอแหลม
ขึ้นและรุนแรงขึ้น ทานประธานคงจะจําไดครับในสถานการณวันหนึ่งที่เกิดกรณีตากใบ  
ก็มีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูที่ รับผิดชอบในสถานการณตากใบ  
และสถานการณตากใบก็เปนสวนหนึ่งของปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น ณ วันนี้ 
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเรียนผานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีวาในการแกไขปญหา 



 ๑๐๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๔๖/๒ 
 
จังหวัดชายแดนภาคใต ณ วันนี้คือ ๑ สนามรบ ๑๐ แมทัพ เหตุผลที่ผมตองบอกอยางนี้
เพราะอะไรครับ เพราะวาในจังหวัดชายแดนภาคใต กองกําลังทหาร กองทัพภาคที่ ๔  
ซึ่งจะตองดูแลจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะ พอเกิดเหตุการณความไมสงบรุนแรงขึ้น
ตองเอากองทัพภาคแตละภาคไปคุมแตละจังหวัด และกองทัพภาคที่ ๔ ก็ไปคุมแค  
๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา นี่เปนประเด็นหนึ่งที่มีความขัดแยงเกิดขึ้นในปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งเกิดจากกลไกของรัฐเอง  
   ประเด็นที่ ๒ ตํารวจภูธร ภาค ๙ ตองไปดูแลในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในโซน (Zone) ของภูธรภาค ๙ แลว ณ วันนี้ก็มี ศปร. โซนหนาซึ่งเปนตํารวจจาก
กรุงเทพมหานครไปตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใตอีก ก็เปนการซ้ําซอนของกลไกของรัฐ 
กับแนวทางในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ณ วันนี้คือปญหาที่ไมสามารถ
ขับเคลื่อนตอไปขางหนาในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนึ่งเกิดจาก
กลไกของรัฐเกิดความขัดแยงกันเอง  มีปญหากันเอง  ในขณะที่ปญหาขบวนการ 
กลุมกอการรายตาง ๆ ซึ่งมีปญหาอยูในพื้นที่ รัฐเองก็ยังไมสามารถที่จะไปแกปญหาได  
ในขณะเดียวกันพอสงกลไกของรัฐเขาไปอีกก็เกิดปญหาอีก เกิดปญหาจากกลไกของรัฐ 
มีความซ้ําซอน มีความเหลื่อมล้ํากัน นี่คือเปนประเด็นปญหา แตถามวาประเด็น 
เหลานี้ครับทานประธาน ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๔๗/๑ 
 
ผมขออนุญาตเพราะวาเมื่อสักครูทานนายกรัฐมนตรีอาจจะยังไมทราบวา ปญหาประเด็น
จังหวัดชายแดนภาคใต ณ วันนี้ ถาติดตามสถานการณใหดี มีการนําสถานการณ 
จังหวัดชายแดนภาคใตสูยูเอ็น (UN) ทานนายกรัฐมนตรีคงไมเคยไดเห็นวารูปอยางนี้ครับ
ทานนายกรัฐมนตรี  มีการประทวงที่หนายู เอ็นอางถึงสถานการณความไมสงบ 
จังหวัดชายแดนภาคใต กรณีตากใบครับ ผมจะบอกวา ผมอยากจะใหทานนายกรัฐมนตรี
ดูภาพผมอีกหลายภาพครับทานนายกรัฐมนตรีครับ ภาพเหลานี้หนายูเอ็นทั้งนั้นครับ  
ภาพเหลานี้หนายูเอ็นนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกวาทําไมผมถึงเอาภาพเหลานี้ใหทานดู  
ภาพเหลานี้หนายูเอ็นทั้งนั้นนะครับ ทานประธานครับแตสิ่งที่สําคัญที่ทานนายกรัฐมนตรี
จะตองตอบวามีกลุมเหลานี้มีการเคลื่อนไหวในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือไม ขอใหกลอง
จับภาพใหชัดหนอยครับ มีขบวนการซึ่งมีธงไปเคลื่อนไหว เรียกรองในจังหวัดชายแดน
ภาคใตตอยูเอ็น ภาพอยางนี้ครับ ทานนายกรัฐมนตรีเคยทราบไหมครับ ภาพเหลานี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีเคยเห็นไหมครับ การประทวงเหลานี้การประทวงหนายู เอ็น 
เพื่อเรียกรองบางสิ่งบางอยางตอรัฐบาล ทานนายกรัฐมนตรีดูใหดีครับวา ปญหาเหลานี้
มันไมใชโจรกระจอกอยางที่เคยมีรัฐบาลบางรัฐบาลบอกวาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนปญหาโจรกระจอก ณ วันนี้ไมใชครับทานนายกรัฐมนตรี ทานนายกรัฐมนตรี 
ดูที่รูปนี้นะครับ รูปนี้มีดาวเหลือง ดํา หมายถึงอะไรสักอยาง ทานนายกรัฐมนตรีทราบไหม
ครับ สิ่งที่ผมจะบอก ณ วันนี้ บอกฝากไปทางทานประธานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีวา 
แนวทางในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ณ วันนี้ คือ ๑. เราตองแกปญหา
ภายใน โดยใชกระบวนการในการแกปญหาดวยความจริงใจ และรูลึกถึงปญหาในการ
แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไมใชการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตสงคนเขาไป
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อไปเอาตําแหนง ๕ เดือน ๑ ป กลับมาไดตําแหนง
และสถานการณก็ยังเกิดขึ้น  วันนี้องคกรของรัฐ  กลไกของรัฐยังเปนอยางนี้ครับ  
คนที่มีความตั้งใจในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไมไดอยูหรอกครับจังหวัด
ชายแดนภาคใต คนที่มีความเขาใจกับปญหาจังหวัดชายแดนใตไมเคยไดอยูและตองยาย
ออกนอกพื้นที่ นายกรัฐมนตรีตองไปดูใหดี ถากลไกของรัฐยังไมมีความเขาใจวิถีชีวิต 
ความเปนอยูของพี่นองประชาชน กับการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตมันไมสามารถ 



 ๑๐๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         ศิริลักษณ ๔๗/๒ 
 
แกปญหาไดอัตลักษณความเปนอยูของพี่นองประชาชนและความเปนธรรมของสังคม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตทานจะตองใหความสําคัญ สิ่งเหลานี้ครับที่ผมจําเปนจะตอง
ฝากทานนายกรัฐมนตรี เพราะทานนายกรัฐมนตรีกําลังจะมองวาปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตเปนเรื่องภายใน ณ วันนี้มันไมใชแลวครับ เปนเรื่องที่กาวไปไกลมากกวานั้น  
สิ่งที่สําคัญคือผมอยากจะฝากทานนายกรัฐมนตรีใหไปดูปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ประเด็นปญหาเรื่องงบประมาณลงไปกันมากมายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต การนํางบประมาณไปมากมายทานครับ ปญหามันก็เกิดขึ้นอีก เพราะการพัฒนา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประชาชนจะไดประโยชนจริง ๆ มันไมมี แตงบที่ลงไปก็คือจะ
ลงไปในงบของบุคลากร และสิ่งที่สําคัญคือ บางเรื่อง บางประเด็น บางปญหา บางงบประมาณ 
กลไกของรัฐเอางบไปแลวไมดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล ------------------- 
 

- ๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๔๘/๑ 
 
ผมเคยพูดในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้หลายครั้งครับ ทานประธานครับ อยางในกรณี 
รถกวาดตะปูเรือใบที่ไดเคยของบประมาณจากสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไป ๑๖๒ ลานบาท 
ผมไดไปตรวจสอบ ๓๗ คัน ที่สภาแหงนี้ไดอนุมัติเงินงบประมาณไป ไมมีการจัดซื้อจัดจาง
ใน  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต เลย  ถามวาเงินเหลานี้ ไปไหน  นั่นแสดงใหเห็นวา
กระบวนการสวนหนึ่งในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากกระบวนการ 
ในการมีปญหาแลว ก็มีการคอรรัปชันในปญหาเรื่องงบประมาณอีกมากมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต สิ่งที่ผมอยากจะถามทานนายกรัฐมนตรีเปนคําถามที่ ๒ ทานไดให
ความสําคัญในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตอยางไร และทานไดมีนโยบายที่มี
ความแตกตางจากรัฐบาลเกา ๆ อยางไร 
  (นายอํานาย คลังผา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานผูตั้งกระทูครับ มีผูประทวงครับ ทานอาํนวยประทวงอะไรครับ 
  นายอํานวย คลังผา (ลพบุรี)  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน  
ขอประทวงทานประธาน ใหทานประธานไดใชขอ ๖๒ เนื่องจากการถามกระทูนั้น 
ถามตอบอยูในเวลา ๒๐ นาที เพราะฉะนั้นผูอภิปรายไดถามเกินกําหนดเวลาแลวครับ  
ขอโปรดทานประธานไดวินิจฉัยดวยครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมวินิจฉัยนะครับ เนื่องจากกระทูถามทุกกระทูก็มีความสําคัญ แลวก็ผูถาม ผูตอบ  
ก็ใชเวลาจะใหอยูใน ๒๐ นาทีเปะก็คงไมได ก็อนุโลมกันไป เดี๋ยวคําถามที่ ๒ แลวครับ 
เดี๋ยวคําถามที่ ๓ ก็จบนะครับ ทานอํานวยครับ เวลาทานอํานวยถามกระทูก็เกิน ๒๐ นาที
เหมือนกันนะครับ ฉะนั้นทานประธานก็คงตองอนุโลมไปกอนนะครับ เชิญทานเจะอามิง 
สรุปเลยครับ คําถามที่ ๒  
  นายเจะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส)  :  ทานมีความมั่นใจในการที่จะ
กํากับการดูแลนโยบายของทานในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนเอกภาพ 
ไดหรือไม อยางไร 



 ๑๐๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๔๘/๒ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ  
  นายสมชาย วงศสวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ทานประธานที่เคารพ ขออนุญาตตอบคําถามของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทานไดถามวาทางรัฐบาลใหความสําคัญตอปญหาภาคใตอยางไร แลวก็มีความมั่นใจ
อยางไรในการแกปญหา  เมื่อสักครูนี้ผมก็ไดอธิบายไปบางสวนซึ่งก็ซ้ํา ๆ  กันอยู  
แตก็ขออนุญาตเรียนวาเรื่องปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ๓ จังหวัด กับบางอําเภอใน
จังหวัดสงขลานั้น รัฐบาลไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งอยางที่ผมไดเรียนไปแลวนะครับ 
ในชวงระยะเวลาที่ผานมานั้นผมไดเรงรัดใหกระทรวงที่เกี่ยวของ กรมที่เกี่ยวของมีสวน 
ไดเขาไปแกปญหา ใหชวยกันแกไขปญหาในพื้นที่ตรงนั้นใหมากขึ้น ไดพยายามเรงรัดให
ทุกฝายไดลงพื้นที่ ซึ่งจริง ๆ เขาก็ลงกันอยู เพียงแตวาอาจจะไมเปนขาวเปนคราวโดงดัง
สักเทาไร ถาเปนผูหลักผูใหญไปก็อาจจะมีขาวโดงดังมากกวา อยากจะเรียนวาตรงนั้น
ทางเจาหนาที่ก็ไมไดนิ่งนอนใจอะไร สําหรับเครื่องไมเครื่องมือยุทโธปกรณตาง ๆ นั้น  
ชวงที่ผมขึ้นมาเปนรัฐบาลนั้นก็ไดอนุมัติไปหลาย ๆ รายการแลว เชน ในเรื่องอาวุธ  
ผมอาจจะไมสามารถเปดเผยตรงนี้ไดวาอาวุธอะไร เอาไปใชอะไร แตก็เรียนวาเราไดให
การสนับสนุนเพื่อใหดําเนินการอยางชัดแจง เพราะบางครั้งการที่เรามีเครื่องไมเครื่องมือ
ทันสมัย มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนั้น ทําใหมีการตรวจตรา มีการดําเนินการทางกฎหมาย 
ทางหลักฐานแมนยําและก็รัดกุมมากขึ้น ไมไปกอความเดือดรอนใหกับคนที่เขาไมได
กระทําความผิด สําหรับกลุมคนที่วามีปญหาเคลื่อนไหวอะไรตาง ๆ เหลานี้ จริง ๆ แลว
ทางเจาหนาที่นั้นเขาก็มีขอมูลเขาอยู แตอยางที่ผมบอกแลววาเรื่องนี้บางทีไมสามารถ 
จะมาพูดในที่สาธารณะไดนะครับ   ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๙/๑ 
 
 
 



 ๑๐๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๔๙/๑ 
 
แลวก็มีกลุมที่แสวงหาผลประโยชนจากกระบวนการตาง ๆ ก็มีอยู ซึ่งก็ตองดําเนินการ  
เปนเรื่องลับของเจาหนาที่เขา ซึ่งรัฐบาลเองนั้นก็พยายามยกระดับความสําคัญขึ้นมา 
ใหดําเนินการอยางรีบเรง บางสวนก็อาจจะมีความเคลื่อนไหว บางทีก็มีอยูตามชายแดน
บางอะไรบาง ผมอยากจะเรียนวาสําหรับในเรื่องการดูแลในพื้นที่นั้น ตอนนี้ทางสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผมไดผานการอนุมัติใหมีการจัดตั้งภาค จะเรียกวาเปนภาคที่ ๑๐ ของ
ตํารวจ เปนพิเศษนะครับ เดิมเรามีตํารวจภูธร ๙ ภาค ภาคจังหวัดสงขลา ซึ่งรวมถึง 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นเปนภาคที่ ๙ แตขณะนี้ เราคิดวามีแคนั้นอาจจะไมเพียงพอ 
หรือวาการแกปญหาตรง ๓ – ๔ จังหวัดนั้นอาจจะไมตรงเปาทีเดียว ก็ไดตั้งขึ้นมาอีก 
ภาคหนึ่ง ดูแลตรงนั้นเปนพิเศษนะครับ สําหรับที่จะดูความเคลื่อนไหว หรือวาติดตาม
อะไรตาง ๆ ก็เปนภาคที่ ๑๐ ซึ่งขณะนี้ก็กําลังดําเนินการในเรื่องอัตรากําลังพล แลวก็  
เร่ืองงบประมาณ เร่ืองอะไรตาง ๆ ซึ่งก็คิดวาคงจะสําเร็จ  แลวก็สามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะทําใหการดูแลพื้นที่ละเอียดยิ่งขึ้น สําหรับจํานวนเงินที่ผมไดเรียนไปวา 
เราเพิ่มเติมใหจาก ๑,๐๐๐ บาท เปน ๒,๕๐๐ บาทนั้น ผมยอมรับจากทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติวาอาจจะยังไมไดรับจริง ๆ ในตรงนี้ เพราะวาเพิ่งผานมาเมื่อสัปดาหกอน  
เมื่อการประชุม ครม. ถัดจากคราวที่แลวมาครั้งเดียวเองนะครับ ก็อาจจะยังชักชาอยู  
แตผมจะกําชับใหเร็วขึ้น แลวก็ใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ ตุลาคม หลาย ๆ เร่ืองที่ 
ทานไดอภิปรายมานั้นผมตองขอบคุณนะครับ เปนขอมูลซึ่งผมคิดวาเปนประโยชน 
ในการที่ผมจะไดนําไปนั้น ผมก็ไดบันทึกไวหลายเรื่อง และบางเรื่องก็ตรงกับที่เราไดทําอยู 
ถอืวาเปนขอมูลที่ดี เพราะวาทานเปนผูอยูในพื้นที่ ก็สามารถที่จะสะทอนปญหาใหเราเห็น
และนําไปแกไข ผมไมคิดวาเรื่องที่ทานพูดนั้น พูดแลวจะผานไปเลยนะครับ ผมก็เก็บมาใช 
ไมไดคิดวาทานรุกเรา หรือวามาตําหนิอะไรรัฐบาล ผมคิดวาเปนเรื่องที่เราชวยกัน ก็เปน
เร่ืองที่ดีมาก ผมอยากจะเรียนวาจริง ๆ แลวการที่ทํางานมาตามนโยบายที่ผานมานั้น 
ก็ไดผล แตวาบางครั้งบางคราวทางฝายตรงกันขามนั้นไดมีการดําเนินการที่นาน ๆ ก็เปน
ขาวคราวครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ผมก็คิดวาเปนผลมาจากการที่เขากําลังปรับเปลี่ยนทวงที วิธีการ
หรืออะไรตาง ๆ ก็แลวแต ซึ่งอันนี้เราก็ไมไดละเลยอยางที่เห็น คราวที่แลวที่ระเบิดครับ 
เมื่อกอนนี้ปกติระเบิดเราจับไดนอยหรือจับไมคอยได เดี๋ยวนี้เจาหนาที่เรามีวิธีการที่ดีขึ้น  



 ๑๐๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                              นภัสสร ๔๙/๒ 
 
เราจับไดทันที ๔ คนครับ และจับเพิ่มเติมได ๖ คน และจากการขยายผลนั้นมั่นใจวาจะมี
พยานหลักฐานที่ดี แลวก็สวนที่กําลังดําเนินการอยูก็จะติดตามตอไปวาใครอยูตรงไหน
บาง รัฐบาลนั้นโดยกระทรวงการตางประเทศก็ประสานงานกับองคกรตาง ๆ แลวเขาใจถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น แลวก็ถาหากวามีความเคลื่อนไหวในจุดใดก็ตามที่อยูนอกประเทศ เราก็
พยายามที่จะดําเนินการเพื่อไปขจัดหรือไปสกัดจุดนั้น ๆ เอาไวผมคิดวาอันนี้นาจะเปน
มาตรการหนึ่งที่จะทําใหความรุนแรงนั้นลดนอยลง ขอบคณุทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดหนึ่งนะครับ ในนามของสภาผูแทนราษฎร ขอตอนรับทานขาราชการ
บรรจุใหมของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แลวขอแสดงความยินดีที่ไดมารวมงาน 
ในรัฐสภาดวยกันนะครับ เชิญทานผูตั้งกระทูครับ คําถามสุดทายครับ 
  นายเจะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย 
กระผมขออนุญาตเรียนผานทานประธานไปถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วาเทาที่ผมดู 
และฟงที่ทานไดตอบกระทู  ๒  ขอ  เมื่อสักครูนะครับ  ผมดูแลว  ฟงแลว  ผมจะให 
ความเชื่อม่ันกับทานในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตคงไมไดอีกแลวครับ 
ผมคอนขางที่จะหมดหวัง เปนรัฐบาลที่ ๓ อีกแลวครับ กับการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ผมเรียนอยางนี้ครับ ผมขออนุญาตเรียนทานประธานผานไปถึง 
ทานนายกรัฐมนตรีวาในการเพิ่มตํารวจเปนภาค ๑๐ มันไมใชประเด็นครับ ------------------ 
 

- ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๕๐/๑ 
 
ประเด็น ณ วันนี้ในภาคใตคนยังเสียชีวิตทุกวัน ทานจะทําอยางไรที่จะควบคุมไมใหคน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไมตองเสียชีวิตจากสถานการณที่เกิดขึ้น ไมใชทานตั้งไป
ตั้งองคกรไป แลวก็ซ้ําซอนไปกลไกของรัฐก็ซ้ําซอนไป และการขับเคลื่อนตอไปในการเดิน
กับการแกไขปญหามันก็ไมเกิดขึ้น ผูคนก็เสียชีวิตอีกอยูนั่นครับ และนี่ก็ตั้งจะไปตั้ง 
ภาค ๑๐ ผมก็ตามครับ ผมตามไปดูวาในปงบประมาณ ๒๕๕๑ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดไปปรับโอนเงินของตํารวจ ภาค ๘ ภาค ๙ ไปสรางภาค ๑๐ ไปตัดเงินเขาทําไม  
เขาไมไดเรียกรอง ผูคนจังหวัดชายแดนภาคใต ณ วันนี้เขาเรียกรองทําอยางไรที่เขาจะไดมี
ความมั่นใจตอรัฐบาลที่จะใหความคุมครองในชีวิตและความปลอดภัยของเขาได นี่ครับ 
ที่เขาเรียกรอง เรียกรองความเปนธรรม อยางนี้ที่ผมบอกวาแกปญหาไมถูกจุด รัฐบาล
กําลังหลงกลอีก รัฐบาลกําลังเดินหลงทางอีกละครับ อยาเห็นกับตัวเงินงบประมาณกับ
การสรางองคกรกับการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สรางขึ้น ๑๐ องคกร เพิ่มขึ้น  
๑๐ องคกรถาเราไมเขาใจ ถารัฐบาลไมเขาใจปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตทานยังแก
ไมไดหรอกครับ แลวในที่สุดเปนอยางไรทานประธาน ในที่สุดความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับ 
พี่นองประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งพุทธทั้งมุสลิมเกิดทั้งนั้นนะครับ และประเด็น
ที่ผมอยากจะฝากทานประธานไปถึงทานนายกรัฐมนตรี  ทานจะตองไปดูในตัว
งบประมาณที่ผานจากสภาผูแทนราษฎรไปหลาย ๆ พันลานบาท ไมวาจะเปนเรื่อง
โครงการฮาลาล ซึ่งบอกวาจะไปพัฒนาในดานเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตวันนี้โรงงาน
รางครับ ทานนายกรัฐมนตรีผานไปดูไหมครับ ไหนบอกจะพัฒนาดานเศรษฐกิจ โรงงานราง
เอางบประมาณกันไปไมรูเทาไรไมไดทําอะไรเลยและกระบวนการอีกสวนหนึ่งในการคอร
รัปชันบนเนื้องานงบประมาณของจังหวัดชายแดนภาคใต  ทานจะตองตามไปดู 
ทานนายกรัฐมนตรี ทานลองไปดูในกรณีงบประมาณของซีซีทีวี (CCTV) ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตบวกดวย ๔ อําเภอ ของบประมาณไปจากสภาผูแทนราษฎร โดยสภา
ผู แทนราษฎรแห งนี้ อนุ มัติ ไปที่ สํ านั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙๖๙ ล านบาท  
ทานนายกรัฐมนตรีไมตองหัวเราะ ทานจะตองไปจับคนผิดมาใหได ทานจะตองตามไปดู 
๙๖๙ ลานบาทของซีซีทีวีที่ปตตานีไดรับอนุมัติไป ๙๙๐ แหง แตไปติด ณ วันนี้เพียง  
๘๗ แหงครับทานนายกรัฐมนตรีอีก ๙๐๐ กวาไปไหน ทานนายกรัฐมนตรีไมตองบอกวา 



 ๑๑๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๕๐/๒ 
 
ทานนายกรัฐมนตรีเพิ่งมานะครับ ทานนายกรัฐมนตรีเปนรัฐบาล ทานนายกรัฐมนตรีเปน
คณะรัฐมนตรีนะครับ มันไมใชเร่ืองสนุกครับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ผมตองย้ํา
ตรงนี้เพราะวาถากระบวนการมีซีซีทีวี ณ วันนั้นที่เกิดเหตุการณที่สุคีรินทรจะเปนตัวชวย
เจาพนักงานของรัฐสามารถดูแลสามารถจะหาขอมูลเบื้องตนได ถามวาสภาผูแทนราษฎร
ใหความเห็นชอบใหและไมไปติดตั้งไปไหน ๙๙๐ แหง ผมยกตัวอยางจังหวัดเดียว 
ที่จังหวัดปตตานี  ๙๙๐  แหง  ไปติดตั้ง  ๘๗  แหง  ๓  รัฐบาล  ทานตองตามไปดูวา
กระบวนการในจังหวัดชายแดนภาคใตนอกจากเกิดปญหาของขบวนการกลุมกอการราย
ในจังหวัดภาคใตแลวปญหางบประมาณ ปญหากลไกของรัฐ ๓ สวนที่ทานจะตองเขาไป
แกไขพรอม ๆ กัน ผมขออนุญาตถามทานนายกรัฐมนตรีเปนประเด็นที่ ๓ วาทานจะให
ความมั่นใจกับสภาผูแทนราษฎรกับแนวทางในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตและ
ตองใชระยะเวลานานอีกเทาไรในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต หรือวาจะรอใหคน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตตายอีกกี่ศพ ทานถึงจะใหความสําคัญในการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ 
 

- ๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๑/๑ 
 
  นายสมชาย วงศสวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
กลาโหม)  :  ขอบคุณทานประธานครับ ถามวาจะใหความมั่นใจกับสภาผูแทนราษฎร 
ไดหรือไม ผมไดแถลงนโยบายของรัฐบาลไปวา ปญหาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น
เปนปญหาเรงดวนที่เราเรงดําเนินการ และเราก็ไดทํามาตามลําดับ แตผลอาจจะไมทันใจ
เปนเรื่องธรรมดา ผมก็ไมไดปฏิเสธความรับผิดชอบวาเราไมดําเนินการ ทานถามวาจะใช
เวลาสักเทาไร ผมจะพยายามทุกคนก็อยากเร็ว ปญหาภาคใตนั้นเปนปญหาที่ทุกคน 
ก็เสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นแตละครั้ง แตถาจะขีดคั่นไปวาจะเอา ๑ เดือน ๒ เดือน  
๓ เดือน ผมคิดวาทานก็คงทราบวาปญหาตาง ๆ นั้นมันคอย ๆ ทยอยดีขึ้นตามลําดับ 
อยูแลว ซึ่งก็ถาเสร็จเร็วเราก็ดีใจ แตผมม่ันใจวาในชวงระยะเวลาที่ผมเปนรัฐบาลนั้นจะ 
ชานาน จะเร็วหรือชาเทาใดก็ตาม ผมพยายามจะใหเหตุการณดีขึ้น แลวก็กระเตื้องขึ้น  
ทั้งจะสนับสนุนการดําเนินการใหอยางเรงดวนและไมไดนิ่งนอนใจ ก็อยากจะเรียนวา 
เราใหความสําคัญอยางที่สุดอยูแลว สวนปญหาตาง ๆ ที่ทานไดเรียนมาเมื่อสักครูนั้น 
ก็ขอบคุณ แลวผมก็คิดวาเปนขอมูลที่รัฐบาลใหใชประโยชนในการที่จะไปชวยฟนฟูและ
แกไขปญหาภาคใต ไมวาทางดานเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตาม เมื่อเชาเราก็พูดปญหาเรื่อง
เศรษฐกิจภาคใตอยูหลาย ๆ เร่ือง ซึ่งคิดวาสิ่งนี้ก็จะชวยพี่นองประชาชนชาว ๓ จังหวัด
ภาคใตไดมาก ขอบคุณทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ก็เปนอันจบกระทูถามสด กระทูที่ ๑ กระทูที่ ๒ ก็ไปแลว ตอไปกระทูถามที่ ๓ 
  (นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ทานประธานครับ  
ผมขออนุญาต 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีอะไรครับ 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  จะเรียกวาปรึกษา 
หรือวาประทวงก็ไดครับทานประธาน ขออนุญาตทานประธาน ผม นายประเสริฐ  
 



 ๑๑๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๑/๒ 
 
ชัยกิจเดนนภาลัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ การตั้งกระทูถามเมื่อสักครูผมไมขัด แตก็ไดสังเกตเห็นมี ๓ ประเด็น 
  ประเด็นที่ ๑ ก็คือวามีการนําภาพมาแสดงตอทานประธาน โดยที่ไมได 
ขออนุญาตทานประธานเลย อยางนี้ถาทําได เดี๋ยวตอไปทานอื่นจะทําก็คงไมวากันใชไหม
ครับ 
  ประเด็นที่ ๒ การถามตอบกระผมเขาใจ ผมเคยตั้งกระทูถามสดนี้ กระผม
ตองเตรียมเรื่องราวทั้งหมดเยอะมากในเรื่องของคลองดาน ก็พยายามถามตอบใหจบภายใน
เวลา ๒๐ นาทีครับทานประธาน แตวันนี้ใชเวลาไปมากกวาเกือบ ๔๐ นาที ทานประธาน
อยางนี้เขาใจครับ เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในเรื่องของวิกฤติชายแดนภาคใต แตวาเนื้อหา
ไมวากัน ถามไดเลย แตวาลักษณะการถามนี้เปนลักษณะการอภิปรายไมไววางใจแลว  
  ประเด็นที่ ๓ การที่คาดคั้นให ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดตอบ เหมือนกับ 
ไมรูวาภาคใตนี้มีใครเปนผูกอการรายหรือเปนผูกระทํานี้ กระผมเขาใจวาในขอบังคับ  
ขอ ๖๑ ไมควรที่จะมีการเอยหรือออกชื่อบุคคลภายนอก ลักษณะอยางนี้ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานเจะอามิง เดี๋ยวก็จบแลว เชิญทานนั่งลงกอนครับ 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ทานประธานครับ 
กระผมไมไดประทวงในเรื่องเนื้อหาของการถาม  กระผมถามวิธีการควบคุมของ 
ทานประธาน กระผมถามในเรื่อง 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เขาถามประธาน ไมเปนไรครับ เดี๋ยวผมจะตอบ เชิญทานนั่งลง สรุปเลยครับ 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  กระผมก็ชี้แจงเหตุผล 
ไมอยางนั้นแลวเดี๋ยวจะนึกวากระผมลุกขึ้นมาถามโดยที่ไมมีเหตุไมมีผล กระผมถาม 
๓ ขอนี้เปนเหตุเปนผลเพื่อใหทานประธานไดวินิจฉัย จะไดเปนบรรทัดฐานในการควบคุม
การอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรนี้ได และไมอยากเอยตอไปวาขนาดรัฐบาลที่ปฏิวัติแลว
มีอํานาจเบ็ดเสร็จยังไมสามารถจัดการภาคใตไดเลยครับ 
 



 ๑๑๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๕๑/๓ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานประเสริฐครับ คือเร่ืองกระทูถามผมก็เขาใจวาขอบังคับนี้เขียนชัดเจนวาถามได  
๓ คร้ังและตองภายในระยะเวลาที่กําหนดคือ ๒๐ นาที แตที่ผานมาก็เปนธรรมเนียม
ปฏิบัติกันมาตลอดวาเราก็อะลุมอลวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ก็ดี รองนายกรัฐมนตรีก็ดี ทานก็กรุณาสละเวลามาใหเกียรติสภาผูแทนราษฎรมาตอบ
คําถาม ดังนั้นผมก็เห็นวาก็จะเปนประโยชนที่เราจะไดรับฟงคําตอบของทานใหเต็มที่ 
เพราะฉะนั้นผมก็เลยเปดโอกาสใหใชเวลาเกินไปบาง ก็หวังวาทานสมาชิกก็คงจะเห็นใจ 
ไมอยางนั้นจะรวบรัดกันเอากันตามกติกาภายใน ๒๐ นาที ผมคิดวามันก็เปนปญหา
เหมือนกัน ไมสิ้นถอยกระทงความ ดังนั้นก็ขอความเห็นจากเพื่อนสมาชิก แลวก็ขอความ
กรุณาเพื่อนสมาชิกก็ถาเปนไปไดทานจะถามกระทูตอไปก็ใหกระชับ ------------------------- 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๒/๑ 
 
แลวก็อยูในขอบังคับดวยนะครับ จะใหประธานตองมารับหนาถูกประทวงอยูตลอด 
เพราะทําผิดขอบังคับก็ลําบากเหมือนกันนะครับ  แตที่ผานมาเปนธรรมเนียม 
ที่เราปฏิบัติกันมาเรื่อย ไมวากระทูถามสด กระทูถามทั่วไปก็อนุโลมกันไป ก็เห็นใจ 
ทั้ง ๒ ฝายครับ 
  ตอไปผมขอเชิญทานผูตั้งกระทูถามที่ ๓ กระทูถามสด เร่ือง ทาทีและ
แนวทางปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีตอเหตุการณความรุนแรงในกรุงเทพมหานคร ผูตั้งกระทู
ถาม ทาน ส.ส. นิพิฏฐ อินทรสมบตัิ ถามทานนายกรัฐมนตรีครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๒/๒ 
 
  ทานนายกรัฐมนตรีทานลงไปปฏิบัติภารกิจเดี๋ยวคงกลับขึ้นมา มีทาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอยูดวยครับ เชิญทานผูตั้งกระทูถามเลยครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นิพิฏฐ 
อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย กอนที่กระผมจะ
ไดเร่ิมตั้งกระทูถาม ถามทานนายกรัฐมนตรี ผมขอความมั่นใจกับทานประธานอีกสักครั้ง
นะครับวา กระทูถามสดที่กระผมจะถามตอไปนี้ทานนายกรัฐมนตรีจะไดมาตอบกระทู
ดวยตัวของทานเองครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานนายกรัฐมนตรีมอบใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูตอบครับ 
เพราะวาทานก็เกี่ยวของโดยตรงนะครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมขออนุญาตทราบเหตุผลจาก 
ทานนายกรัฐมนตรีนะครับวา ทําไมทานถึงมอบใหผูอ่ืนมาตอบแทน เนื่องจากคําถามที่ผม
จะถามนี้เปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับทานนายกรัฐมนตรี อยางเชนผมจะถามวา 
ทานนายกรัฐมนตรีรูเห็นกับเหตุการณเมื่อคืนหรือไม คนอื่นตอบแทนไมไดครับ นอกจาก
ทานนายกรัฐมนตรีเทานั้นนะครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาอยางนี้แลวกันครับ ใหทานผูไดรับมอบจากทานนายกรัฐมนตรีเปนผูชี้แจงเหตุผล 
กับทานผูตั้งกระทูครับ เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
ผมจะตอบใหมากที่สุดครับ ผมจะพยายามตอบใหเต็มที่ครับ เชิญครับ ทานนายกรัฐมนตรี
ตองไปประชุมสภาความมั่นคงครับ แลวก็เดี๋ยวทานตองไปตางประเทศอีก ตองขอความ
กรุณาดวยครับ ผมตองไปประชุมกับทานดวย ก็ตองขอความกรุณาทาน ผมพอทราบ
เหตุการณ ติดตามมาโดยตลอดครับ ยินดีที่จะชี้แจงแลวก็จะรับคําแนะนําของทานครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานนายกรัฐมนตรีมีภารกิจตองไปประชุมสภาความมั่นคง เชิญทานนิพิฏฐถามเลยครับ 



 ๑๑๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๒/๓ 
 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ ผมกราบเรียน
ทานประธานเมื่อสักครูนะครับ กอนที่ผมจะเริ่มตั้งกระทูถามวา คําถามที่ผมจะถาม 
ในกระทูนี้เปนคําถามที่ทานนายกรัฐมนตรีตองตอบคําถามโดยตรง กระผมตั้งใจจะถาม
ทานนายกรัฐมนตรี ถาผมจะถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ผมก็ถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
แลวครับ ทานนายกรัฐมนตรีจะประชุมความมั่นคง ทําไมทานนายกรัฐมนตรีไมมอบให
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยละครับ ทานนายกรัฐมนตรีอยูไดนี่ครับ เร่ืองนี้เปน
เร่ืองความเปนความตายของประเทศชาติ และเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ผมอยากให
ทานนายกรัฐมนตรีใหความสําคัญกับสภาในการรวมกันแกไขปญหา ทานนายกรัฐมนตรี
หนีสภาผูแทนราษฎรไปอยางนี้ คนก็กลาวหาวาทานนายกรัฐมนตรี 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานนิพิฏฐครับ ขอความกรุณาเถอะครับ อยาไปใชคําวา หนีสภา เมื่อกี้ทานก็มาตอบแลว
นะครับ ทานมีภารกิจก็ใหเหตุผลวาทานตองไปประชุมก็กรุณาอยาใชถอยคําที่อาจจะ 
ทําใหผิดขอบังคับเลยครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมกราบเรียนทานประธานวา 
ทานนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมอยางนี้มา ๒ คร้ังแลวนะครับ  
  (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผูประทวงครับ เชิญทานผูประทวง 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี ผมขอประทวงผูอภิปราย 
เมื่อกี้นี้ที่บอกวานายกรัฐมนตรีหนีสภาผูแทนราษฎร เมื่อกี้ผมมานั่งผมเห็นทานนายกรัฐมนตรี
อยู แตเมื่อวานนี้ผมเห็นคนอภิปรายอยูแลวไมมายกมือครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เมื่อกี้ผมไดชี้แจงกับผูอภิปรายแลวครับทานสุชาติ เชิญตอครับ 



 ๑๑๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๒/๔ 
 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ ผมกราบเรียน
ทานประธานนิดเดียว ผมไมตอลอตอเถียงครับ ผมถามกระทูนี้จะจบไหมครับ ที่ผมใช 
คําวา หนี เมื่อสักครู ทานประธานจําไดไหมครับวาในคราวที่แลวมีลักษณะอยางนี้  
ทานนายกรัฐมนตรี เดินจะไปขึ้นรถแลว  พวกเราบอกวาเราตั้ งกระทูถามขอให 
ทานนายกรัฐมนตรีกลับมา แลวทานนายกรัฐมนตรีก็กลับมา วันนี้ก็ เชนเดียวกัน  
กระทูถามวันนี้ มีถามทานนายกรัฐมนตรี  ๒  กระทู  ทานนายกรัฐมนตรีตอบไป 
กระทูหนึ่งแลว แลวกระทูนี้เปนกระทูที่เหตุการณเกิดขึ้นปจจุบันทันดวน แลวก็ไดมี
ความสําคัญเกี่ยวพันกับทานนายกรัฐมนตรี  เกี่ยวพันกับการปฏิบัติภารกิจของ 
ทานนายกรัฐมนตรี แตทานไมยอมตอบกระทูครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ตกลงทานนิพิฏฐจะถามกระทู ของทานไหมครับ  หรือวาทานคิดว าทานจะให 
ทานนายกรัฐมนตรีตอบ ทานจะเลื่อนไปกอนจนกระทั่งทานนายกรัฐมนตรีทานปลอดจาก
ภารกิจก็จะไดมาตอบ ทานตัดสินใจเองแลวกันครับ  
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๕๓/๑ 
 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  กราบเรียนทานประธานครับ เร่ืองนี้ 
เปนเรื่องที่มีความสําคัญตอบานเมืองครับ อยางไรผมก็ตองถามทานประธานครับ แตผม
กราบเรียนทานประธานเบื้องตนวาพี่นองประชาชนไมทราบครับ  ผมกราบเรียน 
ทานประธานเบื้องตนวาทานนายกรัฐมนตรีไมใหความสําคัญของรัฐสภาในการรวมกัน
แกปญหาเทานั้นครับ ผมเร่ิมตนตั้งกระทูถามครับทานประธาน ทานประธานที่เคารพครับ
กระผมขออนุญาตตั้งกระทูถามสดถาม ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีถึงทาทีและแนวทาง
ปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ตามที่ 
ไดเกิดเหตุการณความรุนแรงตอเนื่องขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยเจาหนาที่ตํารวจและ 
ผูมีสวนเกี่ยวของไมมีการดําเนินจับกุมผูกระทําความผิด รวมทั้งการปองกันเหตุการณ
ความรุนแรงตาง ๆ ได อีกทั้งยังไมมีความชัดเจนทางดานนโยบายและการปฏิบัติจาก
นายกรัฐมนตรีและผูที่มีสวนเกี่ยวของจนทําใหเกิดความรุนแรงซ้ําแลวซ้ําอีก จนกระทั่ง
เมื่อเชามืดของวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในบริเวณทําเนียบ
รัฐบาลทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเปนผู 
มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เพราะมีความขัดแยงโดยตรงกับกลุม
การเมืองภาคประชาชน อีกทั้งนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาลที่มีหนาที่โดยตรงในการ
รักษาความสงบเรียบรอยในบานเมืองจึงจําเปนตองตั้งกระทูถามถามทานนายกรัฐมนตรี 
ผมกราบเรียนทานประธานในขอเท็จจริงอยางนี้ครับวา เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลา 
๐๓.๒๕ นาฬิกา บริเวณทําเนียบรัฐบาลมีคนรายใชอาวุธระเบิดเอ็ม ๗๙ ยิงเขาไป 
ในกลุมผูชุมนุมที่ทําเนียบรัฐบาลเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต ๑ คน และบาดเจ็บอยางนอย  
๒๑ คน ทานประธานคงทราบวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เปนเหตุการณที่มีขอเท็จจริง
คลาย ๆ กับระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ทานประธานครับตั้งแตวันที่ 
๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ใจกลางกรุงเทพมหานครมีเหตุ
ระเบิดมีเหตุทํารายรางกายเกิดขึ้นแลวจํานวน ๒๑ คร้ังรวมทั้งเมื่อคืนนี้เปน ๒๒ คร้ังครับ 
แตวาทั้ง ๒๒ ครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้รัฐบาลภายใตการนําของทานนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมสามารถจับตัวคนรายหรือผูกระทําความผิดมาได
แมแตเพียงรายเดียว ทานประธานที่เคารพครับ ที่ผมจําเปนตองกราบเรียนทานประธาน 



 ๑๑๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๕๓/๒ 
 
ย้ําอยางนี้ก็เพราะวาผมเริ่มตนบอกทานประธานวาผมจะถามทานนายกรัฐมนตรี 
วา ทานนายกรัฐมนตรีมีสวนเกี่ยวของในการฆาตกรรมเมื่อคืนหรือไม เหตุผลที่ผมตอง
ถามอยางนี้ก็เพราะวา กรุณามีมารยาทนะครับ ทานประธานตองเตือนนะครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมขอเตือนทั้ง ๒ ฝาย ฝายแรกก็เตือนทานผูตั้งกระทูนะครับ มันหมิ่นเหมตอการผิด
ขอบังคับ ขอ ๑๔๓ (๑) กระทูถามตองไมเปนเชิงประชดเสียดสี ก็ไดโปรดระมัดระวัง  
และเตือนบรรดาที่สงเสียงดังขอความกรุณารักษาความสงบในหองประชุมดวยครับ  
เชิญตอครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานครับ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ วันที่ ๑๓ เดือนนี้ครับ ทานนายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณวาจะมีการ 
ขนอาวุธระเบิดเขากรุงเทพมหานคร ทานนายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณหนังสือพิมพ 
เกือบทุกฉบับครับบอกวาหลังวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนจะมีเหตุขึ้นในกรุงเทพมีการขนอาวุธ
เขามาในกรุงเทพมหานคร หมายความวาทานนายกรัฐมนตรีรูแลววาหลังวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายนนี้จะมีเหตุรายขึ้นในกรุงเทพมหานคร ทานนายกรัฐมนตรียังใหสัมภาษณ 
ตอวาทานไดกําชับหนวยขาวกรองและเจาหนาที่ตํารวจใหติดตามขาวเรื่องนี้อยางใกลชิด 
นั่นคือคําใหสัมภาษณของทานนายกรัฐมนตรีผมไมระแวงทานไมไดเลยครับ หลังจาก 
ทานนายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณเสร็จ พลตรี ขัตติยะ สวัสดิผล ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
ไดใหสัมภาษณเมื่อวานนี้ครับใหสัมภาษณหลายครั้งและย้ําอีกครั้งเมื่อวานนี้วาจะมี
เหตุรายเกิดขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และนายพลตรีคนนี้ยังพูดตอไปอีกวา
ภายในวันที่ ๑๙ คือจังหวะที่ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดคือเวลา ๓ นาฬิกา ทานใหสัมภาษณ
อยางนั้น ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๕๔/๑ 
 
 
 



 ๑๒๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๕๔/๑ 
 
ทานบอกวาถากลุมผูชุมนุมที่ทําเนียบรัฐบาลไมเคลื่อนยายออกภายในวันที่ ๑๙ ใหจองวดั
ไวไดเลยครับ จะมีระเบิดและจะมีผูเสียชีวิต นายกรัฐมนตรีของประเทศนี้และพลตรี 
ของกองทัพบกของประเทศนี้ครับ ยืนยันขอเท็จจริงตรงกันวาตั้งแตวันที่ ๑๖ และย้ําวันที่ ๑๙ 
จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในทําเนียบรัฐบาล และสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ผมเลยเรียนวา 
ผมไมสงสัยทานนายกรัฐมนตรีไมไดครับ เพราะคําทํานายของทานนายกรัฐมนตรีนั้น
ชัดเจนวาจะเกิดเหตุแลวก็เกิดขึ้นจริง ๆ ครับ ทานประธานครับ หลังจากเกิดเหตุ 
ความรุนแรงเกิดขึ้นแลว กอนเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น เมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลไดให
สัมภาษณ ไดแถลงขาววาการที่กลุมผูชุมนุมยึดทําเนียบรัฐบาลนั้น ในขณะนี้มีความ
เสียหายเกิดขึ้นแลวประมาณ ๑๐๐ ลานบาท ไมเกิน ๗ – ๘ ชั่วโมงหลังจากโฆษกรัฐบาล
ใหสัมภาษณเหตุรายก็เกิดขึ้นจริง ๆ ครับ และวันนี้ทานนายกรัฐมนตรียังไมมาตอบ 
ขอสงสัยของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ดวย ผมเรียนทานประธานวาพัฒนาการ 
ความขัดแยงนั้นรัฐบาลเปนคูกรณีกับผูชุมนุมในทําเนียบรัฐบาล รัฐบาลเปนคูกรณีกับ
ประชาชนครับ รัฐบาลขัดแยงกับประชาชน แตรัฐบาลมีอํานาจเหนือกวาประชาชน 
รัฐบาลมีอํานาจรัฐ รัฐบาลมีอาวุธอยูในมือครับ วันนี้กลุมภาคประชาชนที่มีความเห็น
ขัดแยงกับรัฐบาลลมตายไปมากตอมากแลวครับ รัฐบาลคราวที่แลวทานนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ เรากลาวหาวารัฐบาลทักษิณนั่นละครับฆาตกรรมประชาชน เปนการฆาตกรรม 
โดยรัฐ เชนเดียวกันครับรัฐบาลนี้สืบทอดอํานาจมาจากรัฐบาลทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ ผม
กลาวหาชัด ๆ เลยครับ รัฐบาลกําลังใชวิธีการฆาตกรรม 
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีผูประทวงครับ เชิญทานผูประทวง ทานสุนัยครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร  (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผม สุนัย 
จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคพลังประชาชน แลวก็เปนสมาชิกของ 
พรรคไทยรักไทยเดิมดวยครับ กระผมคิดวาการที่ทานผูตั้งกระทูถามพยายามตั้งทา
ฉวัดเฉวียน จะเสียดสีอยูตลอดเวลา มันผิดขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ทานครับ 
จริง ๆ ผมก็ไมอยากประทวงทาน อยากจะฟงความเห็นจากทานวาทานจะพูดในนามของพรรค 
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หรือวาจะพูดในนามของตัวแทนพันธมิตรก็ยังไมรู ผมไมอยากใหทานเอยชื่อบุคคล 
ภายนอก ถาจะใหราบร่ืนอยากใหทานผูตั้งกระทูถามรักษาขอบังคับ ทานก็เปนนักกฎหมาย 
จะไดราบร่ืน ถาทานอยากราบรื่นทานทําตามขอบังคับเถอะครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานผูตั้งกระทูครับ คุณหมอวรงคครับ เดี๋ยวผมขอวินิจฉัยกอนครับ ขอความกรุณาให
กระชับแลวก็กรุณาอยาใหหมิ่นเหมตอการผิดขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเอยถึงบุคคลภายนอกโดยไมจําเปนขอความกรุณาดวย 
แลวก็ใหทานเขาคําถาม 
  (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คุณหมอวรงคประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก ผมขอ
อนุญาตประทวงทานผูอาวุโสที่ประทวงทานนิพิฏฐ ตรงคําพูดที่วา ทานนิพิฏฐใชคําพูด
เสียดสี ไมรูวาเปนตัวแทนของพรรคหรือเปนตัวแทนของพันธมิตร ผมถือวาคําพูดนี้เปน
คําพูดที่ไมเหมาะสม ผมอยากจะเรียนทานประธานวาตอใหคนที่ตายใสเสื้อสีอะไร 
ก็แลวแต ผมถือวาหนาที่ของตัวแทนประชาชนตองดูแลทุกคน ขอใหทานถอนคําพูดนี้ครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมก็ฟงอยูนะครับ ทานสุนัยครับ ถอยคําที่ทานผูประทวงเอยขึ้นมาก็เปนคําที่ทานไดพูด
เมื่อสักครู จะขอความกรุณาทานถอนเสียไดไหมครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ กราบขอบพระคุณ
นะครับ แตผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา เรามี ๑๐ นิ้วเทา ๆ กันนะครับ ถาทาน
เสียดสี ทานเปนคนอื่นเขาก็เสียดสีทานเปน และผมไมไดไปกระทําอะไรตอทาน ผมก็ 
บอกวาเมื่อทานพูดอยางนี้ทานก็พูดเสียใหชัด ๆ ทานจะเปนตัวแทนของพรรคหรือจะเปน
ตัวแทนของพันธมิตร ผมก็ไมไดไปตําหนิทานนะครับทานบอกใครจะเสียชีวิตผมก็ไมไดวา
ครับ แตผมคิดวาวันนั้นรถเชอโรกีที่บรรทุกระเบิดมามันตองมีเหตุผลสิครับ 
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  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ประทวงกันใหญ เดี๋ยวนะครับเอาทีละทาน ทานบุญยอดกอนครับ เชิญครับ 
 

- ๕๕/๑ 
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  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย 
พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ถือวาทานไดตัดสินไปแลวเมื่อสักครูนะครับวา 
ใหสมาชิกถอนคําพูดนะครับ ทานตัดสินไปแลวครับ ทานที่กรุณาตะโกนขึ้นมานี้กรุณาฟง
นะครับ ทานประธานบอกแลววากรุณาถอนแลวนะครับ ทานสมาชิกไมถอนก็กรุณา 
เดินออกจากหองไปครับ เทานั้นเองครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คืออยางนี้ครับ เชิญนั่งลงกอน อยางนี้นะครับ ผมเรียนทานสุนัยวาถอยคําที่ทานได
อภิปรายเม่ือสักครูเปนถอยคําที่มีผูประทวงและอยากใหทานถอน ผมก็ขอความกรุณา 
เพื่อความราบรื่นในการประชุม ถาทานจะกรุณาถอนเราก็จะไดเดินหนากันตอ แลวก็ขอให
ทุกฝายระมัดระวังการใชคําพูดดวย เพื่อจะไดใหสภาผูแทนราษฎรเราไปไดดวยความ
ราบร่ืนนะครับ เชิญทานสุนัยครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานครับ ผมยินดีที่จะปฏิบัติตาม
คําสั่งวินิจฉัยของทานประธาน แตวาเอาใหมันเทา ๆ กันเถอะครับ ทานก็เอยชื่อบุคคล 
คนหนึ่งที่ผมเคารพอยู ทานทักษิณครับ แลวไปกลาวหาเขา ทําไมทําอยูเสมอละครับ  
ดาเขาอยูตลอดเวลา ตําหนิเขาตลอดเวลา ก็ปกวา ๆ เลือกตั้งมาก็มัดมือเขา เขายังชนะทาน 
ไปโกรธอะไรเขาละครับ ถอนสิเหมือนกันเอาไหม ทานครับ ผมวาผมก็ไมไดไปตําหนิ 
อะไรทาน เพียงแตบอกประชาชนเขาเฝามองอยู  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คุณหมอวรงคครับ เชิญนั่งเถอะครับ ไมมีประเด็นอะไรเพราะวาทานสุนัยเขาชี้แจงวา 
ทานก็ยินดีที่จะถอน แตขอความกรุณาทานผูตั้งกระทูที่ไดเอยพาดพิงไปถึงทานทักษิณ 
ก็ใหถอนดวยก็จะไดจบกัน ทานไมตองประทวงหรอกครับ ไมมีประเด็นประทวงแลว  
ทานนิพิฏฐครับ ขอความกรุณานะครับที่ทานไดเอยถึงบุคคลภายนอกโดยไมจําเปน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทานทักษิณนี้ก็ขอความกรุณาทานถอนเสียหนอยไดไหมครับ แลวก็ 
ไดถามตอไปครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัต ิ(พัทลุง)  :  ถอนประโยคไหนครับทาน 
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  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ถอนประโยคที่ทานไดพูดถึงทาน พันตํารวจโท ทักษิณ นะครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมบอกวารัฐบาลนี้สืบทอดอํานาจ 
มาจากรัฐบาลทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
นั่นละ ขอชวยถอนหนอยครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมถอนครับ ผมถอนวารัฐบาลนี้ 
สืบทอดอํานาจจากทานนายกรัฐมนตรีทักษิณใชไหมครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ใชครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมถอนแคนี้นะครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ครับ ตอเลยครับ ทานสุนัยมีอะไรอีกครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  คือทานไปกลาวมากกวานั้น  
ทานพูดวารัฐบาลนี้ก็เหมือนรัฐบาลทานทักษิณไปสั่งฆาประชาชน ผมวาทานครับคําพูด
อยางนี้ ใสรายปายสีเขาอยูเร่ือย ๆ ไมรูสึกบาปบางหรืออยางไร ดังนั้นผมก็บอก ๑๐ นิ้ว
เทา ๆ กัน ถาทานเสียดสีเปน เหน็บเปนคนอื่นเขาทําเปนเหมือนทานทุกอยางละครับ 
ดังนั้นตรงนี้จึงแสดงบทเรียนวาพรรคฝายรัฐบาลเขาก็ทําเปนแตเขาไมคอยชอบทําเทาไร
หรอกครับ ถอนไหมครับ  
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ขอความกรุณาทานนิพิฏฐครับ เพื่อความราบรื่นในการประชุมนะครับ อะไรที่มันจะ
พาดพิงถึงบุคคลภายนอกโดยไมจําเปนขอความกรุณาทานถอนเลยครับ  
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมเรียนทานประธานวาผมจะไม
พาดพิงถึงบุคคลภายนอก แตผมไมไดพูดวารัฐบาลสั่งฆาประชาชน ผมไมไดพูดเลย  
ผมถอนไมไดหรอกครับ ทานประธานเปดเทปสิครับ ผมไมไดพูดอยางนั้นเลย ผมไมไดพูด  
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แตผมพยายามปฏิบัติวาผมจะไมพาดพิงถึงบุคคลภายนอกที่ไมจําเปน เอาอยางนั้น 
แลวกันทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาอยางนี้ครับ ใหทานถอนสิ่งที่ไดพาดพิงไปกอนหนานี้ที่พูดถึงชื่อทาน พันตํารวจโท ทกัษณิ 
ทานสุนัยครับ เมื่อสักครูผมก็ฟงอยู ถอยคําที่พูดมันไมเหมือนที่ทานพูด ๑๐๐ เปอรเซ็นต
นะครับ เพียงแตอาจจะเฉียดฉิวไป แตชื่อมี ขอใหทานถอนตรงนั้นนะครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ทานพูดเกี่ยวกับ
ทานทักษิณนั้นอันไมดีก็ถอนไป แลวผมก็ถอนก็จบ แลวก็ทานอภิปรายไปเถอะครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาอยางนั้นนะครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ อันนี้ 
ใชเวลานิดหนึ่งครับ เวลาถอนผมไมรูเจาหนาที่ไปถอนประโยคไหน ผมไมไดพูดใหเสยีหาย
เลยครับ แลวผมบอกทานประธานวาผมจะพยายามไมพูดพาดพิงแลว แตวาสิ่งที่ผมพูด
มาแลวทานประธานจะใหผมถอนประโยคไหนทานตองบอกประโยคนั้นมา ผมจะถอน
ทั้งหมดตั้งแตเร่ิมตนจนถึงวินาทีไมไดครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ก็ใหทานถอนตรงที่บอกวารัฐบาลนี้เปนรัฐบาลที่สืบทอดมาจากรัฐบาล 
 

- ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๕๖/๑ 
 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมถอนแลวครับทาน ผมถอนแลวครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ถอนแลวนะครับทานสุนัย เชิญตอครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ ผมกราบเรียน
ทานประธานวาตั้งแตทานนายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณ แลวก็นายทหารระดับนายพล 
ใหสัมภาษณนะครับ มันระบุวันเวลาวาจะเกิดเหตุชัดเจน ผมจําเปนตองบอกทานประธาน
อีกสักครั้งนะครับวา ผมสงสัยเลยตองมาถามทานประธานผานไปถึงทานนายกรัฐมนตรี
และผูที่ ได รับมอบหมายจากทานนายกรัฐมนตรีวาเหตุการณที่ เกิดขึ้นนั้น  ตั้งแต 
ทานนายกรัฐมนตรีใหสัมภาษณตั้งแตวันที่ ๑๖ จนถึงวันนี้ ทานนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล
มีสวนเกี่ยวของในการสังหารประชาชนหรือไม อยางไร  
  คําถามที่ ๒ เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ เปนการกระทําของกลุมไหน 
แลวรัฐบาลจะแกปญหานี้เพื่อไมใหเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไรครับ ๒ คําถาม 
ในครั้งแรก ขอบพระคุณครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยครับ  
  พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
เรียนทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบหมายจากทานนายกรัฐมนตรีใหนําเรียน
ชี้แจงกระทูนี้นะครับ  คําถามแรกนะครับ ทานนายกรัฐมนตรีทานไมไดเกี่ยวของอะไร
ทั้งสิ้นครับ ผมทํางานรวมกับทานมาหนึ่งเดือนเศษ ทานก็มีความเปนหวง กําชับตํารวจ 
กําชับ ครม. วาไปดูแล เพราะวาอะไรมันเกิดขึ้นเดือดรอนหมด เขาก็จะโยนมารัฐบาล ๆ 
ทานเตือนผมหลายครั้ งนะครับ  ผมจะเรียนวาสมัยทานสมัครทานตั้งใหผมเปน 
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผมพยายามจะแกปญหาได ๕ วัน 
กลัววาจะเกิดความรุนแรง ทานก็ออกคําสั่งถอนผมเลย ตั้ง ผบ.ทบ. มาดูแลเหตุการณ 
แลวก็ไมทําอะไรจนเรื่องยืดเยื้อมาจนเดี๋ยวนี้ ทุกทานทราบดีวาม็อบพันธมิตรนั้นไดชุมนุม
มาเกือบ ๖ เดือนแลว ทําผิดกฎหมายมาตอเนื่อง ใชเสรีภาพที่ผิดกฎหมาย การไปยึด  



 ๑๒๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๕๖/๒ 
 
สถานที่ราชการนั้นเปนการกระทําผิดกฎหมายมาโดยตอเนื่องนะครับ เกือบ ๓ เดือนแลว 
ทานก็สงสัยวาตรวจคนในทําเนียบหรืออะไร ชวงแรกผมก็ไปตรวจคนตามเต็นทตามอะไร
ก็เจอเจอระเบิด อาวุธทุก ๆ อยาง ทั้งมีดทั้งอาวุธเลยทุกอยาง หลายชนิด ซึ่งตํารวจก็เคย
นํามาแถลง ฉะนั้นม็อบก็เปนม็อบที่มีปญหามาโดยตลอด ที่ทานเปนหวงนี้ฝายเจาหนาที่
รัฐบาลก็เปนหวงครับ เพราะเกิดเรื่องอะไรก็ลําบาก ก็พยายามที่จะมีมาตรการปองกัน
เหตุรายอะไรทุกวิถีทาง แตวาผมตองพูดเปดอกกับทานทั้งหลายวาทุกทานที่อยูในหองนี้
ทราบดีวาม็อบนี้เปนม็อบมีเสน ถาเปนม็อบธรรมดาจบไปแลวครับ จบไปนานแลว ผมเปน
ตํารวจมาจนเกษียณ เพราะฉะนั้นถาทุกทานไดชวยกัน อยาเปนเสนใหกับม็อบจะจบได
เร็วครับ ทุกคนชวยกันครับ ใครมีหนาที่อะไรก็แลวแตเถอะครับ อะไรที่มันผิดกฎหมาย
ทานก็บอกวาผิดกฎหมาย คุณทําใหคนเดือดรอน ทานพูดตรง ๆ ครับ แลวขอความ
รวมมือหยุดการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ขณะนี้ทําผิดกฎหมายอยูตลอด ผมเรียนตรง ๆ อยาง
นี้ครับ ไมมีครับ ทานนายกรัฐมนตรีไมไดเกี่ยวของครับ  
  อันที่ ๒ เร่ืองกลุมคนราย ก็ตองเรียนอยางเปดอก ตํารวจมีความยากลําบาก
มาก พอจะทําคดีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เกิดเหตุตีสามครึ่งที่ทานเรียนใหทราบ ตํารวจขอจะเขาไป
ตรวจที่เกิดเหตุก็ไมยอมครับ จนกระทั่งสื่อก็ออกขาวกันไปทั่วหมด ใหเขาไปดูเมื่อตอน
เที่ยงนี้เอง ใกล ๆ เที่ยง ผูบัญชาการตํารวจนครบาล ๑ รายงานผม เขาก็หนวงเหนี่ยว
พยายามที่จะทําอะไรทุกอยาง เพราะฉะนั้นความรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ นั้นไมได
รับความรวมมือเลย เปนอภิสิทธิ์ชนอยูตลอด นี่คือปญหาของรัฐบาล ผมยอมรับครับวา
รัฐบาลนั้นไมสามารถที่จะทําอะไรไดเด็ดขาด เพราะวาใชมาตรการนุมนวล ประนีประนอม
มาตามลําดับครับ ซึ่งผมเห็นวาทานเมตตามากครับ ผมเรียนตรง ๆ อยางนี้ครับ แลวก็
สําหรับกลุมคนรายตํารวจกําลังสืบสวนอยูครับ ผูที่ยิงระเบิดเขาไปมีคนเจ็บนั้นตํารวจ 
ก็ตองวาตามพยานหลักฐาน มีคนกลาวหาตํารวจ ก็มีกรรมการมาสอบตํารวจอยู 
หลายคณะทั้งฟองอาญา ทั้งอะไร ตํารวจก็โดนทุกเรื่องครับ รัฐบาลก็โดนขอกลาวแบบที่
ไดยินอยูตลอด ทั้ง ๆ ที่ไมไดทําอะไรเลย วันนี้ผมมาเปนรัฐบาลผมก็ไดมีโอกาสชี้แจงวา
ไมไดเกี่ยวของครับ ก็เรียนขั้นตนไวแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

- ๕๗/๑ 



 ๑๒๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๕๗/๑ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญคําถามตอไป ขอใหกระชับหนอยครับ มีอีกหลายกระทูรออยู 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นิพิฏฐ อินทรสมบัติ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานถามเปนคําถามที่ ๒ ผมตอง
ทําความเขาใจทานประธานผานไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผมไมโทษทานที่ทานตอบอยางนั้น เพราะวา
สํานึกในความเปนผูแทนราษฎรรับใชประชาชนของทาน ผมคิดวาไมเทาผูแทนราษฎร 
ทานประธานที่เคารพ ผมอยากจะเรียนทานประธานผานไปถึงทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยนะครับ ในวันเวลาที่รัฐบาลเปนคูกรณีกับประชาชนนั้น ไมมีหรอกครับ
ที่ม็อบหรือกลุมที่ตอตานรัฐบาลจะไมกระทําความผิดเลย เปนไปไมไดครับ เปนหลักสากล
ทั่วโลก ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยครับ ทานตองเขาใจหลักการนี้ การชุมนุม 
การประทวงทุกครั้ง ไมมีคร้ังไหนที่ไมผิดกฎหมายเลย มิฉะนั้นจะไมเรียกวาการชุมนุม
ประทวงเลย ไมวาประเทศไหน ประเทศอังกฤษหรือประเทศไหนก็ตาม ทานไปถามคนที่
อยูประเทศอังกฤษดูก็ได ตองทําผิดกฎหมายทั้งสิ้น แตทานอยาลืมนะครับ รัฐบาลเปน
ผูรักษากฎหมาย รัฐบาลจะกระทําผิดไมไดเลย อันนี้เปนหลัก ถาทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยยังไมเขาใจหลักการนี้ ทานจะถลําลึกไปในการแกปญหาที่ผิดพลาด 
ม็อบทุกม็อบผิดทั้งนั้น นปก. ก็ผิด นปช. ที่บุกบานประธานองคมนตรีผิดไหมทานครับ 
ทานตอบไดไหม ผิดทั้งนั้นละครับ แตรัฐบาลไมสามารถกระทําความผิดเชนม็อบได  
เชนผูชุมนุมได อันนี้เปนหลักที่ทานตองเขาใจเปนเบื้องตน ยิ่งกลุมประชาชนนั้นเปนกลุมที่
ตอตานรัฐบาลโดยตรง แนนอน ผมบอกแลววากําลังไมเทากัน ภาคประชาชนมีกําลัง 
นอยกวา ไมมีอาวุธ ก็เลยลมหายตายจาก แตภาครัฐไมมีใครเคยเจ็บปวดและลมหาย 
ตายจากเลย ทานประธานที่เคารพครับ ผมไมอยากใชคํานี้หรอกครับ เพราะในสภา
ผูแทนราษฎรนี้มีทั้งลูกผูหญิงและลูกผูชาย ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รับมอบอํานาจจากทานนายกรัฐมนตรีบอกวาม็อบมีเสน ถามกันแบบผูชายถามผูชาย
ดวยกัน เสนจากไหนครับ ทานกลาพูดออกมา ทานตองกลาตอบครับ ตอบสิครับ หรือจะ
ใหประชุมลับก็วามา ม็อบนี้มีเสนจากไหน ทานตองตอบถาทานเปนลูกผูชายจริง  



 ๑๒๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๕๗/๒ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ แลวคนที่ฆาประชาชนมีเสนไหม คนที่ฆาประชาชนเมื่อคืนนี้
เสนใหญมากนะครับ ใชเสนจากไหนฆาประชาชน ทานบอกวาม็อบมีเสน ผมบอกทานวา
ฆาคนมาเยอะแลวในแผนดินนี้ จับไมไดเลย มีเสนไหม ทานเปนอดีตอธิบดีกรมตํารวจ  
ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาตินะครับ ฆาคนมีเสนมากกวานี้ ใครละครับ 
ฆาประชาชน เสนใหญมากหรือครับ ถาจะประชุมลับก็บอกผมมา  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานผูตั้งกระทูครับ กรุณาถามกระทู ไมใชการอภิปราย 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ขอบคุณครับ ผมจะถามเปนคําถามที่ ๒ 
นะครับ ผูนํารัฐบาลพูดมาหลายครั้งวาจะเกิดเหตุ มีอาวุธเขามา รูหลายครั้ง วันนี้ทาน
ประชุมสํานักงานขาวกรองแหงชาติ มีขาวอยางนี้ครับทาน ผมไมยืนยันแตผมจะถามทาน 
ทานรูไหมวาเหตุการณเมื่อคืนนี้ ทานทราบตรงกับที่ประชาชนเขาทราบไหม จริงหรือเปลา 
ทานตองตอบนะครับ เหตุการณเมื่อคืนนี้เปนชุดปฏิบัติการของพลตรีคนหนึ่ง ชื่อยอวา  
ด ที่ขูวาจะทํารายพันธมิตรดวยอาวุธสงคราม มีชุดเก็บซอนอาวุธนําโดยทหารระดับ  
ผบ. รอย ยศรอยเอก สังกัด ม.พัน ๔ ใบหนามีรอยบากสังเกตไดชัดเจน ทํางานรับจาง
คุมครองอยูที่ผับ (Pub) สองสลึง ซอยทองหลอ --------------------------------------------------- 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๕๘/๑ 
 
มีอาวุธสงคราม เชน เครื่องยิงจรวดอารพีจี (RPG) เก็บไวในรถถังที่ ม.พัน ๔ สวนชุดยิง
เอ็ม  ๗๙  นํา โดยจาคนหนึ่ งซึ่ ง เปนผู ติดตามพลตรีชื่ อยอว า  ด  คนนี้  จาทหาร 
คนนี้สังกัด ม.พัน ๓ อายุประมาณ ๕๐ ปตน ๆ และมีอีก ๑ จาทหารนอกราชการ 
นอกจากนั้นยังมีทหารยศจาจากจังหวัดจันทบุรีรวมทีมสังหารเมื่อคืนนี้ครับ ขาวทั้งหมด 
ที่ผมไดมามันตรงกับหนวยขาวกรองของทานหรือไม คําถามที่ ๑  
  คําถามที่ ๒ ทหารนอกรีดที่กินภาษี ผมไมไดระบุถึงใครนะครับ ทหาร 
นอกรีดที่ถึงวันสิ้นเดือนก็ไปเบิกเงินเดือนที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนนําไป
เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย ภาษีประชาชนทั้งนั้นละครับ รัฐบาลจะปลอยใหทหารนอกรีดที่กิน 
ภาษีอากรของประชาชนเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงปากเลี้ยงทองของตัวเองออกมาขมขู
ประชาชนรายวันอยางนี้หรือครับ รัฐบาลจะจัดการอยางไรกับทหารนอกรีดคนนี้  
ผมเตรียมคําถามนี้ถามทานนายกรัฐมนตรีครับ แตทานนายกรัฐมนตรีไมอยูก็ฝาก 
ทานประธานถามผานไปถึงผูรับมอบอํานาจจากทานนายกรัฐมนตรีครับ ๒ คําถามครับ 
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุนัย ประทวงอะไรครับ 
  นายสุนัย  จุลพงศธร  (แบบสัดส วน )   :   ผมขออนุญาตประทวง 
ทานผูอภิปรายครับ คือทานใชคําพูดที่มีลักษณะที่จะกอใหเกิดความไมเขาใจและ
เผชิญหนาระหวางสถาบันนิติบัญญัติกับสถาบันทหาร และครั้งแรกทานก็ใชคําพูดวา 
มีคนฆาคนมานานแลว เสนใหญมากคนนี้นั่นก็ทีหนึ่งแลวนะครับ เสร็จแลวมาบอกทหาร
นอกรีดกระทําอีก ผมวาลักษณะการกลาวอยางนี้มันเปนการทําใหเกิดการเผชิญหนา
ในทางสถาบัน กระผมคิดวาถาพูดถึงทหาร 
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 

นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เดี๋ยวทานบุญยอดใหทานสุนัยจบกอน เดี๋ยวผมวินิจฉัยครับ 
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  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมประทวงทานที่ประทวง
อยางนี้ครับ ทานกําลังเสนอการตีความตาง ๆ ทานไมมีสิทธิตอบนะครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เดี๋ยวผมขออนุญาตวินิจฉัยครับ ทานสุนัยผมเขาใจประเด็นแลว อยางนี้ครับ ผูตั้งกระทู 
ตองรับผิดชอบคําพูดของทาน การตั้งกระทูไมใชเปนการยื่นญัตติที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ 
ที่จะอภิปราย เปนสิทธิเฉพาะของผูตั้งกระทู ฉะนั้นถอยคําที่ทานพูดถาเขาขายที่ทานวา 
ทานผูตั้งกระทูทานก็รับผิดชอบเอง เพราะวาพวกเราไมไดเปนคนรวมในการจะซักจะถาม
ดวย ฉะนั้นผมเขาใจวาสังคมเองก็คงเขาใจในเรื่องนี้ ทานสุนัยมีอะไรครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ผมคิดวาถาทานจะใชวาทหาร 
คนหนึ่งไมเปนไร ถาทานพูดวาทหารนอกรีดไปพูดถึงสถาบันทหารเขา  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาละครับทานสุนัย ก็ทานรับผิดชอบคําพูดของทานนะครับไมเปนไร ทานไมตอง 
ขยายความนะครับ เดี๋ยวจะยาวกันไปใหญ  
  (นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
มีทานผูประทวงอีก เดี๋ยวทานสุนัยกอนครับ ทานนิพนธเดี๋ยวสักครูครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ผมประทวงทานประธานครับ ที่ยัง
ฟงกระผมไดกราบเรียนทานยังไมจบ ผมหมายถึงวากรณีอยางนี้สถาบันตาง ๆ ในทาง
สังคม ถาไมจําเปนไมเผชิญหนา ผมวาขอใหถอนคําวา ทหาร เสีย ถาทานจะระบุเปน  
๑ คนไมเปนไรครับ เพราะวาตัวแทนทหารเขาไมไดอยูในนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานนิพนธ ครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย แบบสัดสวน 
ผมตองขอประทวงทานประธาน ผมอยากเห็นการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  
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เพราะวาระนี้เปนวาระกระทูถาม เปนเรื่องของผูถามกับผูตอบกระทู ซึ่งประธานจะตอง
ควบคุม ตองไมอนุญาตใหคนใดคนหนึ่งมาประทวงหรือทําอะไรเลยครับ--------------------- 
 

- ๕๙/๑ 
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แลวก็การถามกระทูหรือการอภิปรายในสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกแตละทานนั้น 
ผมคิดวาตองรับผิดชอบตอการพูดหรือการอภิปรายทุกครั้งที่ออกไป เพราะฉะนั้นตรงนี้ 
ไมเปนประเด็นปญหานะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากใหทานประธานควบคุมการประชุมให
อยูในกรอบของระเบียบวาระกระทูถาม เปนเรื่องของผูถามกับผูตอบกระทูเทานั้น ไมควร
อนุญาตใหผูใดมาประทวงหรือทําอะไรทั้งสิ้นครับในวาระนี้ ขอบพระคุณมากครับ 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบคุณครับ การประทวงก็เปนสิทธิของสมาชิกนะครับ ประธานก็ตองอนุญาต 
   นายธีระชัย แสนแกว (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
ทานประธานครับ ขออนุญาตแปบเดียวครับ ทานประธานครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานรัฐมนตรีมีอะไรครับ ทานรัฐมนตรีประทวงหรือครับ ในฐานะสมาชิกใชไหมครับ  
   นายธีระชัย แสนแกว (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
ผมหารือ ผมจะขอเลื่อนกระทูครับ เพราะวาผมอยางนี้ครับ ทานประธานครับ กระทูที่ ๕  
ซึ่งเปนปญหาเรื่องราคาออยและน้ําตาลทราย ซึ่งตั้งกระทูถามโดยทาน ส.ส. เจริญ  
จรรยโกมล ก็มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนผูมาตอบ แลวทั้ง ๒ ทานก็มอบหมายใหผมมาตอบ และวาวันนี้ผมดู
บรรยากาศแลวผมคงตอบไมทัน ผมจะตองเดินทาง 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานจะขอเลื่อนกระทูใชไหมครับ  
   นายธีระชัย แสนแกว (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
ขอเลื่อนกระทูครับ ขอเลื่อนกระทูเพื่อที่จะใหทานเจริญไปถามในสัปดาหหนา แตกระทูนี้
ยังอยูครับ ไปถามในวนัพุธหนาไดไหมครับ  
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานเจริญคงไมขัดของนะครับ ทานมีภารกิจตองไปราชการ  
  นายเจริญ จรรยโกมล (ชัยภูมิ)  :  ไมขัดของครับทานประธาน  
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  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ถอนไปกอนนะครับ  
   นายธีระชัย แสนแกว (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  :  
ขอบคุณมากครับทานประธานครับ 
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ก็เอาอยางนี้นะครับ ผมขออนุญาตนะครับทานสุนัย คือผูถามกระทูทานก็พยายาม
ระมัดระวังนะครับ แลวทานก็ไมไดเอยนาม เพียงแตทานใชอักษรยอไปอยางนี้นะครับ  
ซึ่งทานก็ตองรับผิดชอบคําพูดของทาน ทานไดถามจบแลวนะครับขอเมื่อกี้ เดี๋ยวจะไดให
ทานรัฐมนตรีทานตอบนะครับ เชิญทานรัฐมนตรีตอบนะครับ เชิญครับ  
  พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
ขอเรียนเพิ่มเติมนะครับ เร่ืองที่ทานถามวาทานนายกรัฐมนตรีพูดเตือนวาใหระมัดระวัง
อะไรตาง ๆ นั้นเปนเรื่องธรรมดาครับ เพราะทานเปนผูบริหารบานเมือง มีขาวสารอะไร 
ที่อาจจะเกิดเหตุรายเกิดอะไรตาง  ๆ  ทานก็ตองเตือนหนวยปฏิบัติ  เตือนตํารวจ  
เตือนทหาร เตือนมหาดไทยอะไรก็แลวแต อันนี้เปนหนาที่ของทานครับ เปนเรื่องปกติครับ 
ไมใชเร่ืองอะไรพิเศษเลยครับ  
   สําหรับขอมูลที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดใหรายละเอียดถึงผูที่เกี่ยวของ
นาจะเปนคนราย ซึ่งตองขอบคุณทานมากครับ ตํารวจเพิ่งเขาไปดูที่เกิดเหตุไดตอนเที่ยง 
ใชเวลา ๓ ชั่วโมง นี่ทานผูทรงเกียรติไดขอมูลมามากกวาตํารวจนะครับ ขอบคุณมาก 
ทางตํารวจก็จะไปดําเนินการตอไปที่จะไปตรวจสอบวาผูกระทําผิดนั้นมันเกี่ยวของหรือมัน
ตรงตามขอมูลของทานหรือไม อันนี้ก็วาไปตามพยานหลักฐานครับ ก็ดําเนินการไป 
ตามขอเท็จจริงนะครับ  
   สําหรับเจาหนาที่ของรัฐครับ ก็บาดเจ็บครับ ทุกครั้งที่ตํารวจทํางานครับ 
บาดเจ็บทั้งสาหัส ไมสาหัส ผมก็ไปเยี่ยมมา ทานวิชาญ มีนชัยนันท รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุขก็ไปเยี่ยมมา ทั้งประชาชน ทั้งตํารวจ ก็ยืนยันไดวาผูบาดเจ็บมีทั้ง  
๒ ฝายครับ แตวาตํารวจไมรองครับ ขอบคุณมากครับ  



 ๑๓๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๕๙/๓ 
 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คําถามสุดทายครับ ทานผูตั้งกระทูครับ  
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม นิพิฏฐ 
อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปตย จังหวัดพัทลุง ผมคิดวาทานรัฐมนตรีตอบไมหมดนะครับ 
ทานตอบวาเปนม็อบที่มีเสน ผมถามทานวาใครครับ เสนที่ไหนครับ ทานยังไมไดตอบ 
แลวผมเรียนทานวาทานเปนอดีตผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนลูกผูชาย 
ตอบคําถามผมกอนครับ หรือทานจะไมตอบ  
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานรัฐมนตรีครับ ทานมีสิทธิจะตอบหรือไมตอบ เปนสิทธิของทาน  
   พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
ผมตอบสั้น ๆ นะครับวาแนวรวมทั้งหมดครับ ใครชวยพันธมิตรก็เปนแนวรวมทั้งนั้น 
นะครับ ขอบคุณมากครับ  
   นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
หมดคําถามหรือยังครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ยังครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เหลืออีกคําถามหนึ่ง เชิญครับ  
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมกราบเรียนทานประธานครับวา 
ผมไมไดผิดหวังนะครับที่ทานตอบลักษณะอยางนี้ และไมตลกเลยครับทานครับ ไมตลก
เลยครับ เกียรติยศศักดิ์ศรีของทานที่รักษามาตลอดนะครับ ไมตลกเลยครับ แลวรัฐบาล 
ที่ใชความรุนแรงกับประชาชนนั้นหลับตาคิดดูสิครับ รัฐบาลที่ใชความรุนแรงกับประชาชน
นั้นจบอยางไรครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๐/๑ 
 
 



 ๑๓๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                     ศิริลักษณ ๖๐/๑ 
 
ทานเดินย่ํารอยเทานั้นแปะเลยครับ คืนนี้กอนนอนครับ คิดดูสิครับวาทานจะจบชีวิต
อยางไร และทานอาจจะฝนรายก็ไดครับคืนนี้ ที่ผมเรียนทานอยางนี้เพราะวาที่ทานพูด 
มานั้นมันไมตลกเลยครับ ใครที่เปนผูชวยเหลือเห็นดวยกับพันธมิตรเปนแนวรวม เปนเสน
ทั้งนั้น ผมวาเด็กอนุบาล ๒ ก็ตอบไดครับอยางนี้ ทานยังไมไดตอบผมอีกคําถามหนึ่ง 
นะครับ แลวคนที่ฆาประชาชนละครับเสนใคร ใครยืนอยูในฝงนั้นครับ ที่เปนแบค (Back) 
เปนอยูเบื้องหลังคนที่ฆาประชาชน อยางเมื่อคืนนี้ครับ ทานบอกวาคนที่สนับสนุน
ชวยเหลือกลุมพันธมิตรก็เสน นั่นคือเสน แลวคนที่ฆาละครับ เสนทานหรือเปลา ผม
กลาวหาเลยนะครับคนที่ฆาประชาชนเสนรัฐบาลครับ รัฐบาลอยูเบื้องหลัง ถาตอบผม
อยางนั้น ผมก็ตองพูดกับทานแบบนี้ ทานประธานที่เคารพ ผมกราบเรียนทานประธาน 
ในประเด็นที่ ๓ เหตุการณทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น ทานนายกรัฐมนตรีทํานายไวถูกวา 
จะเกิดเหตุราย ทหารบางคนทายถูกวาจะเกิดเหตุราย แลวก็เกิดจริง ๆ ครับ ผมถาม 
ทานรัฐมนตรีเปนคําถามสุดทายครับ รัฐบาลจะแกปญหานี้อยางไรครับ ทานจะทายตอ
ไหมครับวาจะเกิดเหตุวันที่ ๒๑ อีก ทานจะใหความมั่นใจกับประชาชนไดไหมครับวา
ภายใตการบริหารงานของรัฐบาลนี้ จะไมเกิดเหตุรายขึ้นอีก และถาเกิดเหตุรายขึ้นอีก
ในทางการเมือง นี่ผมถามความรับผิดชอบทานทางการเมืองนะครับ ถาเกิดเหตุรายขึ้นอีก 
ประชาชนลมหายตายจากอีก ทานจะรับผิดชอบอยางไร ถามความรับผิดชอบของทาน 
เสียดายครับทานนายกรัฐมนตรีกลับไปแลวครับ ถาทานนายกรัฐมนตรียังอยูยังไมกลับไป 
ผมจะบอกทานนายกรัฐมนตรีวา กอนทานนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศเปรูคืนนี้ครับ 
ยังมี เวลาอยูครับ  ถาคิดจะหยา  หยาเสียคืนนี้ครับ  ไมตองไปหยาเมืองนอกครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ประทวงอีกแลวครับ 
  นายประสิทธิ์ ชัยวิ รัตนะ  (ชัยภูมิ)  :   กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน ผมประทวงทานที่พูด ทานเสียดสีขอใหถอนคําพูด 



 ๑๓๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                     ศิริลักษณ ๖๐/๒ 
 
ที่ทานพูดนะครับ ทานพูดแบบนี้เสียดสีเขามาตลอดเวลา ผมไมอยากพูดถึงพรรคทาน 
นะครับ พรรคทานมีปญหาเรื่อง 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เอาประเด็นนี้พอแลวนะครับ เดี๋ยวประทวงกัน ผมวินิจฉัยนะครับ ผมไดประเด็นวินิจฉัย
แลวครับ ทานผูตั้งกระทูครับ ตามขอบังคับขอ ๑๔๓ บอกผูตั้งกระทูถามตองไมมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งดังนี้ (๑) เปนเชิงประชดเสียดสี เมื่อสักครูผมฟงอยู ตอนทายนะครับ 
ทานก็พูดในลักษณะประชดเสียดสีนะครับ ขอความกรุณาทานถอนคําพูดวรรคสุดทาย
ของทานไดไหมครับ ที่บอกวาจะหยาก็หยาเสีย ตอนกอนไปเปรูครับ 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  มันเสียดสีอยางไรครับทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ถาฟงทั้งบริบทนะครับ ทุกคนฟงจะทราบวามันลักษณะเขาขายเสียดสี ผมขอความกรุณา
ทาน 
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ไมเปนไรครับ คือถาทานไมคิดจะหยา
ก็ไมเปนไรครับ แตผมเพียงแตบอกวาถาจะหยาก็หยาเสียคืนนี้ไมตองหยาที่เมืองนอกครับ 
  นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ)  :  ทานประธานครับ เขาตองถอน 
ดวยความจริงใจครับทานประธาน ถอนแบบนี้มันไมถูกตอง ถอนแลวเสียดสีตอ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คือถอนดวยความจริงใจ ไมจริงใจ ก็คือถอนไปแลวนะครับ เอาละครับ เชิญทานรัฐมนตรี
ตอบคําถามสุดทาย เดี๋ยวจะไดไปกระทูของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
เชิญครับ 
  พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :  ก็ขอ
เรียนเพิ่มเติมครับวา รัฐบาลก็จะพยายามดูแลใหเกิดความสงบเรียบรอยอยางเต็มที่ 
นะครับ เราจะเพิ่มมาตรการที่จะทําทุกอยางใหเกิดความสงบเรียบรอย ก็จะเห็นไดวา
ตํารวจก็ไดจับกุมผูกระทําผิดที่จะเขาไปในทําเนียบนะครับ ------------------------------------- 
 

- ๖๑/๑ 



 ๑๓๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๖๑/๑ 
 
จับไดระเบิด จับไดอาวุธปน จับอะไรตาง ๆ ก็พยายามทําทุกอยาง รวมทั้งมาตรการ 
ดานการขาว รัฐบาลมีหนาที่ รับผิดชอบตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอยูแลวครับ 
ขอบคุณมากครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ เปนอันจบกระทูถามที่ ๓ ตอไปเปนกระทูถามที่ ๔  
  (นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ขออนุญาตครับ 
ทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ผมไมอนุญาตครับ นั่งเลยครับ จะไดไปกระทูสุดทายแลวครับ เชิญนั่ง ทานประเสริฐครับ 
เชิญนั่งครับ  
   ผมขออนุญาตไปกระทูที่ ๔ กระทูถามสด เร่ือง สถานการณเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งทาน ส.ส. กรณ จาติกวณิช ถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๙ 
 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๖๑/๒ 
 
  ทั้งผูถามผูตอบพรอมแลวนะครับ ขอเรียนเชิญทานผูตั้งกระทู ทานกรณ
ครับ 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ 
ผม กรณ จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  
วันนี้เปนกระทูสุดทาย และผมคิดวาเปนกระทูที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอพี่นองประชาชน 
เวลาลวงมาเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นผมยังจะมีความตั้งใจที่จะขอใหทานรัฐมนตรีในวนันี้
พิจารณาคําถาม แลวก็ตอบตอคําถามดวยความกระชับ เมื่ออาทิตยที่แลวทานก็ได 
มีโอกาสมาชี้แจงถึงแนวคิดในเชิงทฤษฎีของทานตอรัฐสภาแลว วันนี้พี่นองประชาชน
เดือดรอน ปรากฏมีวิกฤติทางเศรษฐกิจที่มาถึงประเทศไทยแลว สงผลตอการดําเนินการ
ของผูประกอบการทุกขนาด ไมวาจะเปนบริษัทขนาดใหญ อยางเชน ที่ปรากฏเปนขาว 
ในเชาวันนี้ ผูผลิตรถยนตคายยักษใหญของสหรัฐอเมริกาจีเอ็ม ซึ่งถึงขั้นจะตองปดโรงงาน
ชั่วคราวมีผลกระทบตอรายไดของพี่นองประชาชน นอกจากนั้นผูประกอบการทุกระดับ 
ก็ประสบปญหา ไมวาจะเปนปญหาสภาพคลอง ปญหาเรื่องชองทางตลาดของสินคา 
ของเขา สงผลตอลูกจางทุกระดับเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมยังจะตองขอความชัดเจน 
จากทานรัฐมนตรีในแนวนโยบายสิ่งที่ทานจะทําจริงตอการแกปญหา เพราะทุก ๆ คาย  
ตอนนี้ก็ประมาณการวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปที่กําลังจะมาถึงนั้น
ปรับลดลงอยางนาเปนหวง ณ ปจจุบันมีการคาดการณวาเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะมี
อัตราขยายตัวเพียงแคประมาณ ๓ เปอรเซ็นต ในปขางหนา เศรษฐกิจประเทศคูคาของเรา
ทุกประเทศกําลังประสบปญหา ไมวาจะเปนยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง  
หรือแมแตเศรษฐกิจจีน ที่เดิมทีก็มีความคาดหวังวาจะอุมชูเศรษฐกิจโลกไวได ตอนนี้ 
มีการบังคับขายทรัพยสินทุกประเภททั่วโลก ซึ่งก็มีผลตอสภาพคลอง เพราะสถาบัน
การเงินขาดเสถียรภาพทางบัญชี ไมสามารถที่จะปลอยกูใหกับลูกคาได แมแตธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญของประเทศเราเอง ก็ออกมาสกัดความคาดหวังของผูประกอบการ 
ที่อาจจะเขาถึงการกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง หลังจากที่ผมเชื่อวาและหวังวา 
ในอาทิตยขางหนานี้ทาง กนง. หรือทางแบงกชาติจะมีการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย 



 ๑๔๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๖๑/๓ 
 
นโยบาย เพราะฉะนั้นทางผูประกอบการและพี่นองประชาชนก็มีแตที่จะพึ่งหวังจากทาง 
รัฐบาลวาจะเขามาแกไขอยางไร แตสิ่งที่ปรากฏเปนขาวก็สรางความหดหูใหกับทุก ๆ ฝาย 
ที่ติดตามดูวารัฐบาลจะเขามาชวยเหลืออยางไร มีแตขาวทะเลาะเบาะแวงระหวาง 
ทานรัฐมนตรีเองกับทานรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ขาดเอกภาพในการ
กําหนดนโยบาย และประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือหลังจากที่ทานรัฐมนตรีไดออกมาประกาศ
ตอสาธารณชนแลววาจะมีการของบประมาณสมทบหรือที่เรียกกันวางบประมาณกลางป 
มูลคารวม ๑ แสนลานบาท จนถึงวันนี้ก็ยังขาดความชัดเจนวาทานจะดําเนินการในเรื่องนี้
ตอไปอยางไร เพราะฉะนั้นทานประธานครับ คําถามแรกของผมตอทานรัฐมนตรีในวันนี้ 
ก็คือเราคาดหวังวาจะไดเห็นการบังคับใชงบประมาณกลางป ๑ แสนลานบาท เพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจใหกับพี่นองประชาชนไดอยางไร -------------------------------------------- 
 

- ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              นภัสสร ๖๒/๑ 
 
และทานรัฐมนตรีไดมีขอสรุปหรือยังวาเงิน ๑ แสนลานบาทนี้จะใชวัตถุประสงคอะไร  
และจะใชในโครงการใด ๆ บาง ขอบคุณครับ  
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสามารถ แกวมีชัย รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดอกเตอรสุชาติ ธาดาธํารงเวช ครับ  
  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  ( รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง )   :   
ทานประธานครับ กระผม นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง   
ขอตอบคําถามที่ ๑ นะครับ เร่ืองงบประมาณที่จะขอเพิ่ม ๑ แสนลานบาทเปนงบกลางป
นะครับ ไดขอ ครม. ไปแลว ขณะนี้ก็มีคณะกรรมการโดยทานรองนายกรัฐมนตรีโอฬาร
เปนประธาน ซึ่งกําลังดูแลรายละเอียดใหเหมาะสมอยูนะครับ ซึ่งมีการขอไปในโครงการ
คราว ๆ อยูประมาณ ๑๐ รายการ ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได ๑๐ รายการก็มี
ดังตอไปนี้ ก็คือเร่ืองของโครงการทางหลวงชนบทนะครับ ตัวเลขเบื้องตนตอนที่ขอไป      
ก็ประมาณ ๓๔,๐๐๐ ลานบาทนะครับ โครงการที่ ๒ ก็เปนโครงการเรื่องการดูแลเงินเดือน
ของขาราชการ ที่ขอไปก็ประมาณ ๒๔,๐๐๐ ลานบาท โครงการที่ ๓ ก็เปนโครงการ
งบประมาณปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง ซึ่งรัฐบาลเรียกวา 
เอสเอ็มแอลก็ประมาณ  ๑๕ ,๐๐๐  ลานบาท  มีงบการพัฒนาแหลงน้ําประมาณ  
๙,๐๐๐ ลานบาท มีงบเร่ืองของการดูแลคนที่มีอายุเกิน ๖๐ ปไปแลว กรอบคิดก็คือวา 
พอ แมที่แกแลวครอบครัวก็ควรจะดูแล ปจจุบันนี้รัฐบาลก็ใหงบชดเชยไปประมาณ 
๑ ลาน ๘ แสนคน ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งขอสภาไปแลวนะครับ ใหมก็จะชดเชย
ไปประมาณอีก ๑ ลานคน ประมาณ ๖,๐๐๐ ลานบาท เปนงบเรื่องโครงการบานมั่นคง 
เดิมเขามีอยูประมาณ ๕๐๐ กวาลานบาทเขาเอาไปฝากเพื่อใหคนที่จะสรางบานไปกูโดย
เสียดอกเบี้ยต่ํา หมายถึงวาเปนดอกเบี้ยเงินฝากบวกเขาไป ๒ – ๓ เปอรเซ็นต ทีนี้ปรากฏ
วาแตละคนเขาไปกูแลวเขากูไดคร่ึงเดียว เชนบานประมาณสัก ๓๕๐,๐๐๐ บาทก็กูได 
๑๗๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นอีกครึ่งหนึ่งเขาตองไปกูนอกระบบทําใหเขาไปไมได เร่ืองนี้ 



 ๑๔๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              นภัสสร ๖๒/๒ 
 
ผมก็ทราบมาจากทานอาจารยจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เพราะวาก็มีโครงการของ 
สํานักงานทรัพยสินก็ไดรวมทําบานมั่นคงอยู ๓๙ โครงการก็มีปญหานี้ ถาเราไดเพิ่มทุน   
ในสวนนี้ไปซึ่งขอไปก็ประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท เขาก็จะไดไปจัดการใหไดครบ คือ         
ก็สามารถกูไดเกือบทั้งหมดก็จะชวยเหลือคนยากคนจนไดมากทีเดียว บานมั่นคงนี้ก็เปน
โครงการที่ประชาชนเขาไปขอ ไปสรางเอง แลวอันนี้ไมมีปญหา มีโครงการในพระราชดําริ
ที่จัดไวประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท แลวก็มีโครงการอื่น ๆ อีก ๒ – ๓ โครงการซึ่งสามารถ
ขยายได มีสวนที่ขอเพิ่มขึ้นมาก็มีเร่ืองของการทองเที่ยว เร่ืองของการศึกษา ที่เห็นชัดเจน
ถาทานดูขาวก็จะเห็นวาโรงเรียนที่สมุทรปราการใชโรงอาหารเปนที่เรียนตั้ง ๗ หอง ดูแลว
ก็นาชวยเหลือ ก็ประมาณนี้ ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)                 สาริศา ๖๓/๑ 
 
ปรากฏวาตอนนี้ก็กําลังดูแลกันอยูก็คาดวาจะเขาสภาคงเปดสมัยหนาประมาณ 
เดือนมกราคม ก็เรียนไวอยางนี้จะเรียนเสริมเพื่อทานรัฐมนตรีกรณไดทราบไวนิดหนึ่งก็คือ
เร่ืองโครงการเมกะโปรเจกตผมก็ไปติดตอธนาคารโลกขอกูมา ๕๐๐ ลานเหรียญแรก  
แลวก็จะบวก ๕๐๐ ลานเหรียญหนที่ ๒ ก็คิดเปนเงินไทยก็ ๓๔,๐๐๐ ลานบาท เปน
โปรแกรมโลน (Loan) ทานครับ ดังนั้นโครงการเมกะโปรเจกต ที่เรากลัววาจะชาตอไปนี้ 
จะไมชาก็จะมาขอสภาเขาใจวาการกูเงินก็เขามาตรา ๑๙๐ วาจะดิสเพิรส (Disperse) 
ประมาณตนปเลยครับอันนี้ อาจจะเร็วกวางบประมาณซึ่งเขาใจวาตองผานวาระที่ ๑ 
วาระที่ ๒ วาระที่ ๓ นาจะออกไดประมาณแสนลานบาท นาจะประมาณเดือนมีนาคมหรือ
เดือนเมษายน แตอันนี้ประมาณตนปเดือนกุมภาพันธหรือเดือนมีนาคม ซึ่งจะมีโครงการ 
ที่ใหทําในระยะแรกคือทําเปนเฟส (Phase) ไปไมไดกูเปนโปรเจกตแลวกูเปนโปรแกรม 
แลวก็เฟสแรกของระบบรถไฟฟา ซึ่งตอนนี้ก็มีเร่ืองเสนสีเขียวซึ่งกําลังตกลงกันอยูวา 
สวนไหนเปน กทม. สวนไหนเปนรัฐบาลนะครับ มีรถไฟมีเขื่อนมีเร่ืองโครงการอุปกรณ 
ทางการแพทยหลายระดับ แลวก็มีเร่ืองโรงเรียนทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของเมกะโปรเจกต  
ที่ตัวเลขโดยรวมก็ประมาณ ๕ ป ป ๒๕๕๒ ถึงประมาณป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ประมาณ  
๑๖๐,๐๐๐ ลานบาท แตทีนี้สวน ๓๔,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งเปนงบเงินตราตางประเทศ 
ก็จะมาดิสเพิรสในสวนนี้ ก็คิดวาจะปรึกษาทานเหมือนกันก็คือวาแนนอนเศรษฐกิจ 
มันจะหายไปเยอะ  เราเพิ่มแสนลานเราก็ดูจะไมทัน  ในสวนที่ เปนสวนเพิ่มอีก  
๓๔,๐๐๐ ลานบาทนะครับ ขอตอบแคนี้กอนครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณกรณครับ 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมตองขออนุญาตเรียน 
ทานรัฐมนตรีวาผมฟงทานบรรยายวิธีการใชงบกลางปที่จะมาขอทางรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง 
ดวยความกังวล เพราะดูจากรายการที่ทานไดนําเสนอก็ตองเรียนวาคอนขางสะเปะสะปะ 
แลวก็ไมมีความชัดเจนในเชิงยุทธศาสตรวาสุดทายแลววัตถุประสงคเปาหมายที่แทจริง 
ในการใชงบสวนนี้เพื่อหวังผลอะไร ผมก็ขออนุญาตในทีนี้ฝากผานทานประธานกับ 
ทางทานรัฐมนตรีวาปญหาที่นาเปนหวงมากที่สุด ถาทานมีโอกาสไดไปเยี่ยมเยียน 



 ๑๔๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๖๓/๒ 
 
ผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดยอมทั่วประเทศไมใชเพียงแค 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็จะพบวากลุมผูประกอบการกลุมนี้ประสบปญหาจริง ๆ แลวกมี็
ความคาดหวังกวาเดิมวางบแสนลานบาทของทานนั้นจะมีการจัดสรรเพื่อสนับสนุน 
การดําเนินการของเขา ไมวาจะในเรื่องสภาพคลองหรือในเรื่องของการลดตนทุนการผลิต 
แตปรากฏตามรายการที่ทานไดนําเสนอใหพวกเราไดรับทราบเมื่อสักครูไมมีมาตรการใด 
ที่กลุมผูประกอบการสามารถที่จะพึ่งพาได ประเด็นปญหาและตรงนี้จะไปนําไปสูคําถาม 
ที่ ๒ ของผมอีกระดับหนึ่ง ก็คือเร่ืองของวินัยทางการเงิน ซึ่งประเด็นนี้ไมไดพูดกันมานานแลว  
แลวก็เห็นใจทางรัฐบาลเพราะปญหาวิกฤติเศรษฐกิจก็ทําใหทุกคนตองหันมาพึ่งพา
รัฐบาล เครื่องไมเครื่องมือของรัฐบาลก็มีจํากัดนะครับ แลวก็ที่ใชไดแนนอนก็คือเร่ืองของ
งบประมาณ ทานก็ไดนําเสนอแนวคิดที่จะเพิ่มงบประมาณ ๑ แสนลานบาท ซึ่งก็คง
จะตองมาวิพากษวิจารณกันอีกทีหนึ่ง แตในขณะเดียวกันทานไดสงสัญญาณสูทองตลาด
อยางชัดเจนในสวนของแนวคิดในเชิงนโยบายของทานที่จะปรับลดอัตราภาษีดวย  
ซึ่งรัฐบาลที่ผานมา รวมถึงรัฐบาลชุดปจจุบันก็ไดออกมาตรการลดภาษีในหลาย ๆ สวน
มาแลวหลายรอบ เร่ิมตนดวยนโยบายที่เรียกวามาตรการ ๔ มีนาคมนะครับ ครั้งนั้น 
มีการประกาศลดภาษีมีมูลคาประมาณ ๔๒,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งก็ถือเปนรายรับที่สูญเสีย
ไปในสวนของรัฐบาล หลังจากนั้นรัฐบาลก็มีการประกาศที่เรียกวา ๖ มาตรการ ๖ เดือน 
นะครับ ซึ่งก็ยังมีผลบังคับใชอยูจนถึงทุกวันนี้ ----------------------------------------------------- 
 

- ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)          สทุธิกานต ๖๔/๑ 
 
ซึ่งมาตรการสวนของตรงนี้ก็มีผลตอการสูญเสียรายรับของทางรัฐบาลประมาณ  
๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท เชนเดียวกันในสวนที่ยังเหลืออยูอีก ๔ เดือนในงบประมาณ 
ป ๒๕๕๒ รวมกัน ๒ มาตรการนี้ หรือ ๒ ชุด นโยบายนี้ก็มีผลตอรายรับของรัฐบาล 
ที่สูญเสียไป  ๗๐ ,๐๐๐  กวาลานบาท  วกกลับมาดูในแงของเพดานเงินกู  เพราะ
งบประมาณป ๒๕๕๒ ปจจุบันก็เปนงบขาดดุลอยูแลว รัฐบาลตองกูยืมประมาณ  
๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท บวกกับอีกประมาณ ๑ แสนลานบาท ตามงบกลางที่ทานจะ
นําเสนอ ก็มีสูตรคํานวณซึ่งผมคงไมลงรายละเอียดวาตามกฎหมายแลวทานสามารถที่จะ
กูยืมไดเทาไร คิดเปนเปอรเซ็นตของงบประมาณโดยรวม ปรากฏวาทานก็จะมีชองวาง
เหลืออยู ณ ปจจุบันเพียงแคประมาณ ๘๐,๐๐๐ กวาลานบาท ๘๐,๐๐๐ กวาลานบาทนี้
คือมีสมมุติฐานแลววามาตรการตาง ๆ นั้นที่ทานประกาศเดิมไวรัฐบาลที่แลววาจะมีผล
บังคับใชเพียงแค ๖ เดือน ก็จะ ๖ เดือนจริง จะไมมีการตออายุ ดังนั้นก็คงพอเปรียบเทียบ
ไดวานโยบายการคลังของทาน ณ ปจจุบันนี้สุมเสี่ยงตอรายรับที่จะลดนอยลงมากกวา
ชองวางที่ยังเหลืออยูในสวนของเพดานเงินกู อันนี้ยังไมไดรวมถึงนโยบายที่ทานไดเกริ่น
ผานสื่อมวลชนในเรื่องของการลดภาษีเพิ่มเติม ทานไดกลาวไววาทานมีแนวความคิดที่จะ
ปรับลดภาษีนิติบุคคลอีก ๕ เปอรเซ็นต ภาษีเงินไดบุคคลอีก ๕ เปอรเซ็นตเชนเดียวกัน  
มีการคํานวณคราว ๆ วารายรับที่จะสูญเสียจากมาตรการนี้ก็อาจจะตองเพิ่มเติมไปอีก 
๕๐,๐๐๐ กวาลานบาท นอกจากนั้นก็มีความตั้งใจที่จะตออายุการปรับลดภาษีธุรกิจ
ทั่วไป แลวก็คาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยตอไปอีก ๑ ป ในสวนของตรงนี้ก็จะทํา
ใหรัฐสูญเสียรายไดทางภาษีไปอีกประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นรวม
เบ็ดเสร็จทั้งหมดจากมาตรการและนโยบายลดภาษีตาง ๆ ในอดีตที่ทานประกาศมาแลว 
รัฐบาลที่แลวไดประกาศมาแลวไมไดมีผลตอการกระตุนเศรษฐกิจตามที่ไดคาดการณไว
บวกกับนโยบายการลดภาษีที่ทานไดนําเสนอตอสาธารณะในวัน ๒ วันที่ผานมา อาจจะ
หมายถึงรายรับของรัฐบาลที่ลดนอยลงได ๑๔๐,๐๐๐ ลานบาทจากการคํานวณคราว ๆ 
ของผม ตรงนี้ผลลัพธในอนาคตจะเปนอยางไร ผมเรียนไวในที่นี้ไวเลยวา ผมเชื่อเลยวา
การของบประมาณประจําป ๒๕๕๓ ที่เราคงจะตองพิจารณากันในปหนานี้ จะตองมี 
ความจําเปนในสวนของภาครัฐที่จะอัดฉีดเพื่ออุมชู เศรษฐกิจของเราไวตอเนื่อง  



 ๑๔๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๖๔/๒ 
 
เพราะวิกฤติเศรษฐกิจนั้นมันไมใชมาแลวหายไป ตอการคาดการณของผูเชี่ยวชาญ 
ทุกสํานักประเมินวากวาเศรษฐกิจจะฟนนี้อาจจะใชเวลาอีก ๒ ป หรือ ๓ ป แตถาทาน
ดําเนินการตามนโยบายที่ทานไดประกาศออกมานี้งบประมาณประจําปปหนาจะมี 
เม็ดเงินที่นอยกวางบประมาณของทานที่ใชอยูในปนี้ เพราะฉะนั้นอาวุธสุดทายที่ทานจะมี
ในแงของการใชงบประมาณแผนดินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะหมดไป เพราะฉะนั้น 
ในสวนของตรงนี้ 
  คําถามที่ ๒ ของผมก็คือทานไดคิดเผื่อไวแลวหรือยังวาทานอาจจะตอง
เสนอมาตรการลดคาใชจายดวยในบางสวน ไมใชเพียงแคลดรายไดเพิ่มคาใชจาย  
แตทานอาจจะตองพิจารณาวามีคาใชจายสวนใดบางในสภาวการณเศรษฐกิจปจจุบัน 
ที่อาจจะไมจําเปน และทานอาจจะตองนําเสนอในการปรับลด ผมขอใหทานตอบคําถามนี้
ดวยครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญทานรัฐมนตรี ครับ 
  นายสุชาติ  ธาราดํารงเวช  ( รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง )   :   
ทานประธานครับ ในคําถามที่ ๒ ปจจุบันนี้รัฐบาลไมคิดลดคาใชจาย เพราะวาหลักการ
บริหารเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจมีขอจํากัดมาก ๆ ในภาคเอกชนนี้รัฐบาลมีหนาที่ขยาย
คาใชจายเพื่อฟนเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจมีอยู ๒ ภาคเทานั้น คือภาคประชาชน 
และเอกชนกับภาครัฐบาล --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๖๕/๑ 
 
ในเมื่อภาคประชาชนและภาคเอกชนไมไดทํางาน ไมไดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา  
รัฐบาลก็ตองเขามาจางงาน มากอใหเกิดการผลิตการแลกเปลี่ยนสินคา ทีนี้ในสวนที่ทาน
อภิปรายกอนหนานี้ผมตอบคําถามเปนขอมูลนะครับวา เราก็มีเร่ืองที่ใหธนาคารเอสเอ็มอี 
(SME) ไดเพิ่มทุน โดยจับรวมธนาคารกับบรรษัทประกันสินเชื่อเขาดวยกัน ทําใหสามารถ
เพิ่มสินเชื่อไดประมาณ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ลานบาท ถาคิดแมคซิม่ัม ลิมิท (Maximum 
Limit) นอกจากนี้ก็ยังมีกรอบคิดที่จะเพิ่มทุนใน ๑ แสนลานบาทนี้ ธนาคาร ธ.ก.ส.  
เอสเอ็มอี อยูอีกสวนหนึ่ง ก็จะตอบสนองเรื่องของสภาพคลองของผูประกอบการเอสเอ็มอี
ที่อาจจะขาดหายไปจากระบบธนาคารพาณิชยปจจุบัน ซึ่งในสวนของเงินกูเอสเอ็มอีนี้ 
เราก็จะไปหาแหลงเงินกูที่ดอกเบี้ยถูก แลวก็มาปลอยอัตราดอกเบี้ยที่ไมแพงเกินไปดวย 
เร่ืองของปญหาที่ตองเลือกระหวางการเปนหนี้มากขึ้นกับการแกไขปญหาการวางงาน 
เศรษฐกิจชะลอตัวลงไปก็จะกอใหเกิดการวางงาน อันนี้ก็เปนเรื่องที่ทุกคนตองคิด อันนี้ 
ผมก็เห็นดวยกับทานรัฐมนตรีกรณนะครับวาเราตองเลือก แลวถาเราดูในประเทศตาง ๆ  
ที่เขาแกไขเขาก็จะเลือกที่จะดูแลคน ปจจุบันนี้เราเปนหนี้รัฐบาลทั้งหมดรวมทั้งหนี้เงินกู
ตอรายไดประชาชาติของเรา  ๓๕ .๕  เปอร เซ็นต  รายไดประชาชาติก็ประมาณ  
๑๐ ลานลานบาท เราก็เปนหนี้ ๓.๕๕ ลานลานบาท หนี้สวนใหญเปนหนี้เงินบาท  
ซึ่งไดเคยกราบเรียนทานแลว ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหนี้เงินบาทไมใชหนี้จริง เปนหนี้
ทางบัญชี แตวาเปนการยืมเงินมาปจจุบันเพื่อสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แลวก็
คนทํางาน แลวก็จะมีตัวทวี คือมาตรการทั้ง ๑๐ อัน ที่ดูเผิน ๆ เราไมไดคิดตรงไปตรงมา 
คิดการสรางงาน  เงินมันหมุนตอเนื่องแลวมันจะกลับมา คือเราตองเพิ่มกิจกรรม 
ใหคนไดสรางผลผลิตขายได ซึ่งคิดเปนตัวทวีปจจุบันอันนี้ก็เปนแคนเซิล อีโคโนมิค 
(Cancel Economic) งาย  ๆ  เปนเพราะวาความสามารถในการผลิตมีมากมาย  
เสนซัพพลาย (Supply) เคิรบ (Curve) ก็ขนานกับแกนนอน ดังนั้นเราก็ใชเสน ๔๕ องศา 
ตัดกันไปเลย ก็ประมาณ ๒.๕ เทา แตวามันไมใชภายในปเดียวกัน มันนับปถัดไป  
เลยอยากกราบเรียนวาการที่รัฐบาลทําปจจุบันไมใชเอาเงินในอนาคตมาใชปจจุบัน  
แตเปนการสรางปจจุบันที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกวา ถาเราไมทําเรื่องนี้คนก็ตกงาน  
ชีวิตก็หมดไป ทุกคนตายวันเดิม สวนเหลานี้ไมใชหนี้จริง ในกรอบของวิชาเศรษฐศาสตร  



 ๑๔๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๖๕/๒ 
 
อาจจะเปนหนี้ในเชิงวิชาบัญชี อันนี้เราอยากกราบเรียนทานวาที่ใสไป ๑ แสนลานบาท 
แลวก็จะขอความกรุณาอีก  ๓๐ ,๐๐๐  ลานบาท  ๔ ,๐๐๐  ลานบาทเปนงบเงินกู  
ก็ดวยเหตุเดียวกัน ในทํานองเดียวกันอยากกราบเรียนนิดหนึ่งครับวาเรารับจํานํา 
ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ใชงบอีก ๑๑๐,๐๐๐ ลานบาท ใหมองไปวาวันนี้มีของอยู 
ในระบบแตไมมีเงิน แลวเงินที่รัฐบาลไปยืมมาจาก ๔ ธนาคารหลัก เปนเงินนอกระบบ  
เขาเรียกวาเปนสภาพคลองอยู ในแบงกชาติ มันไมใช เงินในระบบ  เมื่อไรก็ตาม 
ที่ระบบธนาคารพาณิชยมีสภาพคลองเยอะ แปลวาในระบบธุรกิจไมมีสภาพคลอง  
คือในบอน้ําที่มีปลาอยูไมมีน้ํา น้ํามันอยูในถังนอกบอ ดังนั้นสวนนี้ก็เปนสวนอีกสวนหนึ่ง 
ที่จะมาสรางสภาพคลองหมุนเวียน  รัฐบาลไปเอาเงินที่ ไมอยู ในระบบเขามา  
ก็  ๑๑๐ ,๐๐๐  ลานบาท  วันนี้ก็จะเริ่ม รับจํานํากันแลว  เซ็นแลวเมื่อวานนะครับ  
ก็ฝากอันนี้ไป เดี๋ยวผมขอพูดสวนสุดทายนิดหนึ่ง ก็คือเรื่องกรอบความคิดที่ไดพูดวา 
จะลดภาษีอะไรตาง  ๆ  หรือไมที่ เปนขาว  ก็ มีคนถามมาเยอะแยะ  ผมก็ รอฟ ง 
จากหลายทานรวมทั้งทานกรณดวย แลวก็ทานหัวหนาพรรคฝายคานวาจะตามอานอยูวา
จะมีความเห็นอยางไร ก็อยู แลวก็ในชวงไมนานนักก็จะมีการปรึกษาหารือในสิ่งเหลานี้ 
นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๖๖/๑ 
 
เร่ืองรายจายที่จะลดไปตรวจสอบจริง ๆ ก็คงจะเขาสูงบประมาณหนาที่จะไปตรวจสอบวา
สวนไหนจําเปนไมจําเปน สวนปจจุบันนี้ รัฐสภาอนุมัติงบประมาณไปแลวก็ตองไป
ตรวจสอบเขาในแงของที่ เขาไปทําโครงการวาเขาทําไดถูกตองตามเปาหมาย 
มีประสิทธิภาพสูญหายไปอยางไรหรือไมก็เปนเรื่องของฝายที่ตรวจสอบติดตามครับ 
ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณกรณ คําถามสุดทายครับ 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณทานประธานครับ  
จริง ๆ จากคําตอบของทานรัฐมนตรีก็ทําใหแทจริงแลวผมไมจําเปนตองถามคําถาม
สุดทาย แตผมจะขออนุญาตที่จะใชสิทธิเวลาที่ยังเหลืออยู เ รียนผานทานประธาน 
สูทานรัฐมนตรีวาที่พูดวา หนี้เปนหนี้ทางบัญชีไมใชหนี้จริงผมขออนุญาตดวยความเคารพ
เรียนวาเจงมาเยอะแลวครับพูดอยางนี้ ผมขอเรียนเลยวาไมวาทานจะนิยามอยางไร 
ก็แลวแต การกูยืมเงินมาใชก็คือการเอาเงินจากอนาคตมาใชในปจจุบัน ไมเถียงครับวา 
จะเปนประโยชนมากนอยแคไหนก็คงจะเปน แตทานอยาหลอกตัวเองครับวามันไมใชหนี้
และไมใชภาระของประชาชนในอนาคต แตถาทานไมคิดตั้งแตวันนี้วางบประมาณนั้น 
มีสวนใดที่อาจจะไมเหมาะสมตอสภาวการณอาจจะปรับลดลงไดถึงเวลาทานจะไมมี
ทางเลือก เพราะตัวเลขมันฟองครับ สุดทายแลวถามีนโยบายการปรับลดภาษีตอเนื่อง 
ในลักษณะนี้บวกกับวันนี้ผมทราบวาเมื่อเชาทานก็ไปเปดงานที่ตลาดหลักทรัพยมา  
ถาทานมี โอกาสได เยี่ ยมเยือนบริษัทจดทะเบียนทานก็คงพอรับความจริงว า 
ผลประกอบการปนี้จะปรับลดลงอยางไร เทาไร สงผลตอรายไดภาษีโดยธรรมชาติของ
รัฐบาลอีกตางหากยังไมนับรวมถึงอัตราที่ทานมีขอเสนอที่จะปรับลด เพราะฉะนั้นถาไมมี
การเตรียมการไวถึงเวลาทานจะไมมีทางเลือกและสภาวะที่เลวรายที่สุดของรัฐบาลในชวง
วิกฤติทางเศรษฐกิจก็คือรัฐบาลที่ไมมีทางเลือก สวนเร่ืองของธนาคารเอสเอ็มอีกับ ปสย. 
เรามีโอกาสไดเคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตอหนาทั้งสภามาแลวในอดีตผมคงไมให
สภาผูแทนราษฎรตองเสียเวลากับเร่ืองนี้อีก แตวายืนยันวาทานก็ควรที่จะระมัดระวัง 



 ๑๕๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๖๖/๒ 
 
โดยธรรมชาติฝายที่จะมาค้ําประกันเงินกูไมควรที่จะอยูกับฝายที่ปลอยกูมันขัดแยงกัน 
โดยธรรมชาติอยูแลว ผมคงไมลงรายละเอียดวาทําไม แตคาดวาทานก็คงไดรับคําแนะนํา
ในทางนี้มาเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมขอสรุปเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรี ครับ 
  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  ( รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง )   :   
กราบเรียนทานประธานครับ กราบเรียนทานรัฐมนตรีกรุณาครับ ก็ขอชี้แจงเพิ่มเติม 
นิดหนึ่งนะครับคือคําวาการที่ภาครัฐบาลเปนหนี้เงินบาทในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไมใช 
หนี้จริง เปนกรอบคิดในการบริหารระบบเศรษฐกิจเชิงเศรษฐศาสตร เดิมคนที่คิดขึ้นมาคือ 
จอหน เมยเนิรด เคนส ผมก็เขียนในหนังสือผมเลยนะครับ แลวก็ยังสามารถที่จะถกเถียง
กันไดวิชาเศรษฐศาสตรกับวิชาบัญชีจะสวนกันอยูบางเรื่องคือถาเรามองวาเราไปกูหนี้มา
เปนหนี้จริงหมดอยางนี้เราจะทําอะไรไมได แตนี่ผมกราบเรียนนิดหนึ่งนะครับคือรัฐบาลไป
กูมาแลวก็สามารถมาจางคนที่ตกงานทั้งหมดที่ทานพูดเมื่อกี้นี้ใหขึ้นมาทํางาน งานที่เขา
ทําไดฟรีดวยซ้ําไปนะครับ เปนเพราะวาทางเลือกเขาเขานอนอยูบานแลวชีวิตเขาจบวัน
เกาตายวันเกา เพราะฉะนั้นของที่ผลิตเรียกวาจีดีพีไดฟรี แลวมันก็หมุนตอไปประมาณ 
๒.๕ เทา ผมใสไปแสนหนึ่งผมก็จะไดผลผลิตของชาติเพิ่มประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ชิ้น 
แตวาอาจจะไมใชปเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บภาษีสวนเพิ่มเขามาผมคํานวณ
ประมาณได ๒ ปกวา ๆ ๑ แสนลานก็คืนไปทํานองนี้ ถาเราไมทําอันนี้มันก็จะไมไดผลผลิต
ของชาติสวนเพิ่มจีดีพี ไมไดเพิ่มแลวทุกคนก็แกลงไปนอนอยูบานแบบเดียวกัน อันนี้ก็เปน
กรอบคิดที่สมัยเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต ซึ่งตรงขามกับ เฮอรเวิรด  
ทูเวอร ที่คิดตรงกันขามคิดในเชิงบัญชีบอกวา รัฐบาลไดภาษีนอยตองลดรายจาย จริง ๆ 
แลวรัฐบาลไดภาษีนอยตองเพิ่มรายจายแลวกราบเรียนวาเมื่อไรรัฐบาลไดภาษีมาก ๆ จริง ๆ 
ควรลดรายจายเปนเพราะไมมีใครวางงานที่จะมาทํางานที่ รัฐบาลมาจางนี้อีกแลว  
ซึ่งตอไปนี้ผมก็พยายามที่จะกราบเรียนไปเรื่อย ๆ นะครับอันนี้ก็เปนแบบเดียวกัน 
  
 



 ๑๕๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๖๖/๓ 
 
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปนกรอบคิดเชิงเศรษฐศาสตรไมใชเอาอนาคตมาใชปจจุบัน แตเปน
การสรางปจจุบันที่ดีขึ้น สรางผลผลิตเพิ่มขึ้น จางคนที่ตกงานทํางานมากขึ้น แลวภาษี 
มันจะกลับมาเองนะครับ ก็กราบเรียนอยางนี้ ------------------------------------------------------ 
 

- ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๖๗/๑ 
 
ขอกราบเรียนเรื่องเอสเอ็มอีแบงก (SME Bank) นิดหนึ่ง เคยกราบเรียนทานคราวที่แลววา 
เขาใจครับวามันไมควรอยูที่เดียวกัน เราเลยสรางไชนีส วอล (Chinese Wall) เกิดขึ้น คือ
บอรด เอสเอ็มอี (Board SME) ที่จะใหสินเชื่อกับบอรดที่ประกันสินเชื่อคนละบอรดกัน 
นะครับ ขอบพระคุณครับทานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ เปนอันจบกระทูถามที่ ๔ เร่ืองสถานการณเศรษฐกิจของประเทศ 
ถามโดย  คุณกรณ  จาติกวณิช   ตอบโดย  ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ดอกเตอรสุชาติ ธาดาธํารงเวช  
  ตอไปเปนกระทูถามที่ ๕ เนื่องจากกระทูถามนี้ ทานรัฐมนตรีที่มาตอบ
กระทูติดภารกิจ และเจาของกระทูยินดีถอนเรื่องไป เปนอันวาเรานํากระทูถามที่ ๕ 
ซึ่งถามโดยคุณเจริญ ไปถามเปนกระทูแรกในอาทิตยหนานะครับ  
  (นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย ครับ 
  นายประเสริฐ  ชัยกิจเดนนภาลัย  (สมุทรปราการ )  :  ขอบคุณครับ 
ทานประธาน กระผม นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ เมื่อสักครูผมกอนที่จะตั้ง
กระทูถามที่ ๔ กระผมไดลุกขึ้นยืนประทวง จริง ๆ ผมไมคิดจะประทวงครับ จะปรึกษากับ 
ทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทานสามารถ แตวาทานไมใหผมพูดเลยครับ 
ผมอุตสาหยืนขึ้นแลวยกมือขึ้นเหนือศีรษะตามกฎระเบียบ ขอ ๖๓ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ตอนนี้เลยสถานการณนั้นไปแลวครับ ขอเชิญนั่งลงเถอะครับ ไมตองประทวงแลวครับ
เพราะวามันเลยเวลาไปแลวครับ ทานประทวงเรื่องอะไรครับ ประทวงเกี่ยวกับการตอบ
กระทูที่ ๔ หรือเปลาครับ 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ทานประธานครับ 
ผมคิดวา ส.ส. ทุกคน ผูแทนราษฎรทุกคนที่เขามานั่งอยูในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ก็มี 



 ๑๕๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๖๗/๒ 
 
ความมุงมั่นตั้งใจที่จะชวยกันทํางานใหกับบานเมือง วันนี้ก็อุตสาหนั่งฟงการตั้งกระทูถาม 
ตั้งหลาย ๆ กระทูและไมคิดจะประทวงครับ แตเมื่อฟงดูแลวมีการผิดระเบียบในเรื่องของ
เวลาก็ดี การใชคําพูดการเสียดสีก็ดี เนื้อหาก็ดี การตั้งกระทูก็ไมใชการอภิปรายก็ดี ก็ไมวา
ครับ เพียงแตวาเมื่อมีการตั้งกระทูแลวมีการตอบคําถามเสร็จ ผมก็ขออนุญาตที่จะถาม
บาง ขออนุญาตปรึกษา ไมอยากเรียกวาเปนการประทวงนะครับ แตเห็นวา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถาทานไมประทวงทานไมมีสิทธิในการปรึกษานะครับ เพราะอยูในวาระกระทูถามนะครับ 
ขอเชิญคุณประเสริฐนั่งลงเถอะครับ ผมเขาใจในจุดที่คุณประเสริฐประทวงนะครับ 
แลวเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยนะครับ เชิญครับ สั้น ๆ นะครับ 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ทานประธานครับ 
สั้น ๆ เลยครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
สรุปแลวคุณประเสริฐประทวงเรื่องอะไรนะครับ 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ผมประทวงเรื่องมีการ
ผิดระเบียบในการอภิปรายในเรื่องของเวลาก็ดีอะไรก็ดี แตนั่นไมใชสาระสําคัญ
สาระสําคัญที่ผมจะพูดก็คือวามีการสงสัญญาณหรือพูดหรือนําเสนอวาการชุมนุม
ประทวงทุกครั้งเปนการผิดกฎหมายได นี่คือการสงสัญญาณที่ผิดครับทานประธานไปสู 
พี่นองประชาชน ในขณะที่ตองการสรางใหพี่นองประชาชนมีการศึกษา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณประเสริฐประทวงกระทูเมื่อสักครูไมไดมีเรื่องที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้เลยนะครับ ขอเชิญนั่งลง
เถอะครับ แลวเดี๋ยวผมวินิจฉัยครับ เชิญนั่งลงครับ ผมจะไดวินิจฉัยนะครับ ขอเชิญ 
คุณประเสริฐนั่งลงครับ ผมเขาใจในสิ่งที่คุณประเสริฐประทวงแลวครับ แลวไมไดประทวง
ในวาระที่มีการตั้งกระทูถามสด ๆ นะครับ ตองขอความกรุณานะครับคุณประเสริฐ  
ผมใหคุณประเสริฐประทวงมาพอสมควร ใชเวลามา ๒ นาทีแลวนะครับ ถาคุณประเสริฐ
ไมยอมนั่งลง เดี๋ยวผมก็จะตองพิจารณาเปนอยางอื่นนะครับ ขอความกรุณาเถอะครับ  
ผมวินิจฉัยนะครับ เชิญนั่งลงกอนครับ ผมขอวินิจฉัยอยางนี้ครับ ประธานทุกทานที่ขึ้นมา 



 ๑๕๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๖๗/๓ 
 
ก็ไดพิจารณาวาทานผูถามกระทูจะตองถามกระทูในกรอบ และในขณะเดียวกันก็จะตอง
รักษาเวลาดวย แตในทํานองเดียวกันถาหากวาเปนเรื่องที่สําคัญ ทานประธานแตละทาน
ก็มีสิทธิที่จะอะลุมอลวยแลวก็ใหการอภิปรายเกินเวลาไดบางตามสมควร อยางกระทู 
ที่ผานมาใชเวลาเกินไมมากนะครับ ถามโดยคุณกรณ จาติกวณิช ใชเวลาเกินประมาณ  
๓ นาทีกวา ๆ  ก็เปนดุลยพินิจของประธานแตละทานครับ ขอทําความเขาใจกับ 
คุณประเสริฐดวยครับ  
 

- ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๘/๑ 
 
  นายประเสริฐ ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ)  :  ทานประธาน  
คนละประเด็นครับ ที่ผมจะประทวงคนละประเด็น ตรงนั้นผมรับได มีเหตุผลรับได สิ่งที่ผม
จะประทวงก็คือมีการนําสื่อของผูแทนบอกวาการชุมนุมประทวงทุกครั้งเปนเรื่องของการ
ทําผิดกฎหมายได และเปนเรื่องใหญเพราะออกจากสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไป 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เร่ืองนี้ผมวินิจฉัยไมไดครับ เพราะวาทานไมไดบอกวาประทวงตรงไหน อยางไร แตเปน
เร่ืองที่ประธานในแตละขณะก็จะตองพิจารณาครับ ขอเชิญคุณประเสริฐนั่งลงเถอะครับ 
เราจะไดทําการดําเนินการประชุมตอไป เชิญครับ ขอบคุณมากครับ  
  ทานสมาชิกครับขณะนี้มีผูมาลงชื่อเขาประชุม ๔๐๖ ทาน ครบองคประชุม 
ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปนะครับ  
  ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไมมี  
  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คางพิจารณา จะเปนเรื่องของการพิจารณาเรื่องที่ 
ที่ประชุมใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอน       
   เ ร่ืองแรกเปนเรื่องที่คางพิจารณาในการประชุมคราวที่แลว คือการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผมไดรับแจงจากวิปรัฐบาลแจงมาวาคณะกรรมการ
ประสานงานฝายรัฐบาลและฝายคานไดเห็นพองตองกัน เพื่อใหเกิดความรอบคอบเห็น
ควรเสนอใหตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา ๒๔ ทาน ใชเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๙ ทาน โดยใชเวลา ๑๕ วัน ผมจะถามสมาชิกทุกทานครับ 
มีทานผูใดเห็นเปนอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถาไมมีทานผูใดเห็นเปนอื่น เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา 
๒๔ ทาน และใชเวลาตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 



 ๑๕๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๘/๒ 
 
เปนเวลา ๑๕ วัน ขอเชิญตัวแทนของแตละพรรคการเมืองไดเสนอตามสัดสวน เดี๋ยวผม 
จะไลเรียงใหฟงนะครับ พรรคพลังประชาชน ๑๒ ทาน พรรคประชาธิปตย ๘ ทาน 
พรรคชาติไทย ๒ ทาน พรรคเพื่อแผนดิน ๑ ทาน พรรคมัชฌิมาธิปไตยและพรรครวมใจ
ไทยชาติพัฒนาและพรรคประชาราช ๑ ทานครับ ขอเชิญผูแทนพรรคพลังประชาชนครับ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู 
พรรคพลังประชาชน ใครขอเสนอรายชื่อในสัดสวนของพรรคในคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๒ ทาน ดังตอไปนี้ครับ ๑. นายสุนัย  
จุลพงศธร  ๒. นายเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ  ๓. นายสุทิน คลังแสง  ๔. นายนิสิต สินธุไพร   
๕. นายบุญจง วงศไตรรัตน  ๖. นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน   ๗. นายชลนาน ศรีแกว   
๘. นายภิรมย พลวิเศษ  ๙. พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสน  ๑๐. นายศุภชัย โพธิ์สุ   
๑๑. นางสาวอรุณี ชํานาญยา และ  ๑๒. นายพีรพันธุ พาลุสุข  ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตองนะครับ  
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผม 
รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ขอความกรุณาทานประธานนิดเดียวครับ ขอไดโปรด
เพิ่มยศใหผมดวยครับ ยิ่งมีนอยอยูแครอยตํารวจโท เพื่อนมาถอดยศผมอีก  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ครับ ก็เปน รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ นะครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปขอเชิญผูแทนพรรคประชาธิปตยครับ 
  นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานคะ 
ดิฉัน นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เขต ๗ กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตยนะคะ ดิฉันขอเสนอรายชื่อสัดสวนของพรรคประชาธิปตยมีดังนี้คะ   



 ๑๕๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๘/๓ 
 
๑. นายทิวา เงินยวง  ๒. นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค  ๓. นายจุติ ไกรฤกษ  ๔. นายธนา  
ชีรวินิจ  ๕. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ  ๖. นายอลงกรณ พลบุตร  ๗. นางผุสดี ตามไท  
และ ๘. นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผูรับรองถูกตอง เชิญพรรคชาติไทยครับ  
 

- ๖๙/๑ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๖๙/๑ 
 
  นายเอกพจน ปานแยม (ปทุมธานี)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม     
นายเอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พรรคชาติไทย  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการในสัดสวนของพรรคชาติไทย  ๒ ทาน  ดังนี้ครับ  
๑. นายอัศวิน วิภูศิริ  ๒. นายนิกร จํานง ขอผูรับรองดวยครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตองครับ ตอไปพรรคเพื่อแผนดินครับ  
  นายพลพีร สุวรรณฉวี (นครศรีธรรมราช)  :  เรียนทานประธานครับ ผม 
นายพลพีร สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผนดิน จังหวัดนครราชสีมา เขต ๖ ครับ ขอเสนอ       
นายศุภกิจ แสงทอง ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผูรับรองถูกตองครับ ตอไปพรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  
พรรคประชาราช ๑ ทานครับ  
  นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท)  :  กราบเรียนทานประธานคะ ดิฉัน พรทิวา 
นาคาศัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย ขอเสนอ
กรรมาธิการในสัดสวนของพรรคมัชฌิชาประชาธิปไตย พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  
และพรรคประชาราช คือ นายเกียรติกร พากเพียรศิลป ขอผูรับรองคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีผูรับรองถูกตองครับ ทานเลขาธิการกลาวสรุปครับ  
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญสอบคุณสมบัติ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาธิการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ๑. นายสุนัย      
จุลพงศธร  ๒. รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ  ๓. นายสุทิน คลังแสง  ๔. นายนิสิต 
สินธุไพร ๕. นายบุญจง วงศไตรรัตน ๖. นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ๗. นายชลนาน ศรีแกว  



 ๑๕๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๖๙/๒ 
 
๘. นายภิรมย พลวิเศษ  ๙. พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสง  ๑๐. นายศุภชัย โพธิ์สุ  
๑๑. นางสาวอรุณี ชํานาญยา  ๑๒. นายพีรพันธุ พาลุสุข  ๑๓. นายทิวา เงินยวง  
๑๔. นายพีระพันธุ สาลี รัฐวิภาค   ๑๕. นายจุติ ไกรฤกษ  ๑๖ . นายธนา  ชีรวินิจ  
๑๗.นายชาญชัย อิสระเสนารักษ  ๑๘. นายอลงกรณ พลบุตร  ๑๙. นางผุสดี ตามไท  
๒๐ .  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ   ๒๑ .  นายอัศวิน  วิภูศิ ริ   ๒๒ .  นายนิกร  จํานง   
๒๓. นายศุภกิจ แสงทอง และ ๒๔. นายเกียรติกร พากเพียรศิลป  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานสมาชิกครับ ระยะเวลาในการตรวจสอบ ๑๕ วัน มีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่น เปนอันวาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจํานวน ๒๔ ทาน 
และใชเวลาในการตรวจสอบ ๑๕ วัน ผมตองขอขอบคุณและชื่นชมการประสานงานของ
คณะกรรมการประสานงานทั้งรัฐบาลและฝายคานในเรื่องนี้เปนอยางยิ่งนะครับ คือ
วิธีการที่ทํางานไดถูกตองของสภาผูแทนราษฎรของเรา  
  ตอไปเปนเรื่องที่เลื่อนขึ้นมาเปนเรื่อง ๒ นะครับ คือรางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) เนื่องจากมี
รางพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันนะครับ คือรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง (นายสุทิน คลังแสง กับคณะ เปนผูเสนอ) ผมเห็นวา 
เปนเรื่องทํานองเดียวกันนะครับ จะขอนํามาพิจารณาพรอมกัน ไดรับการประสานงาน
จากวิปของฝายคานนะครับ มีเร่ืองดวนที่เลื่อนขึ้นมาเร่ืองที่ ๓ เปนเรื่องกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ  ผูยื่นคือทาน  ส .ส .  พีรพันธุ  ได เ รียนมาวาเนื้อเ ร่ืองของพระราชบัญญัติ 
ทั้ง ๒ ฉบับนั้นมีเนื้อเร่ืองที่คลายกัน จะขอนําขึ้นมาพิจารณาพรอมกันทั้ง ๒ ฉบับ มีทาน
ผูใดเห็นเปนอื่นไหมครับ ถาไมขัดของ คุณวิทยาครับ  
  นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม วิทยา บุรณศิริ ผมขออนุญาตนําเรียนทานประธาน 
นิดหนึ่ง ตองขอประทานโทษนะครับ เปนทาน ส.ส. พีรพันธุ ของพรรคพลังประชาชนครับ  



 ๑๖๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๖๙/๓ 
 
ทานประธาน ผมขออนุญาตนําเรียนชี้แจงตอทานสมาชิก ขออนุญาตใหทานพีรพันธุ 
ไดนําเสนอในประเด็นนี้ดวยครับ ขออนุญาตทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญดอกเตอรพีรพันธุครับ  
 

- ๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๗๐/๑ 
 
  นายพีรพันธุ พาลุสุข (ยโสธร)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
พีรพันธุ  พาลุสุข  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดยโสธร  พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานครับ ตามระเบียบวาระที่ที่ประชุมไดอนุมัติใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอน เร่ืองที่ ๒ 
คือ รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และยังมีที่สมาชิก
เสนอเพิ่มขึ้นมาดวย คือรางพระราชบัญญัติของ คุณสุทิน คลังแสง ๕.๒๘ รางพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (นายสุทิน คลังแสง กับคณะ เปนผูเสนอ) 
ยังมีเร่ืองที่เสนอใหม ระเบียบวาระที่ ๖.๒ ทานประธาน รางพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) ยังมีราง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเปนเรื่องที่เสนอใหม 
วาระที่ ๖.๒ ที่เสนอโดย (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล กับคณะ เปนผูเสนอ) กระผม
พิจารณาเห็นวาทั้งรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ถาดู 
ในเนื้อหาแลวทั้งหมดจะเปนเรื่องเดียวกัน เกี่ยวเนื่องกัน และเปนเรื่องทํานองเดียวกันดวย 
ฉะนั้นเพื่อใหการพิจารณากฎหมายนี้ไดพูดเกี่ยวเนื่องกันไปเลย ผมจึงเสนอใหรวม
ระเบียบวาระกฎหมายทั้ง ๔ ฉบับนี้ ขึ้นมาพิจารณาพรอมกัน  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมจะขอหารือที่ประชุมนะครับ รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและคุณสุทิน คลังแสง กับคณะ รางพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและเสนอ
โดยคุณสุทิน คลังแสง และเสนอโดยคุณสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ทั้ง ๕ ฉบับ มีเนื้อหา
คลายกัน จะขอที่ประชุมนํามาพิจารณาพรอมกัน แตเวลาลงมติขอแยกพิจารณา 
แตละฉบับ มีทานใดเห็นเปนอื่นไหมครับ 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ขอเชิญคณะรัฐมนตรีกลาวแถลงดวยครับ เชิญ 
ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี ครับ 



 ๑๖๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๗๐/๒ 
 
  รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)  :  
ขอบคุณคะ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ดิฉันขอเสนอ  
๒ ฉบับตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดนําเสนอมา ฉบับแรก ดิฉันเอง รอยตรีหญิง 
ระนองรักษ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ไดรับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีใหเสนอรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตอสภาผูแทนราษฎร โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อกําหนดใหผู รับบํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกูเงินได (เพิ่มลักษณะ มาตรา ๒/๒ การนําสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกู เงิน  มาตรา  ๔๗ /๒  มาตรา  ๔๗ /๓  
มาตรา ๔๗/๔ มาตรา ๔๗/๕ และเพิ่มมาตรา ๔๙/๑)  
  เหตุผล โดยที่พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไดบัญญัติใหผู รับบํานาญมีสิทธินําบํา เหน็จดํารงชีพมาใช ไดกอนเพื่อบรรเทา 
ความเดือดรอน และเพื่อใหผูรับบํานาญสามารถดํารงชีพอยูได โดยเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ แตการดําเนินการดังกลาวสามารถชวยเหลือผูรับบํานาญไดเพียงบางสวน และ
ปรากฏวายังมีผูรับบํานาญอีกจํานวนมากที่ไดรับบํานาญรายเดือนในอัตราต่ํา ทําใหไดรับ
บําเหน็จดํารงชีพในอัตราที่ไมเพียงพอตอการครองชีพ ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของผูรับบํานาญ และจะเปนการสงเสริมการลงทุน อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจของ
ประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินกับสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลัง
กําหนดได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
  ฉบับที่ ๒ ดิฉันขออานเลยนะคะ จะเปนเสนอรางพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 - ๗๑/๑ 
 



 ๑๖๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๗๑/๑ 
 
  ในหลักการ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อกําหนดใหผูรับบํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไป 
เปนหลักทรัพยในการประกันกู เงินได เพิ่ม  มาตรา  ๕๗ /๒  ๕๗ /๓  มาตรา  ๕๗ /๔  
มาตรา ๕๗/๕ และมาตรา ๖๕/๑  
  สวนสําหรับเหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหผูรับบํานาญมีสิทธินําบําเหน็จดํารงชีพ
มาใชไดกอนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเพื่อใหผูรับบํานาญสามารถดํารงชีพอยูได
โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจแตการดําเนินการดังกลาวสามารถชวยเหลือผูรับ
บํานาญไดเพียงบางสวนและปรากฏวายังมีผูรับบํานาญอีกจํานวนมากที่ไดรับบํานาญ
รายเดือนในอัตราต่ําทําใหไดรับบําเหน็จดํารงชีพในอัตราที่ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ 
ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูรับบํานาญ และจะเปนการสงเสริมการลงทุน 
อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่งสมควรกําหนดใหผูรับ
บํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันเงินกูกับ
สถาบันการเงินของกระทรวงการคลังกําหนดได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
ขอบคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติมีสิทธิอภิปรายกอนครับ ทานผูเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประสงคจะอภิปรายไหมครับ คุณสุทิน คลังแสง หรือผูแทน เชิญคุณศุภชัย โพธิ์สุ ครับ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๗๑/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย โพธิ์สุ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ขออนุญาตเนื่องจากวา
ทานสุทิน คลังแสง ไดติดภารกิจจําเปนไดมอบหมายใหกระผมซึ่งเปนผูมีชื่อในการเสนอ
แกไขรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
  ทานประธานที่เคารพครับ ในการเสนอพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการเพื่อใหมีการแกไขในขณะนี้พวกกระผมเองพรอมทั้งคณะไดมี
การศึกษาเกี่ยวกับจากคํารองเรียนของขาราชการบํานาญที่ไดรับความเดือดรอนเปน
อยางยิ่ง ไดศึกษาพิจารณาดวยความรอบคอบจึงเห็นวารางพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการแกไข โดยหลักการ
และเหตุผลโดยที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหผูรับบํานาญมีสิทธินําบําเหน็จดํารงชีพมาใชไดกอนเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนและใหเพื่อรับบํานาญสามารถดํารงชีพอยูไดดวยความเหมาะสม 
กับสภาวะเศรษฐกิจ แตการดําเนินการดังกลาวสามารถชวยเหลือผู รับบํานาญได 
เพียงบางสวนและปรากฏวายังมีผูรับบํานาญอีกจํานวนมากที่ไดรับบํานาญรายเดือน 
ในอัตราต่ําทําใหไดรับบําเหน็จดํารงชีพในอัตราที่ไมเพียงพอตอการครองชีพ ดังนั้นเพื่อ
เปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูรับบํานาญและจะเปนการสงเสริมการลงทุนอันเปน
การกระตุนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญ
สามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินกับสถาบัน
การเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดได และแกไขหลักเกณฑการคํานวณบํานาญเสียใหม 
เพราะตามเกณฑคํานวณเดิมนั้นถือวาเปนการกําหนดเกณฑคํานวณไวต่ํามากครับ 
ประกอบกับสถานการณดานการเงินเปลี่ยนแปลงไป มีอัตราเงินเฟอสูงทําใหไดรับเงิน
บํานาญไมเพียงพอตอการดํารงชีพในบั้นปลายชีวิตของขาราชการ  

ทานประธานที่เคารพครับ กระผมอยากจะขอใหเหตุผลเพิ่มเติมในการ
เสนอรางพระราชบัญญัติแกไข พ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับวา ฉบับที่ ๑ นั้น ราง พ.ร.บ. บําเหน็จ 
                                                                                                                 - ๗๒/๑ 



 ๑๖๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                          ณัฐชนก ๗๒/๑ 
 
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก็สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับป ๒๔๙๔ เดิม  
ใหขาราชการบํานาญไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ คือไดรับเมื่อตาย ลาออก เกษียณ จึงจะ
ไดรับแตรัฐบาลสมัย ฯพณฯ พันตํารวจโท ดอกเตอรทักษิณ ชินวัตร ไดใหมีการแกไข 
พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ป ๒๕๔๙ นะครับ ใหนําบําเหน็จตกทอดมาใชลวงหนา ๑๕ เทา 
ของเงินบํานาญรายเดือน แตก็ไมเกิน ๒ แสนบาท เรียกวาเปนบําเหน็จดํารงชีพ แตขณะนี้
คาครองชีพเปลี่ยนไปครับ ผูรับบํานาญไมพอใช ประกอบกับเพื่อกระตุนเศรษฐกิจจึงได
แกไขไปเปน ใหนําเงินมาใชลวงหนามากกวาเดิม นะครับ บําเหน็จดํารงชีพ แตเปลี่ยน
วิธีการเปน  ใหนําเงินบําเหน็จดํารงชีพมาค้ําประกันเงินกูกับสถาบันการเงินที่ รัฐ 
ใหการรับรองแทน ทานประธานครับ สวนฉบับที่ ๒ นั้นสืบเนื่องจากสูตรการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญใหมตาม พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๓  
นะครับ ไมเปนธรรม คือเมื่อคํานวณออกมาแลวทําใหขาราชการบํานาญเสียประโยชน 
เมื่อไปเปรียบเทียบกับสูตรเดิมที่ยังไมมี พ.ร.บ. กบข. ป ๒๕๓๙ กลาวคือสูตรเดิมเงิน
บํานาญจะเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยอายุราชการหารดวย ๕๐ แตสูตรใหม
ของ กบข. นะครับ เงินบํานาญจะเทากับเงินเดือนเฉลี่ย ๖ เดือนสุดทายคูณดวยอายุ
ราชการหารดวย ๕๐ แตไมใหเกิน ๗๐ เปอรเซ็นตของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดทาย 
นะครับ จากสูตรใหมที่วานี้กอนที่จะมีระบบ กบข. เกิดขึ้น ก็ไดมีการเชิญชวนให
ขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการที่จะเกษียณหรือขาราชการบํานาญเขาสูระบบ ไดมีการ
ประชาสัมพันธวาจะไดทั้งเงินบํานาญรายเดือนสูง แลวก็จะไดเงินเปนกอน ๆ นะครับ  
เปนกอนใหญ จนทําใหขาราชการหลงเชื่อไดสมัครเขาเปนสมาชิกจํานวนมาก แตเมื่อ
ปฏิบัติจริงแลวนะครับ เวลาผานมาถึง ๑๒ ป ขาราชการบํานาญจึงไดพบความจริงครับวา
ที่โฆษณาประชาสัมพันธชวนเชื่อมาตลอดนั้นไมเปนความจริงนะครับทานประธานครับ 
เพราะวาเงินกอนที่ไดมอบใหที่วาจะเปนกอนใหญ ๆ กอนโต ๆ นั้นนะครับ สมาชิก กบข. 
ไดรับนอยกวา นอยผิดคาดนะครับ เหตุผลที่บอกวาไดรับนอยผิดคาดก็เนื่องจากวา 
เงินเปนกอนนั้น กบข. เขาจะนําไปลงทุน แลวเอาผลกําไรไดจากการลงทุนนั้นมาแบงปน 
ใหกับสมาชิก ความจริงแลวเจตนารมณดีมาก วัตถุประสงค เจตนารมณดีมาก แตเวลา
ปฏิบัติก็ไมเขาใจเหมือนกันครับวาทําไมเงินกอนที่ไปลงทุนและนํามาแบงปนจัดสรรใหกับ 



 ๑๖๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                          ณัฐชนก ๗๒/๒ 
 
สมาชิกนั้นทําใหสมาชิกไดนอยกวาปกติ อาจจะเปนการไปประกอบธุรกิจของ กบข.  
เกิดการขาดทุนหรือวาเกิดความสูญเสียอะไรเกิดขึ้น ยิ่งในขณะนี้นะครับมีขาววา ขาวนี้ 
ไมรูเท็จจริงประการใด ฝากทานประธานไปถึงรัฐมนตรีไดตรวจสอบวา กบข. นําเงินไป
ลงทุนในธุรกิจอยูที่ตางประเทศ จากภาวะวิกฤติน้ํามัน ภาวะวิกฤติซับไพรม (Sub-prime) 
แลวก็วิกฤติที่เราเรียกวา วิกฤติแฮมเบอรเกอร (Hamburger) จากสหรัฐอเมริกาทําให 
กบข. เกิดการขาดทุน ถาหากวาขาวนี้เปนจริง ทานประธานครับ ยิ่งจะทําใหเงินกอนที่จะ
มาปนผลใหกับสมาชิก กบข. ไดนอยลง จะสรางความเดือดรอนใหกับขาราชการ 
เปนอยางยิ่ง นี่คือประเด็นที่ ๑ ที่เหตุผลวาควรจะตองมีการแกไข  
   เหตุผลประการที่ ๒ ครับ บํานาญรายเดือน จากผูที่คิดสูตรไดคิดสูตรเอาไว
ตั้งแตตอนแรกนะครับ ตั้งอายุเฉลี่ยของคนไวที่ ๗๐ ป ฉะนั้นขาราชการบํานาญที่ตายกอน 
๗๐ ปนะครับ เอาใหมันชัด ๆ เลย ตายกอน ๗๐ ป ทานประธานครับ จะไมเสียเปรียบ
ระบบเดิม คือระบบที่ยังไมเปน กบข. แตถาหากวาขาราชการบํานาญอายุยืนนะครับ
มากกวา ๗๐ ปจะเริ่มเสียเปรียบ ยิ่งอายุยืนเทาไรยิ่งจะเสียเปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับ  
ผมอยากจะขอยกตัวอยางใหกับทานประธานไดเห็นนะครับ ยกตัวอยางเชน นาย ก  
อายุราชการ ๔๑ ป เงินเดือนเดือนสุดทาย ๓๙,๒๘๐ บาท เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือน
สุดทายเทากับ ๓๒,๙๘๐ บาท เกษียณอายุราชการ หากคํานวณตามสูตรที่ไมไดเปน
สมาชิก กบข. นะครับจะไดรับเงินบํานาญเดือนละประมาณ ๓๒,๒๐๐ บาท แตหาก
คํานวณตามสูตรที่ เปนสมาชิกของ  กบข . จะได รับเงินบํานาญเดือนละประมาณ  
๒๓,๐๐๐ บาท และไดรับเงินกอนประมาณ ๖ แสนบาท จะเห็นไดวาถาเปนสมาชิก กบข. 
นะครับ จะไดรับเงินนอยกวาการไมเปนสมาชิก กบข. เดือนละประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 
หากนําเงินกอนที่ไดรับมาเฉลี่ยเปนเดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อใหใกลเคียงกับการ
รับบํานาญกรณีไมเปนสมาชิก กบข. ทานประธานครับ ก็จะไดประมาณ ๖๖ เดือน  
หรือประมาณ ๕ ปครึ่ง นั่นหมายความวาหากนาย ก มีบุญนะครับ อายุยืนยาวเกิน  
๖๕ ปคร่ึง จะเสียเปรียบ กบข. ตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป และหากนาย ก มีโอกาสมีชีวิต 
ยืนยาวถึง ๘๐ ป ก็จะสูญเงินที่พิงจะไดรับเปนเวลาถึง ๑๔ ป หรือ ๑๖๘ เดือน เดือนละ  
                                                                                                                 - ๗๓/๑ 



 ๑๖๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๗๓/๑ 
 
๙,๐๐๐ บาท คํานวณเปนเงินไดประมาณ ๑,๕๑๒,๐๐๐ บาท ทานประธานที่เคารพครับ 
จากที่กระผมไดนําเรียนทานประธานและที่ประชุมแหงนี้ ฉะนั้นพวกกระผมนะครับ  
จึงขอเสนอแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้เสียใหม โดยแกมาตรา ๖๓ โดยเปลี่ยนสูตรการคิดคํานวณ
ใหมเปนเงินบํานาญควรจะเทากับเงินเดือนเฉลี่ย ๒๔ เดือนสุดทายคูณดวยเวลาราชการ
หารดวยหาสิบนะครับ แตตองไมเกิน ๙๕ เปอรเซ็นตของเงินเดือน ๒๔ เดือนสุดทาย  
สูตรใหมนี้จะทําใหขาราชการบํานาญไดรับผลประโยชนตอบแทนใกลเคียงกันกับสูตรเดิม
เมื่อกอนที่เขายังไมเขาสูระบบ กบข. ทานประธานครับ อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวนี้
พวกกระผมไดทราบวาทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็ไดทราบ และไดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาและวิจัยอยูในขณะนี้ ซึ่งหากถาสภาผูแทนราษฎร  
อันทรงเกียรติของพวกเราไดรับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไวแลว การพิจารณาในวาระ ๒ 
นะครับ ควรจะไดเชิญตัวแทนของกรมบัญชีกลางและเครือขายขาราชการบํานาญซึ่งเขา
กําลังเดือดรอนอยูเปนอยางมากทั่วประเทศในขณะนี้นะครับ มารวมพิจารณาจะไดเกิด
ความรอบคอบ และเกิดประโยชนตอทั้งรัฐบาลและขาราชการบํานาญของจํานวน 
หลายแสนคนในประเทศไทยในขณะนี้ ขอกราบเรียนทานประธานและที่ประชุมแหงนี้ 
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมานี้ครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปเชิญอาจารยประกอบ รัตนพันธ ในฐานะผูเสนอรางนะครับ 
 

  
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๗๓/๒ 
 
  นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย กระผมและคณะไดเสนอรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ครับทานประธาน  
  หลักการ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ ดังตอไปนี้  
    (๑) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการจางผูที่จะดํารงตําแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒)
   (๒) กําหนดใหสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการมีสิทธิไดรับ
บํานาญเพิ่มขึ้น (แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๓) 
  (๓)  กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ตองรายงานผลการบริหารกิจการและงบการเงินของกองทุนตอสภาผูแทนราษฎร  
(แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๒/๑๗) 
  (๔) กําหนดใหผูรับบํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกูเงินได (แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๗/๒ มาตรา ๕๗/๓  
มาตรา ๕๗/๔ มาตรา ๕๗/๕ และมาตรา ๖๕/๑) 
  เหตุผล  โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหผูรับบํานาญมีสิทธินําบําเหน็จดํารงชีพมาใชไดกอน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และเพื่อใหผูรับบํานาญสามารถดํารงชีพอยูได โดยเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ แตการดําเนินการดังกลาวสามารถชวยเหลือผูรับบํานาญไดเพียง
บางสวน ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๗๔/๑ 
 
 



 ๑๖๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๗๔/๑ 
 
และปรากฏวายังมีผูรับบํานาญอีกจํานวนมากที่ไดรับบํานาญรายเดือนในอัตราต่ํา ทําให
ได รับบําเหน็จดํารงชีพในอัตราไม เพียงพอตอการครองชีพ  ดังนั้นเพื่อบรรเทา 
ความเดือดรอนของผูรับบํานาญและจะเปนการสงเสริมการลงทุนอันเปนการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญสามารถนํา
สิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันเงินกูกับสถาบันการเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดได ตลอดจนกําหนดหลักการและวิธีการในการบริหารกิจการ
กองทุนใหเปนไปอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ ทานประธานที่เคารพครับ กองทุนบําเหน็จบํานาญ พระราชบัญญัติบํานาญขาราชการ 
เปนที่ทราบมาเปนอยางดีนะครับวาทางราชการพึ่งประสงคที่จะใหขาราชการที่ซึ่ง 
รับราชการมายาวนานไมนอยกวา ๒๕ ป ไดรับเงินตอบแทนตอนที่เกษียณอายุราชการ 
หรือไดรับเงินตอบแทนตอนที่อายุมากแลว คือรับราชการมายาวนาน ทีนี้ พ.ร.บ. บําเหน็จ
บํานาญเริ่มแรกเลยทานประธาน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๙๔ ทั้งนั้นกฎหมายมีเจตนารมณที่จะให
ขาราชการซึ่งเปนบุคคลที่ตรากตรําในการทํางานใหกับทางราชการ เสียสละการทํางาน 
ทั้งชีวิตใหกับทางราชการ แตทานประธานครับ ขาราชการที่ปฏิบัติราชการนั้นไมมีใคร
รํ่ารวยหรอกครับ เพราะทํางานพออยูพอกิน ไมไดสะสมทรัพยสมบัติใหตกทอดกับ
ลูกหลาน ผมหมายความวาขาราชการที่ดี เพราะทุมเททั้งชีวิตจิตใจเพื่องานราชการ
หลังจากสําเร็จการศึกษา อายุ ๑๘ ปบริบูรณ ไปรับราชการ ทานประธานครับ เงินเดือน
นอยนิดพอเลี้ยงตัวได เพราะฉะนั้นทางราชการบอกวาถาเปนอยางนี้แลวก็อยากใหคนที่
ทุมเทชีวิตทั้งชีวิตใหกับราชการในเมื่ออายุมากแลว เมื่อเกษียณอายุ ๖๐ ปแลว หรือเมื่อ
รับราชการมายาวนานถึง ๒๕ ป ไดรับบําเหน็จบํานาญเพื่อที่ชีวิตวัยแกพออยูไดพออยู 
พอกิน ทานประธานครับ ใน พ.ร.บ. ๒๔๙๔ เขาไดกําหนดในเรื่องของบํานาญไวคอนขาง
จะยุติธรรม ก็คือเอาเงินเดือนขั้นสุดทายคูณดวยอายุราชการ หารดวย ๕๐ แตไมเกิน
เงินเดือนสุดทายที่ขาราชการบําเหน็จบํานาญผูนั้นได รับ  ทําไมกําหนดอยางนี้ 
ทานประธานครับ เพราะวาขาราชการบางทานไปรับราชการในพื้นที่ในดินแดนที่เสี่ยง
อันตรายไดเวลาทวีคูณ ถาเกิดไมกําหนดวรรคสุดทายเอาไว บางคนเมื่อเกษียณอายุแลว 
เงินเดือนจะสูงกวาเงินเดือนสุดทายก็เปนไปได เพราะฉะนั้นกฎหมายรอบคอบไดกําหนด 



 ๑๗๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๗๔/๒ 
 
เอาไวบอกวาเงินเดือนสุดทายคูณอายุราชการหารดวย ๕๐ แตไมเกินเงินเดือนสุดทาย 
ขาราชการก็พออยู ไดตามสถานะเศรษฐกิจในเวลานั้น  และก็ เปนเรื่องที่ดีมาก  
ทานประธานครับ  ถาตราบใดขาราชการขึ้นเงินเดือนขาราชการบํานาญก็ได รับ
ผลประโยชนตอบแทน เหมือนกับขาราชการ อันนี้ผมคิดวาเปนแนวคิดที่ดีมาก เพียงแตวา
เมื่อมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แนวความคิดในเรื่องบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป นั่นผมหมายถึงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ พุทธศักราช 
๒๕๓๙ ก็มีเงื่อนไขที่แตกตางกันเหมือนที่เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดกรุณา 
กราบเรียนทานประธาน ก็คือเปลี่ยนวิธีคิดใหม จากเงินเดือนเดือนสุดทายคูณอายุราชการ
หารดวย ๕๐ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)              นภัสสร ๗๕/๑ 
 
ที่แตกตางกันเหมือนที่เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดกรุณากราบเรียนทานประธาน    
ก็คือเปลี่ยนวิธีคิดใหม จากเงินเดือนเดือนสุดทายคูณอายุราชการ หารดวย ๕๐ ไมเกิน
เงินเดือนสุดทายเปนสิ่งที่ขาราชการไดรับ ก็ปรับเปลี่ยนเปนวา เราเอาเงินเดือน ๑๐ เดือน
สุดทาย ๕ ปทานประธาน ๕ ปนะครับ ถัวเฉลี่ย คูณดวยอายุราชการ หารดวย ๕๐ และก็
มีเงื่อนไขที่ผมกราบเรียนวาเพื่อนขาราชการบํานาญไมสบายใจมาก ก็คือเงื่อนไข 
ตอทายอันที่ ๒ บอกวา ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินเดือนบํานาญตองไมเกิน ๗๐ เปอรเซ็นตของ        
๖๐ เดือนเฉลี่ย ตรงนี้แหละครับทานประธาน  ก็ทําใหขาราชการบําเหน็จบํานาญ         
ทานไมสามารถที่จะดํารงชีพไดอยางพออยูพอกินในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ก็เปนที่มาวา
จําเปนครับ ตองมีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติในสวนที่ไมสอดรับกับสถานภาพ     
ในปจจุบัน ผมกับคณะเพื่อนในพรรคประชาธิปตยไดปรึกษาหารือในที่ประชุมพรรคครับ
วา เงื่อนไขตรงนี้จําเปนจะตองไดรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อสักครูเพื่อนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรซีกรัฐบาลบอกวา เห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลง แตก็เขาคิด ๒๔ เดือน  
๒๔ เดือนสุดทายคือ ๒ ปใชไหมครับ หารดวย ๕๐ คูณดวยอายุราชการ และเงินบํานาญ
ไมเกิน ๙๕ เปอรเซ็นต ทานประธานครับ ผมกราบเรียนวาถาอยางนี้เราขยักไวทําไม  
นิดเดียวครับ ๙๕ เปอรเซ็นต เหลืออีก ๕ เปอรเซ็นต ถาเราตองการที่จะเพิ่มขวัญกําลังใจ
ใหกับบุคคลที่ เขาตรากตรําทั้ งชีวิต  ทุมเทกับราชการ  เราให เขาเต็มไดไหมครับ
แนวความคิดของพรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ไมตอง ๒๔ เดือนครับวันนี้  
เพราะเศรษฐกิจนี่มัน  ไมไหวครับ ขาวของมันแพงทุกอยาง เงินเดือนขาราชการบํานาญ 
ผูนอยนะครับที่ตําแหนงไมสูงได ๘,๐๐๐ – ๙,๐๐๐ บาท ไมถึงหมื่นบาทก็มี เวนแต
ขาราชการชั้นผูใหญอาจจะ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท อันนี้มันนอยมากครับ แตวา 
คนสวนใหญเขาเดือดรอน ถาเปนอยางนี้พรรคประชาธิปตยเราเสนออยางนี้ทานประธาน
วาใหใชเงินเดือนสุดทายเลยครับ ใชเงินเดอืนสุดทายเลยไมตองมาเฉลี่ย ๒๔ เดอืน เหมอืนที่
เพื่อนเสนอ หรือ ๖๐ เดือนนี่แนนอนครับ ตรงนี้ไมเห็นดวย เอาเงินเดือนสุดทายคูณดวย
เวลาปฏิบัติราชการ หารดวย ๕๐ แลวก็ไมเกินเงินเดือนขั้นสุดทายเหมือนกับพระราชบัญญัติ 
พุทธศักราช  ๒๕๓๙  เพราะวันนี้ มีความจําเปนเลยทานประธาน  ผมกราบเรียน 
ทานประธานวา  ถาเปนอยางนี้จะเปนตัวสงเสริมใหคนดี  ๆ  หันมาปฏิบัติหนาที่ 



 ๑๗๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              นภัสสร ๗๕/๒ 
 
หันมารับราชการมากยิ่งขึ้น วันนี้คนเกงที่เขามีความรูความสามารถ ทานประธานครับ เขา
หลีกระบบราชการไปทํางานเอกชน เราเลยบนวาราชการของไทยนั้นประสิทธิภาพต่ํา      
เพราะอะไร ทานประธานครับ เพราะระบบราชการไทยไมจูงใจคนเกงมารับราชการ       
คนที่มารับราชการ ทานประธานครับ ทานก็เคยรับราชการ ผมก็เคยรับราชการ เรามี
ความคิดหลักอันที่ ๑ รับใชชาติ แตสวนที่ ๒ ทานอยาลืมวาเราเห็นแกตัวเหมือนกันครับ 
เพราะเราตองการใหราชการคุมครองเราในยามที่เราไมสามารถทํางานได คือกําลัง      
มันถดถอยแลวใชไหมทานประธาน เพื่อตรงนี้ครับ ก็คือเพื่อสวัสดิการในขณะที่เปน
ขาราชการ และสวัสดิการเมื่อเราเกษียณอายุราชการไปแลว พอเปนอยางนี้ผมเลย   
กราบเรียนทานประธานวา เราจําเปนครับ ที่จะแกไขเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหกับราชการ 
โดยการแกพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ใหทันสมัย ---------------- 
 

- ๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๗๖/๑ 
 
แลวก็เปนประโยชนกับผูที่ เสียสละใหกับทางราชการ โดยนําเอาพระราชบัญญัติ 
พุทธศักราช ๒๔๙๔ ในเรื่องของวิธีคิดคํานวณบําเหน็จบํานาญนํามาใช ผมกราบเรียนวา
ถาสามารถแกไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่ง พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จ
บํานาญ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในเงื่อนไขที่ขาราชการบํานาญไมสบายใจทานประธาน  
ก็คือเงื่อนไขเรื่องการคํานวณเงินบํานาญ ถาเราปลดล็อกตรงนี้ไดผมเรียนวา ๑. คนเกง
อยากที่จะเขาสูระบบราชการ ประการที่ ๒ ขาราชการที่เขาทุมเททั้งชีวิตจิตใจใหกับ
ขาราชการเขามีขวัญกําลังใจ และประการที่ ๓ สอดรับกับภาวการณเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ผมและคณะจึงไดรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมา
ครับ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงหลักการขอเท็จจริงบางประการใหสอดรับกับความเปนจริง 
ในขณะนี้ครับ ขอบพระคุณทานประธานมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
๔ ทานตอไปนะครับ คุณชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง คุณกรณ จาติกวณิช ทาน รอยตํารวจโท 
เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ คุณอลงกรณ พลบุตร ครับ ขอสักทานละประมาณ ๑๐ นาทีเกินเลย
ไดนิดหนอยครับ เชิญคุณชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ครับ 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคพลังประชาชน 
กอนอื่นตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานเปนอยางยิ่ง พรอมทั้งทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังดวยนะครับ ผมเองตองขอเรียนตอทานประธานสภาที่เคารพครับวา
ความจริงเรื่องดังกลาวนี้เปนเรื่องสําคัญอยางใหญหลวง ที่ผมกราบเรียนทานประธานวา
เปนเรื่องสําคัญใหญหลวงนั้นเปนเพราะวาเปนเรื่องของคุณภาพชีวิตเปนเรื่องของ 
การกําหนดวิถีชีวิตความเปนอยูของขาราชการ ซึ่งความจริงแลวบางทานอาจจะคิดวา 
เร่ืองดังกลาวอาจจะไมไดเกี่ยวของกับตนเอง เพราะวาในขณะนี้หรือในปจจุบันนี้ตนเองนั้น 
ไมไดเปนขาราชการ แตคงตองขอกราบเรียนทานประธานครับวาแนนอนที่สุดสักวันหนึ่ง
ลูกหลานอาจจะมีโอกาสไดรับราชการแลวก็เปนขาราชการในอนาคต เพราะฉะนั้น 
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เรียกวาเปนความสําคัญอยางใหญหลวงตอพี่นองประชาชนคนไทย 
ทั้งประเทศเลยทีเดียว ผมเองไดมีโอกาสรับราชการในระยะหนึ่ง แลวก็พอดีระยะนั้นไดมี 



 ๑๗๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๗๖/๒ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญเกิดขึ้น แลวก็เปนชวงที่เรียกวาเปนเรื่องของ 
การเปลี่ยนถายระยะเวลาใหม การคํานวณขาราชการเราแมวาจะมีความรู ความเขาใจ 
ในวิชาการคํานวณก็ตามแต  แตสิ่ งที่สําคัญคือสาระขอมูลตาง  ๆ  ที่ เ ราไดจาก
พระราชบัญญัติหรือไดจากกองทุนในการคํานวณนั้นที่ไดตั้งขึ้นมาใหมนั้นตองเรียนตอ
ทานประธานครับวาเนื้อหาสาระนั้นขาราชการทั้งหมด แมในประเทศเราจะมีนับจํานวน
หลายลานคนก็ตามแต แตก็ไมสามารถที่จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได แลวก็ไมสามารถ 
ตกผลึกเปนความคิดเดียวกันไดวาแทที่จริงเปนเชนไร ดังที่เพื่อนสมาชิกไดกลาวไววา
จนกระทั่งลวงเลยผานไปถึงหลายปนับเปน ๑๐ ป เร่ืองดังกลาวถึงปรากฏแนชัดเพิ่มขึ้น ๆ 
จนกระทั่งทุกวันนี้พวกเราจึงไดทราบวาแทที่จริงแลวในเรื่องของบําเหน็จบํานาญนั้น 
เดิมที่มีอยูกอนเกาที่จะใชพระราชบัญญัตินี้ขาราชการที่ไมยายมาอยูในกองทุน กบข.  
ที่เราเรียกวา กบข. ถือเปนบําเหน็จบํานาญแบบเกาก็จะไดเปรียบ แตถาเปน กบข.  
ก็จะเสียเปรียบ ก็ตองกราบเรียนทานประธานครับ การไดเปรียบ เสียเปรียบก็ตองบอกวา
ถา กบข. นั้นเหมาะสําหรับคนอายุสั้นครับ ถาคนอายุยืนแลวก็ไมเหมาะ แตถาพูดถึง
แบบเดิมคนอายุยืนเหมาะครับ กบข. ไมเหมาะครับ --------------------------------------------- 
 

- ๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิตบิญัญัติ)          สทุธิกานต ๗๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นก็ตองเลือกเอาวาตนเองอายุยืนหรือวาอายุสั้น ใครก็ตามแตไมสามารถ
กําหนดอายุตัวเองได หรือวิถีชีวิตตนเองไดวาตนเองจะอายุมากหรือนอย แตวาสิ่งหนึ่ง
ของการสรางบําเหน็จบํานาญขึ้นมาตามหลักการและเหตุผลก็คือ การคงไวซึ่งเกียรติยศ
ฐานะความเปนอยูของคนที่เปนขาราชการที่ไดหลังจากการปฏิบัติหนาที่แลว ก็คือ 
ปลดเกษียณ นั่นคือคงไวซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียง และฐานะวามีความเปนอยูที่ดี มีฐานะ
ความเปนอยูที่อยูไดในสังคม เรียกวา ไมแย ผมใชคําพูดที่อาจจะเขาใจงาย ไมแย คือ ดี 
อยากจะกราบเรียนทานประธานอยางนี้วาถาเปนอยางนั้นแลวการสรางกฎหมาย 
หรือการสรางพระราชบัญญัติ กบข. ขึ้นมานี้ไมแนใจเหมือนกันวาเราไดคงอันนั้นไวไหม  
ในหลักการนั้นหรือไม อยางไร แนนอนที่สุด ถาใครก็ตามแตที่มีฐานะที่รับราชการแลว 
และทายที่สุดเมื่อสิ้นสุดอายุไปแลว แลวทายที่สุดไมมีเงินเดือนจะใช ไมมีเงินจะอยูใน
สังคมหรือเรียกวาอยูในสังคมได หรือในประเทศชาติได แนนอนที่สุด วิถีชีวิตของคนที่จะ
มารับราชการนั้นใครก็ ไมอยากมารับหรอกครับ  เพราะวารับไปแลวทายที่สุด 
หลังปลดเกษียณแลวตกต่ํา ชีวิตอับ เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาไดสรางใหมไวสําหรับ
เงินที่จะเรียกวาเปนบํานาญเพื่อที่ใหผูสูงอายุซึ่งไดใชวิถีชีวิตอยู แลวก็รับราชการอยู 
ไดมีโอกาสใชเงินใหมีความเหมาะสมตอไปในฐานะของตนเอง ผมอยากจะกราบเรียนวา
ที่ ผ มลุ ก ขึ้ น ม า แล ว ก็ ข อมี ส ว น ร ว ม ในกา รอภิ ป ร าย ในค รั้ ง นี้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น 
ในรางพระราชบัญญัติการแกไขใหมนี้ตองกราบเรียนทานประธานอยางนี้วา ผมได
ตระหนักแลวก็เห็นความสําคัญสวนหนึ่งก็คือคนที่ไดเขาไปสู กบข. เดิม ผมทราบครับ 
กฎหมายนี้พอออกไปแลวจะมีผลตอคนที่หลังจากพระราชบัญญัตินี้ใช แตสําหรับคนที่ได
ปลดเกษียณไปกอนหนานี้แลวละครับ แลวเขาไดใช กบข. ไปแลว เขาไปกองทุนแลว  
เขาจะไดรับสิทธินี้ไหม ผมอยากจะเห็นเพื่อนสมาชิกแลวก็สภาแหงนี้ไดพิจารณาตรงนี้
ใหกับเขาดวย สําหรับคนที่ปลดเกษียณไปในอดีตที่ไดรับการพิจารณาในแบบเดิมที่เพื่อน
สมาชิกบอกวาไดสิทธิไปแค ๗๐ เปอรเซ็นต ถาเกิน ๗๐ เปอรเซ็นต แลวไมได นั่นก็
เหมือนกันเปนการตัดสิทธิ และอันใหมนี้ เราจะใหสิทธินี้ เพิ่มขึ้น ผมก็อยากจะให 
สิทธินี้ยอนหลังใหกับคนที่ปลดเกษียณเหลานั้นดวย ทานประธานครับ มิฉะนั้นก็เรียนตอ
ทานประธานวาคนเหลานั้นก็จะเปนเสมือนหนึ่งหนูลองยา เปนเรื่องของการประลอง 



 ๑๗๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          สุทธิกานต ๗๗/๒ 
 
ความคิดของคนในสังคม ซึ่งมันไมถูกตองครับทานประธาน เพราะฉะนั้นก็อยากจะ 
กราบเรียนวาตรงนี้อยากจะใหยอนหลังไปดวยกับคนเหลานั้นเพื่อเปนอานิสงส มิฉะนั้น
แลวการแกไขกฎหมายฉบับนี้ก็อีกหลายปกวาจะไดผล อยากจะกราบเรียนทานประธาน 
อยางนี้วา การคํานวณนั้นเพื่อนสมาชิกก็หลายทานไดเกิดการคํานวณขึ้นมา ผมเอง 
ก็อยากจะคํานวณกับเขาบาง  โดยปกติคนที่อายุราชการถาไมใช เปนผูพิพากษา  
ถาผูพิพากษาหรืออาชีพบางอาชีพนั้นตองเอยอยางนั้น เพราะวาทานปลดเกษียณอายุ  
๗๐ ป ในการรับราชการสามารถดําเนินชีวิตทางราชการไดอยูในการเลือกที่จะปฏิบัติอยู 
แตคนที่เปนขาราชการอื่นละครับ ไมวาจะเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการพลเรือนอื่น  
ไ ม ว า เ ป น ข า ร า ช ก า ร ค รู ห รื อ อ่ื น ใ ด ก็ ต า ม แ ต จ ะ ป ลด เ กษี ยณอ า ยุ  ๖๐  ป  
เ ม่ือปลดเกษียณอายุ  ๖๐  ป  ทานประธานครับ  ผมคิดวาสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียน 
ทานประธานตรงนี้ก็คือวาคนที่จะเอาอายุมารับราชการไดนั้นปจจุบันเราตองพูดกันวา 
แนนอนที่สุด ตั้งแตเกิดจนกระทั่งจบปริญญาตรีนี้ตองใชระยะเวลาประมาณ ๒๑ ป  
อายุประมาณ ๒๑ ป ผมเอาอายุงาย ๆ เพราะวาขอบังคับที่เราบังคับกันอยู ๖ ขวบ 
เขาประถม จนกระทั่งจบปริญญาตรีนี้ไมพาส (Pass) ชั้นนะครับ เรียนปกติก็ประมาณ  
๒๑ ป ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๘/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๘/๑ 
 
๒๑ ปนี้ เอาไปลบ ๕๐ ครับทานประธาน ที่บอกวาเอา ๕๐ ไปหาร ๕๐ มาจากไหน  
ยกเมฆมา อยากเอาตัวเลขอะไรมาก็เอามาอยางนั้นใชไหมครับ ตัวเลขที่เอามามันตอง 
มีที่มาที่ไปของมันวามันจะตองเอามาจากไหนอยางไร เพราะฉะนั้นผมยกตัวเลขมากอน
นะครับทานประธาน ตัวเลขที่เดิมบอกเอา ๕๐ มาหาร พอเอา ๕๐ มาหาร ผมเอาอายุ  
๒๑ ป ไปลบ เอา ๖๐ ลบ ๒๑ มันไดแค ๓๙ ครับทานประธาน ได ๓๙ นะครับ แลวถามวา
ถาพูดถึงผมจะลบใหไดอายุ ๕๐ ป เด็กตอง ๑๐ ขวบนะครับทานประธาน เกิดมา  
๑๐ ขวบรับราชการ เพราะฉะนั้นมันไมใชแลวครับทานประธาน ตัวเลขตรงนี้ฐานของ 
การคํานวณตัวเลขตัวหารตองเปลี่ยนใหมครับทานประธาน ผมไมเห็นดวยนะครับ ถาเกิด
ตัวเลขตัวหาร ๕๐ นี้ไมเปนธรรมแนนอนกับขาราชการ หรือผูที่ไดปฏิบัติหนาที่รับใชชาติ
ทุกคนครับ ไมวาทหาร ตํารวจ ผมถือวาคนที่รับราชการเปนคนที่เรียกวาเห็นแกสังคม  
เห็นแกประเทศชาติ ผมอยากจะกราบเรียนครับ ผมคนหนึ่งครับ ชีวิตก็รับราชการ  
เสียสละครับทานประธาน ผมเขาใจครับคนที่รับราชการเสียสละมาก ๆ ครับ พอเรา 
รับราชการไปเห็นคนอื่นเขามีฐานะ มีความร่ํารวย แตเราทําไมไดแลวนะครับ ถึงเวลานั้น
กลับไมไดแลวครับทานประธาน อายุหรือเขาเรียกวาประสบการณมันเกินไปแลว  
มันไปไมไดแลวครับทานประธาน เพราะฉะนั้นก็ตองรับราชการตอไป อยากจะกราบเรียน
ทานประธานครับวา  เพราะฉะนั้นตัวเลขการคํานวณผมอยากจะขอกราบเรียน 
ทานประธานครับวาฐานการคํานวณที่เลข ๕๐ นี้มาจากไหน ตองวิเคราะหกอน ผลได 
ผลเสียตางอยางไร ตรงนี้ก็อยากจะกราบเรียนครับวา มิเชนนั้นคนที่จะได ๑๐๐ เปอรเซน็ต 
ก็คือแค ๓๙ เปอรเซ็นตเทานั้นเอง อายุ ๓๙ ป ตอง ๑๐ ขวบไปรับราชการนะครับ 
เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนทานประธานครับวา  ตรงนี้ก็อยากจะกราบเรียน 
ทานประธานครับวาก็ขอทานประธานฝากทางทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
แลวก็เพื่อนสมาชิกที่จะไปเปนกรรมาธิการชุดนี้ ไดคิดฐานคํานวณใหกับขาราชการ 
ดวยความเปนธรรมดวยครับ กราบขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณกรณ จาติกวณิช ครับ 
 



 ๑๗๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๘/๒ 
 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณครับทานประธาน  
ผม กรณ จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร  
ผมขออนุญาตรวมแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ ใชเวลาไมมากนักตอขอเสนอของทาง 
ทานรัฐมนตรีตอรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผมถือวาเปนขอเสนอกฎหมายที่นาสนใจ แลวก็มีประเด็นที่มีความสําคัญในหลักการ 
และในรายละเอียดอยูประเด็น ๒ ประเด็น ที่ผมอยากจะขออนุญาตนําเสนอ เพื่อความ
ถูกตองก็อยากที่จะเทาความวาขาราชการที่ปลดเกษียณและมีอายุราชการกวา ๒๕ ป  
ทุก ๆ ทานมีสิทธิในการที่จะเลือกระหวางบําเหน็จก็คือเงินกอน หรือรายไดประจําเดือน 
ก็คือบํานาญ  ณ ปจจุบันก็มีขาราชการรับบํานาญอยูประมาณ  ๓๗๐ ,๐๐๐  ทาน  
ซึ่งทุก ๆ ทานก็จะมีสิทธิตอบําเหน็จตกทอด ซึ่งเปนเงินกอนที่จะไดรับเมื่อทานเสียชีวิต 
แลวก็ตามหลักการก็คือเปนเงินที่จะตกทอดไปสูลูกหลานของทาน สูตรการคํานวณ 
ก็ไมซับซอนก็คือบํานาญสุดทายคูณ ๓๐ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ เราพิจารณากันก็คือ 
สืบเนื่องจากความเดือดรอนในแงของการดํารงชีวิตของขาราชการบํานาญ วาเรา 
จะเปดโอกาสใหขาราชการบํานาญมีโอกาสที่จะเขาถึงแหลงเงินสวนนี้ในวิธีใดหรือไม  
ก็ตองขออนุญาตเรียนวาแนวคิดนี้ก็เปนแนวคิดตอเนื่องจากแนวคิดในป ๒๕๔๖ ที่ได 
มีการเสนอกฎหมายผานรัฐสภาไปแลวในเรื่องนี้ ก็คือพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ฉบับที่ ๒๑ เร่ืองของการกําหนดบําเหน็จดํารงชีพ ในการรางกฎหมายฉบับนั้น
ก็เปนการเปดโอกาสใหขาราชการบํานาญสามารถที่จะหยิบยกบําเหน็จตกทอดในวงเงิน
คร่ึงหนึ่งก็คือ ๑๕ เทาบํานาญ เพื่อมาใชในการดํารงชีพก็คือแกปญหาในเรื่องของ 
การดํารงชีวิต สืบเนื่องจากมีการพิจารณาวาบํานาญนั้นอาจจะมีมูลคาโดยรวม 
ไมเพียงพอตอการรักษาคุณภาพชีวิตของขาราชการ --------------------------------------------- 
 

- ๗๙/๑ 
 
 
 



 ๑๗๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๙/๑ 
 
มาถึงวันนี้เรากําลังจะมาพิจารณาวาสวนอีกครึ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยูสําหรับทานที่ไดใชสิทธิ
บําเหน็จดํารงชีพไปแลวควรที่จะมาใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการกูยืมเพื่อดํารงชีวิต
ยกระดับคุณภาพชีวิตของขาราชการเกษียณหรือไม ผมก็จะตองขออนุญาตเรียนวา 
ในหลักการสวนตัวผมมองวาสิทธิที่ลูกหลานของขาราชการบํานาญจะไดรับในสวนของ
บําเหน็จตกทอดนั้นก็เปนสิทธิที่ไดมาจากความเสียสละของขาราชการในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อชาติมาอยางนอย ๒๕ ป เพราะฉะนั้นผมคงไมเกี่ยงวาในกรณีที่ขาราชการเกษียณ 
ทานเดือดรอนที่ทานจะมีโอกาสที่จะใชสิทธิกับเงินกอนนี้แทนที่จะตกเปนสมบัติของ
ลูกหลานในอนาคต แลวก็ในฐานะลูกขาราชการผมก็เพิ่งไดรับสิทธิในสวนของบําเหน็จ 
ตกทอดของทางบิดาของผม ณ วันที่ไดรับก็ตองขออนุญาตเรียนตอทานประธานวา
ความรูสึกคือถาสมมุติในชวงที่คุณพอยังมีชีวิตอยูคุณพอเดือดรอนผมก็คงไมเกี่ยงที่ทาน
ควรจะตองมีสิทธิที่จะเขาถึงเงินกอนนี้ แลวคนที่จะมีสิทธิกอนผมในฐานะลูกหรือหลาน
ของทาน แตขอเท็จจริงผมวาที่เราจะตองพิจารณานั่นก็คือโดยธรรมชาติเราควรที่จะตอง
ไมหลอกตัวเอง ในกรณีที่ขาราชการบํานาญมีความจําเปนที่จะตองเขาถึงเงินสวนนี้ 
ในลักษณะของการกูยืมโดยใชบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยค้ําประกัน ผมคิดวา 
เราไมควรหวังวาขาราชการทานนั้นจะมีความสามารถในการชําระคืนหนี้สวนนั้น คือโดย
ธรรมชาติขาราชการบํานาญไมมีรายไดอ่ืน ๆ อยูแลว เมื่อเงินบํานาญไมเพียงพอ 
มีความจําเปนตองกูยืมโดยใชบําเหน็จตกทอดเปนหลักทรัพยค้ําประกัน โอกาสที่ทาน 
จะหาเงินกอนจากที่ใดก็แลวแตโดยไมตองไปกูยืมจากแหลงอื่นมาชดใชเงินกูสวนนี้นี่ 
ผมคิดวาเราตองยอมรับครับวามีนอยมาก เพราะฉะนั้นถาเราเห็นชอบกับกฎหมายฉบับนี้
เราก็เสมือนกับกําลังพิจารณาเห็นชอบวาบุตรและหลานที่ในอดีตอาจจะเคยไดสิทธิ 
ในสวนของบําเหน็จตกทอดนั้นอาจจะถือวาสละสิทธินี้โดยถาวร ผมก็ไมแนใจวาสุดทาย
แลวจะมีขาราชการบํานาญกี่ทานที่จะใชสิทธินี้ แตผมมีความเชื่อวาสวนใหญทานที่ใช
สิทธินี้สุดทายแลวคงจะไมมีความสามารถที่จะชําระคืนหนี้ เพราะฉะนั้นถาเราตกผลึกกัน
ในประเด็นนี้ในขณะเดียวกันเราพรอมที่จะยอมรับในหลักการวาเอาเถอะก็ขอใหทานมี
สิทธิถาทานเดือดรอนจริง ผมคิดวาเราก็ควรจะตองพิจารณาในรายละเอียดนะครับวา  
นิยามคําวา เดือดรอน นั้นควรจะมีหรือไม พูดงาย ๆ ก็คือเราจะเปดโอกาสใหขาราชการ 



 ๑๘๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          จิตตานันท ๗๙/๒ 
 
บํานาญสามารถที่จะเขาถึงบําเหน็จตกทอดในทุกกรณี หรือเราจะกําหนดเงื่อนไขในการ 
ใชเงินสวนนี้ นอกจากนั้นผมคิดวาเราตองตั้งคําถามวามีวิธีอ่ืนหรือไมในการที่จะเปด
โอกาสใหขาราชการบํานาญสามารถเขาถึงเงินกอนสวนนี้ วิธีหนึ่งที่ผมคิดไดทานประธาน
ก็คือจากพระราชบัญญัติ ๒๕๔๖ ที่ผมพูดถึงก็คือบําเหน็จดํารงชีพ ผมก็มีคําถามตอ 
ทานรัฐมนตรีชวยและก็ตอเพื่อนสมาชิกในระดับกรรมาธิการที่อาจจะเอาไปพิจารณาวา
มันมีความเปนไปไดไหมแทนที่เราจะรางพระราชบัญญัติขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งในสวนของ
บําเหน็จตกทอดเพื่อนําไปใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันที่เราจะพิจารณาทางเลือกใหเปด
ชองใหขาราชการบํานาญสามารถเขาถึงบําเหน็จตกทอดไดเต็มรอยเปอรเซ็นต โดยการ
ขยายวงจาก ๑๕ เทาในพระราชบัญญัติป ๒๕๔๖ ฉบับเดิมใหเปน ๓๐ เทาเต็มจํานวน
ของเม็ดเงินบําเหน็จตกทอด ผมคิดวาในแงของการบริหารจัดการจะงายกวาการที่เรา
จะตองเขาสูกระบวนการการเอาเงินกอนนี้มาเปนหลักทรัพยค้ําประกันแลวก็ขาราชการ
บํานาญตองไปติดตอกับสถาบันการเงินในการกูยืม อนาคตถาเกิดปญหาไมสามารถชําระ
คืนหนี้ไดตัวกระทรวงการคลังตองมีภาระตอการชําระในสวนของหลักทรัพยค้ําประกัน 
อีกตางหาก ถาเราพิจารณาที่จะแกไขพระราชบัญญัติ ๒๕๔๖ ใหแปลงเงินทั้งกอนนี้ 
เปนบําเหน็จดํารงชีพผมไมแนใจแตคิดวาอาจจะทําใหการบริหารจัดการนั้นคลองตัว 
มากขึ้น อีกแนววิธีหนึ่งก็คือพิจารณาวา ------------------------------------------------------------ 
 
                   - ๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๘๐/๑ 
 
ถาในกรณีที่ขาราชการบํานาญประสบปญหาสภาพคลองในลักษณะนี้สามารถที่จะ
กลับไปเปลี่ยนบํานาญของตนใหเปนบําเหน็จไดหรือไม อยาลืมวา ณ วันที่ทานเกษียณ
ทานเลือกได ระหวางบําเหน็จกับบํานาญทานเลือกที่จะรับเงินบํานาญ ปรากฏวารายได
ตอเดือนที่ทานไดรับไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต อยากที่จะเขาถึงเงินกอนไมวาดวยเหตุใด
ก็แลวแต เราสามารถที่จะพิจารณาไดไหม ณ เวลานั้นใหทานกลับไปเสมือนกับพิจารณา
ใหมแลวรับสวนที่เหลือเปนบําเหน็จก็คือเปนเงินกอนเบิกไปเลย ไมจําเปนตองเขาสู
กระบวนการการกูยืม เพราะวาตามที่เรียนถึงเขาสูกระบวนการกูยืมโอกาสที่จะชําระคืน
ผมคิดวาก็ริบหรี่อยูแลว 
  ในส วนข อ เ สนอที่  ๓  ก็ คื อ  ถ า เ ร าจะดํ า เ นิ นกา รตามข อ เ สนอ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผมคิดวาเราก็คงตองใหความสําคัญกับเงื่อนไขในการกูยืม 
 เราอาจจะตั้งหลักวาไมเปนไร ถาเราถือวาเงินกอนนี้เปนสิทธิของขาราชการบํานาญ 
อยูแลว ก็ไมตองกําหนดเงื่อนไขเลย อันนั้นก็คือแนววิธีคิดวิธีหนึ่ง แตถาเรามองวา
วัตถุประสงคเดิมคือเราอยากใหมีเงินกอนสวนหนึ่งที่จะตกทอดสูลูกหลานของขาราชการ
บํานาญ เราก็ควรที่จะกําหนดระเบียบการใชในแงของวัตถุประสงคขึ้นมาเหมือนกัน 
ก็ไดรับเอกสารนะครับซึ่งเปนการพิจารณาของกรรมาธิการชุดสมัย สนช. ก็กําหนดมา 
๗ ขอ ในแงของเงื่อนไขการกูยืม แตก็ตองเรียนทานประธานวาเปนเงื่อนไขที่ครอบจักรวาล
จริง ๆ คือพูดถึงเรื่องของการลงทุนในทรัพยสินถาวรอะไรตาง ๆ นานา ยกตัวอยาง ขอ ๖ 
เขียนวา เพื่อชําระหนี้เงินกูนอกระบบ พอมีขอนี้ขึ้นมามันก็เสมือนกับวาสามารถที่จะ 
ไปกูยืมไปใชทําอะไรก็ได ก็เพียงแคไปกูยืมมา สุดทายแลวก็ใชเหตุในการไปชําระเงินกู 
สวนนั้นในการมากูยืมโดยใชบําเหน็จตกทอดเปนหลักทรัพยค้ําประกัน เพราะฉะนั้น
อาจจะตองรัดกุมกวานี้ถาเราพิจารณากันวาควรที่จะมีการกําหนดเงื่อนไข  
   ผมก็ เลยจะขออนุญาตสุดทายก็ ไปพิจารณาในสวนของแนวคิด 
ของประเทศอื่น ๆ ขอเวลาเพียงแคประมาณ ๓๐ วินาทีครับทานประธาน วาเขาคิด
อยางไรกันในเรื่องนี้บาง ก็ตองเรียนวามันก็มีระบบการกูยืมจากบําเหน็จบํานาญทั้งใน
สวนของภาคเอกชนแลวก็ภาครัฐในประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปนประเทศอเมริกา  



 ๑๘๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๘๐/๒ 
 
ประเทศสิงคโปร ประเทศนิวซีแลนดหรืออีกหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งผมคิดวาทางกรรมาธิการ 
ก็ควรจะหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบ ในอเมริกานี่ประเด็นสําคัญก็คือเขาเปดโอกาสใหกูยืม
ไดในลักษณะคลาย ๆ กัน แตเขามีคาปรับในกรณีที่ไมมีการชําระคืน ซึ่งตรงนี้ก็คงเปน
ประเด็นที่เราจะตองพิจารณาวาเราอยากใหเปนเชนนั้นหรือไม หรือที่ประเทศสิงคโปร 
การกูยืมนี่เฉพาะกิจเลยก็คือเพื่อซื้อบานและตองเปนบานหลังแรกเทานั้น หรือจะกูยืม 
เพื่อ ในกรณีของประเทศนิวซีแลนดที่จะสนับสนุนการเรียนการศึกษาของลูกหลาน 
ก็อาจจะเปนเงื่อนไขหนึ่งที่ทางสภาพรอมที่จะพิจารณา เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เปน
ขอสังเกตแลวก็ฝากไวกับทางทานรัฐมนตรีผานทานประธานแลวก็สมาชิกที่จะพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ในรายละเอียดในระดับกรรมาธิการครบั ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ ผมขอใชโอกาสนี้กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีที่ได
เปนผูนําเสนอรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญและกองทุนบําเหน็จบํานาญ ผมจะ 
ขออนุญาตทานประธานจะพูดเฉพาะบําเหน็จบํานาญอยางเดียว จะไมพูดจะไมแตะตอง
เร่ืองกองทุน เบื้องตนผมตองขอทานรัฐมนตรี เมื่อรับหลักการแลวขอทานไดโปรดสละสิทธิ
ในการที่จะเอารางพระราชบัญญัติของรัฐบาลเปนหลัก เพราะรางพระราชบัญญัติ 
ของรัฐบาลไมไดพูดไปถึงมาตรา  ๖๓  ที่สมาชิกหลายทาน  ทั้งฝายที่ เปนผู เสนอ 
และผูสนับสนุนการเสนอรางกฎหมายไดอภิปรายไปแลว  เพราะวาปรากฏวา 
รางพระราชบัญญัติของรัฐบาลนั้นไมไดพูดถึงมาตรา ๖๓ ซึ่งเปนสาระสําคัญในการที่จะ
คํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการ อยางที่สมาชิกหลายทานไดกลาวไปแลววา
ขาราชการนั้นเมื่อรับราชการจนถึงเกษียณ หลักการในการที่เอาอายุราชการคูณดวย
เงินเดือนเดือนสุดทายก็ดี หรือ ๒๔ เดือนเฉลี่ยก็ดี หรือแมแต ๖๐ เดือนเฉลี่ยก็ดี 
แลวไปหารดวย ๕๐ มันกอใหเกิดความไมเปนธรรมหลายประการ ทานประธานครับ 
 



 ๑๘๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๘๐/๓ 
 
ในเบื้องตนผมขออนุญาตเปรียบเทียบการรับราชการ เมื่อสักครูนี้สมาชิกทานหนึ่งบอกวา 
จบปริญญาตรีระดับอายุ ๒๑ ป ผมคิดวา ๒๑ ปนี่มีจํานวนนอยมาก สวนใหญกวา 
จะไดรับราชการกวาจะบรรจุอายปุระมาณ ๒๕ ป ------------------------------------------------ 
 

- ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๑/๑ 
 
นั่นหมายความวาคน ๆ นั้นจะปลดเกษียณตอนอายุ ๖๐ ป มีอายุราชการเพียง ๓๕ ป 
ทานประธานครับ ถา ๓๕ ปไปคูณออกมาเอาเปนวาเฉลี่ยแลวเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท  
ถาไปคูณดวย ๓๕ ป หารดวย ๕๐ มันจะออกมาอยูที่ ๒๑,๐๐๐ บาท หายไป ๙,๐๐๐ บาท 
ถาคนนั้นเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ บาท เอาหลักการเดียวกัน มันจะออกมาเหลือ ๑๔,๐๐๐ บาท 
หายไป ๖,๐๐๐ บาท ถาคน ๆ นั้นเงินเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท หายไปเทาไรครับทานประธาน 
๑๒,๐๐๐ บาท ขอเท็จจริงขาราชการที่ปลดเกษียณอายุ ๖๐ ป หลาย ๆ คน บานก็ยังผอน
ไมหมด  ลูกก็ยังเรียนหนังสือไมจบ ทีนี้ ไปหารดวย  ๕๐  ซึ่งใชมาตั้งแต  ป ๒๔๙๔  
๕๗ ปมาแลว ทานประธานครับ ในอดีตนั้นมันมีการคิดเวลาราชการทวีคูณ หารดวย ๕๐  
ดูจะไมเปนภาระ ไมทําใหเงินบํานาญแตกตางกวาเงินเดือนมากเทาไรนัก แตในระยะหลังนี้
เวลาราชการทวีคูณไมมีแลว ปจจุบันขาราชการสวนใหญนี้ก็เอาอายุราชการจริง ๆ  
ในขณะเดียวกันหลักเกณฑในการคิดอยางนี้ถาใชกับขาราชการทหาร  ตํารวจ  
ทานประธานเองก็ผานมา นักเรียนเตรียมทหารนี้เ ร่ิมนับอายุราชการตั้งแตสอบได 
เขาเตรียมทหาร ซึ่งหลักเกณฑการรับนักเรียนเตรียมทหารตั้งแตอายุ ๑๔ ป ไมเกิน ๑๘ ป 
สมมุติเด็กอายุ ๑๔ ป สอบเขาเตรียมทหารไดเมื่อสําเร็จโรงเรียนเหลาออกมารับราชการ
จนถึงสุดทายเกษียณอายุ ๖๐ ป เด็กคนนั้นมีอายุราชการถึง ๔๖ ป ถาบังเอิญไปอยูใน
พื้นที่หรืออยูในชวงเวลาที่มีการคิดเวลาราชการทวีคูณดวย บางคนมีอายุราชการเกือบจะ
เทากับอายุตัว อยางนี้คน ๆ นั้นอาจจะไมไดรับผลกระทบเทาไรในวิธีการคิดบําเหน็จ
บํานาญในหลักเกณฑเดิม แตถากรณีที่เขาเตรียมทหารไดอายุ ๑๘ ป อายุราชการ ๔๒ ป 
ทานจะเห็นไดวาคนที่รับราชการเมื่อจบมหาวิทยาลัย อายุราชการจะมีเพียงประมาณ  
๓๕ ปโดยเฉลี่ย สวนนักเรียนเหลาไมวาจะเปนทหาร ตํารวจ ถาผานโรงเรียนเตรียมทหาร
อายุ ๑๔ ป ไมเกิน ๑๘ ป สวนใหญแลวอายุราชการจะ ๔๐ ปขึ้นไป ดังนั้นผมเอง 
มีความเห็นวานาที่จะแกหลักเกณฑอันนี้แทนที่จะหารดวย ๕๐ มาหารดวย ๔๕ หรือจะ
หารดวย ๔๘ ๔๖ ๔๗ อะไรทํานองนั้น ดวยเหตุนี้ละที่ผมรองขอทานประธานผานไปยัง
ทานรัฐมนตรีวา  ในรางของรัฐบาลไมไดพูดถึงมาตรา  ๖๓  เลย  แตรางที่สมาชิก 
พรรคพลังประชาชนก็ดี รางที่สมาชิกพรรคประชาธิปตยก็ดี เสนอมาทั้ง ๒ รางนั้น  
ไดเนนไปที่การแกไขหลักเกณฑในการคํานวณบํานาญดวย นั่นคือแกไขมาตรา ๖๓ ดวย  



 ๑๘๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๑/๒ 
 
ตรงนี้ผมอยากจะรองขอทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรี ปกติธรรมเนียมปฏิบัติ 
รางกฎหมายที่เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร เมื่อรัฐบาลเสนอเขามาแลว  
มีสมาชิกเสนอเขามา มักจะถือเอารางของรัฐบาลเปนหลัก แตสําหรับวันนี้ผมตองขอ
บิณฑบาตทานรัฐมนตรีวา ทานอยาไดเอารางรัฐบาลเปนหลักเลยครับ เพราะทานไมได
พูดถึงมาตรา ๖๓ โดยสิ้นเชิง ขอใหเอารางของสมาชิกเปนหลักในการพิจารณา ผมฝาก
ตรงนี้ทานรัฐมนตรีไดกรุณาพิจารณาใหความอนุเคราะหแกบรรดาขาราชการทั้งประเทศ  
เพื่อจะชวยเหลือใหคนที่รับราชการซึ่งเพื่อนสมาชิกพูดไปแลวผมจะไมพูดซ้ํา เอาเปนวา 
ผมขอบิณฑบาตทางรัฐบาลวาอยาเอารางรัฐบาลเปนหลัก จะเปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
หรือพรรคพลังประชาชนก็แลวแต แตขอใหใชรางของสมาชิกเปนหลัก เพื่อเราจะได 
ไปอภิปรายหรือไปดูมาตรา ๖๓ ดวย ขอขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณอลงกรณ พลบุตร ครับ 
  นายอลงกรณ พลบุตร (เพชรบุรี)  :  ทานประธานที่ เคารพ กระผม 
อลงกรณ พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปตย ตามที่
คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเสนอรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เขาสูการพิจารณารับหลักการของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งโดยแทที่จริงแลวก็เปนเรื่องซึ่ง 
มีประเด็นอันเปนหลักการสําคัญอยูเพียง ๒ ประเด็น  
  ประเด็นที่ ๑ ก็คอืการใชระบบบําเหน็จบํานาญที่เรียกวา บาํเหนจ็ตกทอดนัน้
มาเปนการค้ําประกันเงินกู  
  สวนประเด็นที่ ๒ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญในลักษณะที่เพิ่มเม็ดเงินที่ขาราชการจะไดรับหลังจากเกษียณอายุ ------------- 
 

- ๘๒/๑ 
 
 



 ๑๘๖ 
สผ ๒๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วชิราภรณ ๘๒/๑ 
 
ความจริงเรื่องนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญเพราะวาอาจจะกลาวไดวาเปนการปรับปรุง 
ครั้งที่ ๔ ในระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการไทย และเปนเรื่องสําคัญมากเพราะวา 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นอาจจะไมสอดคลองตอการกอกําเนิดระบบบําเหน็จบํานาญ
ในประเทศไทย  โดยเฉพาะในดานความมั่นคงของอาชีพขาราชการ  ที่ผมเรียน 
ทานประธานอยางนี้ก็เพราะเหตุวาระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการเราเริ่มตนเมื่อเรา 
ไดมีการปฏิรูปการปกครองประเทศครั้งใหญที่สุดในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการจัดกระทรวง 
ทบวง กรม มีราษฎรที่เขามารับราชการเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามภารกิจของรัฐ 
จนกระทั่งมีการตราเปนกฎหมายในป ๒๔๔๔ วัตถุประสงคที่สําคัญในขณะนั้นก็เห็นวา
การที่มารับราชการงานหลวงนั้นอยางเต็มเวลา ไมมีเวลาที่จะไปทํามาหากินหรือประกอบ
อาชีพอื่นในการที่จะสรางรายไดความมั่นคง เพราะฉะนั้นเมื่อเกษียณก็ควรไดรับเงิน 
เปนกอนเปนผลตอบแทนของการรับราชการไวดํารงชีพหรือเลือกที่จะรับเงินเปนรายเดือน
ที่เรียกวา บํานาญ พรอมกันนั้นก็เปนหลักประกันวาบรรดาทายาทก็จะมีหลักประกัน
สําหรับกรณีที่บิดาหรือมารดารับราชการและเกษียณอายุ หรือวาเกษียณกอนกําหนด 
ตามเงื่อนไข ๔ ประการ แตอยางไรก็ตามตอมาก็ไดมีการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย 
ใน ๕๐ ปถัดมา จนกระทั่งมาถึงในยุคสมัยของการปฏิรูปการเมืองครั้งแรก ผมจําไดดี
เพราะวาเปน ส.ส. สมัยแรก และขณะนั้นมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี  
พรรคประชาธิปตยเปนแกนนํารัฐบาล สภาผูแทนราษฎรในตอนนั้นไดมีการพิจารณา 
ร า งกฎหมายในชั้ น รับหลักการ  ถ าจํ า ไม ผิ ด  ป  ๒๕๓๗  นั่ นก็คื อ ใน เ รื่ อ งของ   
รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ทําใหกฎหมายดังกลาวนั้นมีผล
บังคับใชในเวลาตอมา ก็คือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งถือเปนวันกําเนิดของกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ระบบราชการไทยไดแบงระบบออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งก็คือ
ในระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการเดิม และระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   
ซึ่งถือตามมาตรฐานสากลที่มีการปฏิรูปในเรื่องการคลังของประเทศที่เรียกวา ระบบ 
เซนทรัล โพรวิเดนท ฟนด (Central provident fund) เพื่อใหเกิดความคลองตัวและ
บริหารงานภาระการคลังของรัฐงายขึ้น และเพื่อใหสามารถนํากองทุนดังกลาวซึ่งจะเปน 
ประโยชนตอเงินออมของประเทศและเกิดเงินออมสะสมในสวนของสมาชิก รวมทั้ง 



 ๑๘๗ 
สผ ๒๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๘๒/๒ 
 
การไปหาประโยชนตอบแทนในการลงทุนในประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนตราสารหนี้  
ตราสารลงทุน อสังหาริมทรัพยทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดดอกผลดังกลาวนั้น
กลับคืนมา ไมใชเปนเงินซึ่งนิ่งอยูในงบประมาณในแตละป เพราะฉะนั้นเราจึงไดเร่ิมมา
ตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ดวยการเปน ๒ ระบบ เพราะมีขาราชการจํานวนไมนอย 
ที่รับราชการมากอนที่จะมีกองทุน และเมื่อมีกองทุนก็ใหมีสิทธิที่จะเลือกวาจะเขากองทุน
หรือวาอยูในระบบเดิมซึ่งมีฐานการคํานวณที่แตกตางออกไป ผมจําไดวาระยะเริ่มแรก
ตอนนั้นมีขาราชการที่ไมประสงคที่จะเขาเปนจํานวนไมนอย เวนแตขาราชการที่รับ
ราชการใหมตั้งแตมีกองทุนนั้นอยูในสภาพบังคับที่ตองเขาสูระบบกองทุน เพราะเหตุวา
การคํานวณพื้นฐานในการจายบํานาญหรือบําเหน็จนั้นมีความแตกตางกัน การคํานวณ
ในลักษณะของกองทุนบําเหน็จบํานาญนั้นจะมีผลต่ํากวาในระบบเดิม ก็กอใหเกิดความ
ลังเลของขาราชการพลเรือน ซึ่งรวมทั้งทหารและขาราชการอีกหลายประเภท ตรงนี้เอง 
คือสิ่ งที่ เ รียนทานประธานเพื่ อให เห็นวาความเปนมาของกฎหมายที่ตราโดย 
สภาผูแทนราษฎรในแตละยุคแตละสมัย นโยบายของรัฐบาลนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลง 
นั่นก็คือการปฏิรูประบบบําเหน็จบํานาญขาราชการยุคที่ ๒ ยุคที่ ๓ ผมเองก็ไดมีโอกาส 
ทําหนาที่ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อป ๒๕๔๖ -------------------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๘๓/๑ 
 
เมื่อมีการขอแกไขในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบบําเหน็จบํานาญ นั่นก็คือ 
การกอกําเนิดบําเหน็จดํารงชีพ คร้ังนี้เปนครั้งที่ ๒ ที่มีแนวทางลักษณะคลายคลึงกัน  
บนเหตุผลที่คลายคลึงกัน และจะกลาวไดวาการเสนอกฎหมายในการแกไข ป ๒๕๔๖  
ซึ่งกอใหเกิดบําเหน็จดํารงชีพโดยเอาบํานาญที่ไดรับตอบแทนรายเดือนนั้น คูณดวย  
๑๕ เทา แตตองไมเกิน ๒ แสนบาท เพื่อที่จะใหเอาเงินบํานาญดังกลาวนั้นมาใชลวงหนา 
ตอนนั้นมีการอภิปรายกันมากมายในสภาผูแทนราษฎรวาเปนการนําเงินอนาคต 
ของขาราชการที่เกษียณเหลานั้นหรือสิทธิของทายาทซึ่งพึงจะไดรับเอามาใชลวงหนา  
แตเหตุผลของรัฐบาลขณะนั้นคือตองการที่จะบรรเทาความเดือดรอนของขาราชการ 
ในเรื่องการดํารงชีพ และขณะเดียวกันก็ตองการกระตุนเศรษฐกิจในเม็ดเงินที่เพิ่มเขามา
ในวงจรเศรษฐกิจของเรา ดูประหนึ่งวาการเสนอรางกฎหมายของคณะรัฐมนตรีคร้ังนี้ไมได
แตกตาง แตวามันมีความแตกตางในรายละเอียดที่กระผมอยากใหความเห็น เพราะเหตุวา
ในเรื่องของรางกฎหมายครั้งนี้ ทางรัฐบาลไดใหเหตุผล ๒ ประการเปนหลัก 
  ประการที่ ๑ ก็คือการบรรเทาความเดือดรอนของขาราชการ 
  ประการที่ ๒ ก็คือสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาล  
  ความจริงอาจจะกลาวไดวารัฐบาลไดผสมผสานเหตุผลหลัก ๒ ประการ 
หรือเปาหมายหลัก ๒ ประการมาไวในเรื่องเดียวกัน ผมคิดวาในกรณีดังกลาวนั้น  
การที่เราจะใชมาตรการในการบรรเทาความเดือดรอนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในเรื่อง
การดํารงชีพนั้นควรจะเปนเรื่องหนึ่ง แตเมื่อรัฐบาลไดนําเรื่องของการสงเสริมการลงทุน 
มากระตุนเศรษฐกิจ จึงทําใหเขาใจไดวาทําไมรัฐบาลจึงตัดสินใจเลือกวิธีการเชนนี้ 
คําถามของผมก็คือวา  เมื่อทางรัฐบาลตองการที่จะชวยเหลือในเรื่ องบรรเทา 
ความเดือดรอนในการดํารงชีพของขาราชการบํานาญดังกลาวนั้น ประเด็นก็อยูที่วา 
การเลือกที่จะใหมีการนําบํานาญหรือบําเหน็จตกทอดไปค้ําประกันเงินกูนั้น ประการที่ ๑ 
ก็คือแนนอนจะมีภาระเรื่องของดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกู  ประการที่ ๒ ก็คือวาการกระตุน
เศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลหวังวาจะเกิดขึ้นนั้นมันไมเร็ว ความจริงมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ  
เชน การลดภาษีนิติบุคคล การลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น มันเร็วมาก ทันที  



 ๑๘๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วัชรี ๘๓/๒ 
 
แตพอพูดถึงเรื่องการลงทุน ตองเอาเงินกูไปลงทุน ไปลงทุนกวาจะไดกู กวาจะลงทุน  
กวาจะเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่เกิดจากการลงทุนนั้นมันก็ใชเวลานาน ผมยัง 
ไมเห็นวาวิธีนี้จะเปนวิธีที่ดีที่สุด ถามวารัฐบาลมีทางเลือก แนนอนที่สุดเรื่องนี้เปนเรื่อง
ใหญ เปนเรื่องใหญและเปนเรื่องที่รัฐบาลเองก็ยอมรับวาโดยฐานะการคลังของรัฐบาลนั้น  
ไมสามารถเลือกวิธีการอ่ืนไดมากนัก แตนี่ก็คงไมใชวิธีที่ดีที่สุดที่รัฐบาลควรจะเลือก 
เพราะผมไดติดตามเรื่องนี้มาและทราบวารัฐบาลนั้นมีหลายทางเลือก เชน ทางเลือกที่ ๑ 
คือจายบําเหน็จตกทอดทั้งหมดที่คางอยู ๘๒,๗๒๑ ลานบาท ในคราวเดียว ซึ่งแนนอน 
ก็เปนภาระในเรื่องของฐานะการคลังของรัฐบาล ๒. ปลดหนี้แกผูรับบํานาญ ซึ่งก็คง 
จะไมใชวิธีที่เหมาะสม  ๓. ปรับบํานาญโดยการปรับฐานเงินเดือน ซึ่งรัฐบาลก็คงบอกวา 
เปนภาระตองบประมาณแผนดิน ในที่สุดรัฐบาลก็เลือกขอเสนอที่ ๔ ก็คือการใชสิทธิ
บําเหน็จตกทอดในการค้ําประกันเงินกู แตขณะเดียวกันผมติดตามเรื่องการศึกษาเรื่องนี้ 
โดยเฉพาะความเห็นของขาราชการและขาราชการบํานาญที่มีความเห็นตอการศึกษาวา
เขาคิดอยางไรและตองการอะไร และรัฐบาลควรทําอยางไร มีขอสรุปประการหนึ่ง 
ที่นาสนใจมาก  
 

- ๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๘๔/๑ 
 
  ๑. ก็คือวารัฐบาลควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับใหผูรับบํานาญสามารถ 
นําสิทธิบําเหน็จตกทอดไปใชเปนหลักประกันการกูเงิน นี่คือแนวทางที่รัฐบาลเลือก 
แตสภาผูแทนราษฎรก็ควรไดรูวาจริง ๆ มันมีทางเลือกมากกวานี้ เชน กระทรวงการคลัง
ควรเปนผูจัดการเกี่ยวกับโครงการกูเงินหรือควรจัดทําโครงการที่อยูอาศัยกับผูรับบํานาญ
ที่ยังไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองซึ่งคุณกรณ จาติกวณิช  ไดยกตัวอยางของใน
ตางประเทศ หรือควรดําเนินการชวยเหลือผูรับบํานาญใหมีรายไดเพิ่มขึ้นโดยไมสราง
ภาระหนี้สินใหกับผูรับบํานาญ อาจจัดทําในรูปของจัดสวัสดิการ ตรงนี้เปนความเห็น 
โดยสวนใหญของขาราชการบํานาญ ปญหาก็สอดคลองตอประเด็นที่ผมไดหยิบยกวา 
เมื่อรัฐบาลเลือกที่จะชวยบรรเทาปญหาการครองชีพ รวมทั้งเปนมาตรการในการสงเสริม
การลงทุนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แตขณะเดียวกันการเลือกอยางนี้ก็คือการไปสรางภาระ 
ผมคอนขางเห็นดวยตอขอเสนอของ ส.ส. รัฐบาลที่ไมยอมรับรางของรัฐบาลวานาจะใช
รางของ ส.ส. เพราะดูวานาจะเปนวิธีที่ถูกตองและตรงตอปญหาเกาถูกที่คันกวา ก็คือ 
ในเรื่องของการปรับฐานการคํานวณเสียใหม นั่นหมายความวาจะทําใหขาราชการไดรับ
บํานาญนั้นไดรับบํานาญรายเดือนเพิ่มมากขึ้น และจะทําใหไดรับบําเหน็จดํารงชีพ 
เพิ่มมากขึ้นตามฐานการคํานวณที่เพิ่มขึ้นของบํานาญรายเดือน ตรงนี้เองคือสิ่งที่จะทําให
มีรายรับมากขึ้นเพื่อไปบรรเทาปญหารายจาย และขณะเดียวกันเม็ดเงินเกิดขึ้นทันที 
ก็ไปชวยในเรื่องของการกระตุนเศรษฐกิจซึ่งไดรับผลกระทบทางวิกฤติการเงินของโลก 
ในขณะนี้ ผมเรียนกับทานประธานวานอกเหนือจากภาระที่จะเกิดขึ้นตอผูรับบํานาญ 
หรือวาทายาทซึ่งควรจะตองไปตกลงกันเพราะวาการจะเอาบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูนั้นความจริงมันเปนสิทธิของทายาทที่จะรับบําเหน็จตกทอด 
แนนอนผูรับบํานาญยังมีชีวิตอยูก็กลายเปนวาคนในครอบครัวอาจจะขัดแยงกันในการ 
ที่จะใชเงินดังกลาว นอกจากนั้นแลวนโยบายดังกลาวที่ปรากฏออกมาเปนกฎหมายนี้ 
จะไปชวยสถาบันการเงินใหไดประโยชนเพราะวาเปนการใหสิทธิที่จะไปขอสินเชื่อในเงินกู
ไมวาในรูปแบบใดก็ตามโดยที่มีการค้ําประกันจากเงินดังกลาว ผมไมแนใจวาในประเด็น
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญนั้นจะเปนเหตุผลหนึ่งที่ทานเปลี่ยนและเลือกวิธีการมาใชวิธีนี้ 
หรือไม เพราะวาการเลือกที่จะตองใหประโยชนโดยตรงทันทีตอขาราชการบํานาญ 



 ๑๙๑ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ศิริวรรณ ๘๔/๒ 
 
ในลักษณะที่มีขอเสนอจาก ส.ส. มันตางจากวิธีการของรัฐบาล ทั้งนี้เพราะขอมูลตัวเลข
ลาสุดซึ่งเปนประเด็นที่ผมอยากจะเรียนทานประธานผานไปถึงคณะรัฐมนตรีก็คือวา 
สถานะของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือ กบข. นั้น ในแงผลตอบแทนเมื่อได
ตรวจสอบดูผลประกอบการแลวนาตกใจ นาตกใจเพราะวาผลตอบแทนครึ่งปแรก ณ สิ้น
เดือนมิถุนายน ป ๒๕๕๑ ปรากฏวามีสินทรัพยสุทธิอยู ๓๗๖,๒๘๖ ลานบาท โดยอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนยอนหลัง ๑๒ เดือน คือระหวางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึง 
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ใหผลตอบแทนติดลบ ๐.๗๐ เปอรเซ็นต ไมมีดอกออกผลเกิดขึ้น
ในระยะเวลายอนหลัง ๑๒ เดือน แถมยังติดลบ ๐.๗๐ เปอรเซ็นต ถาเปนหุนปานนี้ 
รูดหมดแลวครับ แตนี่คือกองทุนบําเหน็จบํานาญที่รัฐบาลไดปรับปรุงมาเมื่อป ๒๕๔๖ 
และครั้งนี้เสนอมาอีกครั้งหนึ่ง ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๒ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๘๕/๑ 
 
โดยที่สัดสวนการลงทุนของ กบข. ณ สิ้นไตรมาสของป ๒๕๕๑ นั้น เปนตราสารหนี้ 
ในประเทศ  ตางประเทศ  ตราสารทุนตางประเทศ  ในประเทศ  อสังหาริมทรัพย  
และการลงทุนทางเลือก ความเสี่ยงตรงนี้ละครับที่มันเกิดขึ้นและเปนคําถามวา การที่ 
กบข. อยูในฐานะที่อาจจะกลาวไดวางอนแงนในแงผลประกอบการ เพราะวา ๑ ป
ยอนหลังที่ผานมานั้นไมมีผลตอบแทนเกิดขึ้นเปนบวก แตเปนลบ และจะมีผลตอไป
ขางหนาดวยในยามที่วิกฤติทางการเงินของโลกนั้นรุนแรงมากขึ้น ซึ่งกระทบตอฐานะ 
การคลังของรัฐบาล ทั้งเรื่องของการจัดเก็บรายไดทางภาษีโดยตรงและออม คาธรรมเนียม
และอื่น ๆ รวมถึงผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ และองคกรของรัฐตาง ๆ ซึ่งเคยนําสง
เงินเขาก็จะลดนอยถอยลง แตการตัดสินใจเลือกภายใตภาวะดังกลาวนั้นเปนหนาที่ 
ที่รัฐบาลจะตองชั่งใจวาการเสนอหลักการในลักษณะเชนนี้มันอาจจะไมตรงตอสิ่งที่
ขาราชการทั้งประเทศตองการ แตเปนความตองการของรัฐบาลแตฝายเดียว ผมไมปฏิเสธ
วาเราจําเปนจะตองดูแลความเดือดรอนของขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการบํานาญ  
แตการที่ใชเงินอนาคตอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเหลืออยูนอยมากแลวในรูปแบบของการที่จะเปน
การเพิ่มภาระในอีกทางหนึ่งคือการจะตองเสียดอกเบี้ยจากเงินกู มันใชวิธีที่ถูกตอง 
แลวหรือ หรือวาจะเปนอยางที่ ส.ส. รัฐบาลอาจจะชวยกันคว่ํารางของรัฐบาล แลวก็ 
เหลือรางของ ส.ส. ในการที่จะแกปญหาถูกตองกวาและเกาถูกที่คันมากกวา กระผม 
มีเพียงประเด็นเหลานี้เปนหลักการและเหตุผลในชั้นวาระที่ ๑ เพื่อเปนขอมูลความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในการลงมติตอไป ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เหลือผูอภิปรายอีก ๔ ทาน เรียงตามลําดับดังนี้นะครับ นายแพทยชลนาน ศรีแกว 
นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม อาจารยรัชฎาภรณ แกวสนิท คุณวัชระ เพชรทอง นะครับ 
เชิญนายแพทยชลนาน ศรีแกว ครับ 
   นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม ชลนาน  
ศรีแกว พรรคพลังประชาชน เขตเลือกตั้งจังหวัดนาน กระผมตองขอกราบพระคุณ 
ทานประธานที่ใหโอกาสไดพูดชี้แจงแสดงเหตุและผล คือการอภิปรายตามที่ ฯพณฯ 
รัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี ได เสนอรางพระราชบัญญัติ  ๒  ฉบับเข าสู 



 ๑๙๓ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณัฐชนก ๘๕/๒ 
 
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ เพื่อพิจารณาพรอมกับรางพระราชบัญญัติของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรอีก ๓ ฉบับ  
   ทานประธานที่เคารพครับ กระผมไดตรวจสอบในหลักการและเหตุผลของ
รางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ คือรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กับรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เชนกัน ทานประธานครับ กระผมเองมีประเด็นที่จะตองขออนุญาตกราบเรียน
ทานประธานเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติจากคณะรัฐมนตรีและเพื่อนสมาชิก 
ผมเองตองกราบเรียนทานประธานวาหลังจากตรวจสอบหลักการและเหตุผล บทบัญญัติ
ตาง  ๆ  แลว  ผมไม มีขอถกเถียงหรือขอติดขัดใด  ๆ  ที่ จะไม รับหลักการในราง
พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ ไมวาจะเปนสวนของคณะรัฐมนตรี ซึ่งโดยธรรมเนียมของ
สภาผูแทนราษฎรเรามักจะใชเปนรางหลักในการพิจารณา แตประเด็นที่ผมอยากจะขอ
อนุญาตทานประธานในชวงแรกก็คือเร่ืองของหลักการของรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
เพื่อนสมาชิก ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานนะครับ มีสมาชิกหลายทาน 
ไดมองลึกเขาไปวาในสวนของรางพระราชบัญญัติของเพื่อนสมาชิกจะกอประโยชนกับ
ขาราชการบํานาญ ไมวาจะเปนสวนของที่อยูสังกัดกองทุนหรือขาราชการบํานาญที่อยู 
ในสวนของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
   ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน 
ในเรื่องนี้ก็คงเปนประเด็นที่จะกราบเรียนทานประธานวาถาเรารับหลักการ ถารับ 
เอารางของคณะรัฐมนตรีเปนหลักก็ตองมีคําถามวาหลักการที่มีขอแตกตางไปของเพื่อน
สมาชิกเราจะตอบ เราจะบอกวาอยางไร --------------------------------------------------------- 
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 
 



 ๑๙๔ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           ศิริลักษณ ๘๖/๑ 
 
เพราะฉะนั้นอาจจะตองกราบเรียนทานประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับ ถาสมมุติ
ทานรัฐมนตรียินยอมนะครับวา รับหลักการควบคูกันไป จะเปนไปไดหรือไม เพราะวาสิ่งที่
เพื่อนสมาชิกเสนอมา ๒ ฉบับสุดทายเปนพระราชบัญญัติที่วาดวยเกี่ยวกับการเงิน  
จริงอยูครับในการนําเสนอเพื่อนสมาชิกและพรรคการเมืองที่เสนอก็ทําถูกตองตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกอยางมีการใหคํารับรองของทานนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เปน
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน โดยเฉพาะการแกไขมาตรา ๖๓ ในรางกฎหมายเดิมของ 
รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ ทานประธานครับ ในเร่ืองนี้ถาสมมุติวา
สภาผูแทนราษฎรแหงนี้ รับหลักการไป  แลวเขาสูการพิจารณาพรอมกัน  คําถาม 
ประเด็นแรกของผมก็คือวา ทางคณะรัฐมนตรีมีความเห็นอยางไร กระบวนการและ
ขั้นตอนในการนําเสนอถูกตองครับ สามารถที่จะเขาสูการพิจารณาได แตวารัฐบาลรับได
หรือไม  คําชี้แนะของทานสมาชิกอาวุโส  ตองขออนุญาตเอยนามทานครับ  ทาน 
รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ไมไดเพิ่มยศทานนะครับ มุงเนนไปที่มาตรา ๖๓  
ในการแกไขเพิ่มเติมวาดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนของวิธีการคํานวณใหพี่นองขาราชการ
บํานาญไดเม็ดเงินบํานาญที่มากขึ้น นั่นหมายถึงวา ผลพวงที่เปนไปตามกฎหมายที่เรา
แกไข คือ บําเหน็จดํารงชีพในป ๒๕๔๖ ก็จะเพิ่มขึ้น บําเหน็จตกทอดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ 
นั่นเปนประการแรกที่ผมจะมีคําถามฝากทานประธานไปยังทานรัฐมนตรี ทานตองตอบ 
ในเรื่องนี้ เผื่อวาสมาชิกเราจะไดตัดสินใจวาจะตองลงมติกันอยางไร ประเด็นที่ ๒  
ทานประธานที่เคารพครับ ในหลักการสําคัญที่เปนสาระของรางพระราชบัญญัติที่ทาง
เพื่อนสมาชิกไดเสนอแลวก็ทาง ครม. ไดเสนอนั้น ผมสรุปเปนประเด็น ๒ ประเด็น 
เทานั้นเองครับ ประเด็นที่ ๑ คือ สามารถเอาบําเหน็จตกทอด บําเหน็จตกทอดซึ่งมีอัตรา 
๓๐ เทาของบํานาญปกติที่ทายาทจะไดรับเมื่อผูได รับบํานาญนั้นถึงแกกรรมหรือ 
มีอันเปนไป ๓๐ เทานั้นนํามาใชเปนหลักประกันในการที่จะทําสัญญากูเงินกับสถาบัน
การเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดได ทานประธานครับ ในหลักการตรงนี้ ผมเองตองขอ
อนุญาตสนับสนุนครับ สาเหตุที่สนับสนุนเนื่องจากวา ขาราชการบํานาญที่มีอยูใน
ประเทศไทยขณะนี้อยูในสวนที่เปน สวนของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
๑๐๘,๐๐๐ วาคนนะครับ ตัวเลขชัด ๆ ก็คือ ๑๐๘,๙๔๗ คน จากขาราชการบํานาญ 



 ๑๙๕ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๘๖/๒ 
 
ทั้งหมด ๓๓๙,๑๖๗ คน นั่นหมายความวาสมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญไปสังกัดของ
กองทุนเพื่อ กบข. นะครับ ที่อยูในพระราชบัญญัติของ กบข. ๒๓๐,๒๒๐ คน นับวันก็จะ
เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะตัวครั้งลาสุดมี ๑ ลานกวาคน และตัวเลขที่เปนขาราชการที่สังกัด
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการนับวันก็จะลดลง เพราะวาสมาชิกที่รับราชการ
ตั้งแตหลังวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัติ กบข. บังคับใชก็ตองเขาสูระบบ 
กบข. หมายความวาราชการที่รับราชการหลังจากวันนั้น ตั้งแตวันนั้นเปนตนมาเขาสู 
กบข. ทั้งหมด สวนขาราชการที่รับราชการมากอนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ก็ยอมมีสิทธิ 
ที่จะเลือกวาจะอยูในระบบไหน ซึ่งสวนหนึ่งยายมาอยู กบข. ผมยกตัวอยางตัวผมเอง 
ขณะที่ดํารงตําแหนงเปนขาราชการในฐานะที่เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลก็ตัดสินใจ 
มาอยู กบข. ผมเขาใจวามีสวนหนึ่งคอนขางมากพอสมควรที่มาอยูตรง เพราะสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ก็เปนไปตามระบบกองทุน ทานประธานที่เคารพครับ ในสิ่งนี้เอง ผมเอง
ตองกราบเรียนทานประธานวา สิ่งที่จําเปนตองใหโอกาสเขาเนื่องจากวา คนที่เปน
ขาราชการบํานาญไมไดเหตุ เปนขาราชการบํานาญปกติ มีอยู ๔ กลุม ไมไดเหตุ 
เฉพาะเกษียณอายุอยางเดียว เหตุเกษียณอายุเปนเหตุหนึ่งในสี่เทานั้นเองครับ แลวเหตุที่
มีอายุครบ มีอายุมาก ก็เปนสวนหนึ่งในเหตุของเหตุเปนการสูงอายุ -------------------------- 
 

- ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๖ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๘๗/๑ 
 
คือถาอายุครบ ๕๐ ป ก็มีสิทธิที่จะรับบํานาญ ก็ออกจากราชการได หรือรับราชการ 
จนเกษียณอายุก็สามารถรับบํานาญไดนั่นเปนเหตุหนึ่ง เหตุทดแทนกรณีถาราชการใหเขา
ออก ถึงแมเขาจะไมมีความประสงคจะออก แตราชการใหออกโดยที่เขาไมมีความผิด  
เขาก็ มีสิทธิ ได รับบํ านาญกรณีถ าวัน เวลาที่ เ ขาได รับนั้ นถูกตองตามกํ าหนด  
เหตุทุพพลภาพที่มีการรับรองจากแพทยชัดเจน และก็เร่ืองของระยะเวลารับราชการที่มี 
มานาน เหลานี้เองเขาเองก็มีสิทธิที่จะไดรับโอกาส การใชบําเหน็จตกทอดเปนหลักประกัน
ในการค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนั้นผมคิดวาเปน
ทางเลือก เพราะขณะนี้ขาราชการบํานาญที่เกษียณอายุตัวเองหรือออกจากราชการ 
ดวยวัยอันที่มีความเหมาะสมและก็มีเยอะมาก วัย ๕๐ กวาปมีเยอะครับ ทานประธาน
ครับ เขาเหลานั้นก็เปนกําลังสําคัญของประเทศชาติที่จะทําหนาที่ในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจตอ ทุนสําคัญครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาเขาถึงแหลงทุนก็เปนเรื่องสําคัญ 
โอกาสที่เขาเขาถึงแหลงทุนโดยการใชบําเหน็จตกทอดของตัวเองมาเปนหลักทรัพย 
ไปค้ําประกันเพื่อจะนําไปสูการลงทุนเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจตามเหตุผลที่รัฐบาล 
ไดนําเสนอนะครับ เพื่อทําใหการดํารงชีพของเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระผมเห็นดวย
เปนอยางยิ่ง สวนวิธีการหลักเกณฑตาง ๆ ก็ตองเปนไปตามตัวบทในกฎหมายที่เรา 
เขียนไว เปนตามที่กฎกระทรวง ตามที่กระทรวงการคลังเปนผูกําหนด หลักเกณฑและ
วิธีการไปกําหนดไดวาเราจะใหสัดสวนเทาไรนั้นยอมกระทําได กระผมเองตองกราบเรียน
ทานประธานดวยความเคารพ บําเหน็จตกทอด ๓๐ เทา เมื่อป ๒๕๔๖ เราให ๑๕ เทา  
มาเปนบํา เหน็จดํ ารงชีพ  ตอนนั้นถูกทักท วงคอนข างมาก  ถา เ ราจะไปแก ไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้ง ๒ ฉบับ ถาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญก็เปนการแกไขครั้งนี้
เปนครั้งที่ ๔ ถาไปแกไขป ๒๕๔๖ ดวย ก็เพิ่มบทบัญญัติตรงนี้เขาไปก็จะเปนการแกไข 
ตัวนั้น แตเทาที่ผมดูหลักการที่เพื่อนสมาชิกเสนอมาทานรัฐมนตรีเสนอมาไมมีการ
นําเสนอหลักการเรื่องแกไขตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็คงตองเอากฎหมายที่เสนอเขามาเปนหลัก 
ทานประธานครับ ถาสมมุติกระผมเองตองกราบเรียนทานประธานวาผูที่จะไดรับ
ประโยชนตรงนี้สิ่งที่นาจะไดโอกาสก็คือหลักการที่รัฐบาลเขียนไวในเรื่องของการเปนผู 
ค้ําประกันโดยที่มีกระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบใหกับสถาบันการเงินตาง ๆ นาที่จะ 



 ๑๙๗ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)     ศิริลักษณ (๒) ๘๗/๒ 
 
เปนผูที่จะเขารวมโครงการ นั่นยอมกอใหเกิดความมั่นใจใหกับสถาบันการเงินตาง ๆ ที่เขา
มาอยูในโครงการวาเขาไดรับการชําระอยางแนนอน โดยที่ไมมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือ
ประสบความลมเหลว เพราะวารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะเปนผูที่หักเงินใหกับ
สถาบันการเงิน กรณีถามีเหตุหรือมีความจําเปน โดยใชสิทธิที่เขาไดรับในบําเหน็จตกทอด
ตรงนั้น โดยไมเกินสิทธิตรงนั้นใหกับสถาบันการเงินไป ตรงนี้เองก็เปนการโนมนาวชักจูง
สถาบันการเงินนั้นสูเขารวมโครงการไดเปนอยางดี ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งหนึ่งที่
กระผมเองตองกราบเรียนทานประธานเปนประการที่ ๓ ก็คือวากรณีถาทานรัฐมนตรี 
ตอบเราวาสามารถใชหลักการของเพื่อนสมาชิกเขามารวมเปนหลักการที่จะพิจารณา
รวมกันได สิ่งนี้ที่เกิดประโยชนก็คือถามีการผสมผสานครับ มีการผสมผสานระหวาง
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
เพราะวาพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ ทานประธานครับ สิ่งที่ขาราชการ
สวนใหญไมยอมออกจากตรงนี้เนื่องจากวาเขาคํานวณไดชัดเจนวาตอนออกเขาจะไดเงิน
เทาไร บอกไดชัดเจน แตถาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญเขาไมทราบหรอกครับวาตอนออก
เขาจะไดเทาไร เพราะวาสิ่งที่เปนตัวแปรคือผลประโยชนที่จะบวกเพิ่มเติมเขามา ถึงแมวา
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการผลประโยชนที่เขาจะไดรับหลังจากที่เกษียณอายุหรือ
เลือกที่จะรับบํานาญแลวเขาจะไดรับบําเหน็จจากเงินงบประมาณที่รัฐบาลจายใหกับ 
ตัวเงินออมที่จะจายจากกองทุนของ กบข. ตรงนี้เองทานประธานครับเปนสิ่งที่ทําให 
หลายฝายหลายคนเขามีความหวั่นวิตกวาถาออกไปแลวอาจจะไดเงินไม เยอะ  
แตอยางนอยที่สุดตองไดเทากับเงินที่จายเขาบวกกับผลประโยชนที่ไดรับ ตรงนี้เอง 
เปนหลักที่เอา ๒ อยางมารวมกัน ถาสมมุติวาเราเองไปเพิ่มหรือแกไขมาตรา ๖๓ เดิม ----- 
 

- ๘๘/๑ 
 
 
 
 



 ๑๙๘ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              นภัสสร ๘๘/๑ 
 
เพิ่มวิธีการคํานวณเพื่อให เขาได รับสิทธิมากขึ้น  ผลประโยชนเขาก็ได รับมากขึ้น            
แลวสิ่งสําคัญครับ สิ่งที่ รัฐบาลคาดหวังก็จะเกิดขึ้นดวย เพราะฉะนั้นผมกราบเรียน     
ทานประธานดวยความเคารพครับ ผมยินดีเรียนกับทานประธานวาผมยินดีที่จะรับ
หลักการของรางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนะครับ รวมทั้งกรณีถาทานรัฐมนตรีสามารถ
ตอบเราไดวาหลักการของเพื่อนสมาชิกเสนอมาในการที่จะเพิ่มเติม และวิธีการคํานวณ    
ก็ยินดีจะรับในตรงนั้น และคิดวาจะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชน 
  และประเด็นสุดทายครับ  ไม เกี่ ยวกับกฎหมาย  เปนขอ เ รียกรอง            
จากขาราชการ  ฝากทานประธานไปยัง  ฯพณฯ  รัฐมนตรี มีหนาที่กํากับดูแลทาง
กระทรวงการคลังอยู ขาราชการบํานาญที่มีอายุ ๗๐ ปครับ หลายคนที่ผมไดพบปะ      
เขาบอกวา ถาเปนไปไดรัฐบาลมีมาตรการที่จะกระตุนเศรษฐกิจ โดยใชมาตรการภาษี   
เขาขอวาเปนไปไดไหม ถาเขาอายุ ๗๐ ปแลว เงินที่เขาไดรับจากบํานาญ หรือเงินที่เขา
ไดรับมานี่ ถามันสามารถไมนําไปเปนเงินสุทธิในการคํานวณเปนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา เปนไปไดหรือไม ผูที่มีอาย ุ๗๐ ป มีเยอะพอสมควร ทานประธานครับ ถาชวยเขา
ตรงนี้ได ฝากทานรัฐมนตรีดวย เปนพระคุณอยางสูงครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ถึงชวงนี้ ผมขอเรียนชี้แจงเพื่อความเขาใจตรงกันนะครับ เมื่อเรารับหลักการราง
พระราชบัญญัติผานไปแลว แลวเรามีมติเลือกพระราชบัญญัติของใครเปนหลักนะครับ 
การแกไขที่ผิดแผกแตกตางจากหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับนั้นไมสามารถ
กระทําได เพราะฉะนั้นหมายความวาถาหากวาเราเลือก แลวลงมติกันวาจะเอารางของ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเปนหลัก การแกไขมาตรา ๖๓ ไมสามารถกระทําได ขอเรียนเพื่อ
ความเขาใจตรงกันครับ ทานนายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม  
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย      
จากจังหวัดพิษณุโลก วันนี้โดยหลักการนี้ผมเห็นดวยนะครับ ที่ทานรัฐมนตรีไดนํา พ.ร.บ. 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ และ พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เขามา
พิจารณา แตผมอยากจะเรียนทานประธานวา เร่ืองนี้สําหรับคนที่ไมไดเปนขาราชการ 



 ๑๙๙ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              นภัสสร ๘๘/๒ 
 
มันเขาใจยากนะครับ ผมไดยินเพื่อนสมาชิกหลายคนเขาบอกวาเขาไมเคยเปนขาราชการ 
เวลาพูดถึงเรื่องบําเหน็จ พูดถึงเรื่องบํานาญไมคอยเขาใจ ผมเลยอาจจะตองขออนุญาต
ตีความสั้น ๆ อยางนี้วา บําเหน็จบํานาญนั้นเปนสวัสดิการครับ ที่เปนตัวเงินที่ทางราชการ
ไดสงมอบใหกับขาราชการที่ทําความดีความชอบมาในชวงชีวิตหนึ่งมา ในสวนของ
บําเหน็จนั้นคือเงินตอบแทนความชอบที่ทางราชการไดมอบใหกับขาราชการโดยที่จาย
ครั้งเดียว ถาเปนบํานาญนั้นเปนเงินตอบแทนที่รับราชการมา และจายใหรายเดือน 
ความสําคัญของการที่ไดรับบํานาญนั้นมักจะมีขอบงชี้ เชน จะตองรับราชการมาถึงอายุ 
๖๐ ป หรือวาลาออกเมื่ออายุ ๕๐ ปบริบูรณ หรือรับราชการมาแลวไมนอยกวา ๒๕ ป 
หรืออาจจะมีเหตุทุพพลภาพ จึงเปนเหตุที่รับบํานาญได และมีคําอยู ๒ คํา ที่เพื่อนสมาชิก
พูดถึงคือคําวา บําเหน็จตกทอด และบําเหน็จดํารงชีพ ผมเชื่อวาสมาชิกหลายทานก็ยังงง
อยูวาบําเหน็จตกทอดคืออะไร และบําเหน็จดํารงชีพคืออะไร ผมจําเปนตองขอขยายความ
เผื่อสมาชิกบางทานที่มีการพูดถึงประเด็นปญหาของคําจํากัดความนะครับ คนที่           
รับราชการที่ไดรับบํานาญในวันที่เกษียณอายุราชการจะไดรับบําเหน็จตกทอด บําเหน็จ
ตกทอดนี้คิดแลวเปน ๓๐ เทาของบํานาญ นี่คือบําเหน็จตกทอด โดยเจตนารมณของ
บําเหน็จตกทอดนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของทายาท ผมตองขออนุญาตย้ําอยางนี้ 
เนื่องจากวาเมื่อถึงประเด็นในการพิจารณาจะตองเอา ๒ คํานี้มาเปรียบเทียบกัน ผมตองย้ําวา 
คําวาบําเหน็จตกทอดที่ไดรับ ๓๐ เทา เจตนารมณของกฎหมายที่ใหบําเหน็จตกทอดนั้น
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของทายาท บรรเทาความเดือดรอนของผูตายคือทายาท  
ในสวนของบําเหน็จดํารงชีพนั้นเปนการบรรเทาความเดือดรอนของผู รับบํานาญ  
ซึ่งกฎหมายกําหนดใหวาหลังจากที่เกษียณแลว รับบํานาญแลว มีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารง
ชีพเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ๑๕ เทาของเงินเดือนที่ไดรับบํานาญ โดยที่ในชวงตนนั้น
กําหนดไววา คนหนึ่งตองไดรับไมเกิน ๒ แสนบาท เทาที่ผมทราบทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไดเซ็น มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลข เมื่อวันที่๑๑ กันยายน ป ๒๕๕๑ ที่ผานมา 
โดยเพิ่มใหไมเกิน ๔ แสนบาท จํากัดอายุไววา ถาต่ํากวา ๖๕ ป ๒ แสนบาท ถา ๖๕ ป 
ขึ้นไป จึงมีสิทธิไดรับอีก ๒ แสนบาท นี่คือหลักการพื้นฐานโดยทั่วไป ------------------------- 
                  - ๘๙/๑ 



 ๒๐๐ 
สผ ๒๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      สาริศา ๘๙/๑ 
 
เพราะมิฉะนั้นแลวสมาชิกหลายทานจะสับสน คําวา บําเหน็จตกทอดและบําเหน็จดํารงชีพ 
เมื่อถึงวันนี้แลวทานรัฐมนตรีไดเอาราง พ.ร.บ. เสนอเขาสูที่ประชุมของสภาผูแทนราษฎร
แหงนี้ โดยกรอบของกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณที่จะนําบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูได เหตุผลของการที่จะเอาบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพย 
ค้ําประกันเงินกูเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูรับบํานาญและเปนการสงเสริมการลงทุน ผมถึงย้ํา
อยางนี้วาเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ตองการเอาบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพย 
ในการค้ําประกัน นั่นหมายความวาเมื่อขาราชการคนหนึ่งเกษียณอายุราชการรับบํานาญ
รายเดือน หลังจากรับบํานาญรายเดือนแลวเบื้องตนมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพ ๑๕ เทา เทากับ
วาขาราชการผูนี้มีสิทธิที่จะเอาไปเปนหลักทรัพยในการค้ําประกันที่เหลืออีก ๑๕ เทา
เทานั้น เพราะวาสวนใหญแลวทุกคนตองรับ ๑๕ เทานี้ เพราะวา ๑๕ เทานี้ไมมีดอกเบี้ย 
แตถาเอาไปค้ําประกันเงินกูก็มีสิทธิที่จะไดรับ ๑๕ เทาที่เหลือในการไปค้ําประกันเงินกู  
ผมมีขอสังเกตที่จะเรียนกับทานรัฐมนตรีทั้งหมด ๖ ขอ ซึ่งอาจจะเปนขอสังเกตเชิงซักถาม
หรือเปนขอสังเกตเชิงเสนอแนะขอสังเกต  
   ขอที่ ๑ วันนี้ความสับสนระหวาง คําวาบําเหน็จตกทอดกับบําเหน็จดํารง
ชีพ ผมตองย้ําวาในอดีตที่ผานมาในระบบราชการคงใหความสําคัญกับทายาท เพราะวา
สังคมไทยลูก หลานจะเลี้ยงพอ แมจนกระทั่งพอ แมมีอายุมากขึ้น ๖๐ ปไปแลว สมัยนี้ 
๖๐ ปถือวายังหนุมยังสาวอยู ๗๐ ป ๘๐ ป หรือ ๙๐ ปแลวเสียชีวิตไป จึงจําเปนจะตองมี
เงินอยูกอนหนึ่งเพื่อใหลูก หลานไวทําศพหรือวาดูแลอะไรก็แลวแตที่เกี่ยวกับพอ แมจึงตั้ง
เปนบําเหน็จตกทอดใหมา จนกระทั่งกระทรวงเองเห็นวาวันนี้คนที่รับบํานาญอยูลําบากขึ้น จึงมี
บําเหน็จดํารงชีพใหอยู ๑๕ เทา แตวันนี้ผมอยากจะถามวากฎหมายฉบับนี้ออกมา  
โดยหลักการผมเห็นดวยในหลักการ แตสิ่งที่ผมเปนหวงวาทานตองเซท (Set) สมดุล
ระหวางเงิน ๒ กอนนี้ครับ ถาสมมุติวาเอาอีก ๑๕ เทาที่เหลือไปเปนหลักทรัพยในการ 
ค้ําประกันใหกับสถาบันการเงิน เพื่อใหผูรับบํานาญเอาเงินกอนนี้ออกมาใชก็เทากับวาจาก
เดิม ๑๕ เทา ในฐานะเปนบําเหน็จดํารงชีพกับ ๑๕ เทาที่เหลือก็จะหมดไป ผมเกรงวาสมดุล
ของสังคมไทยจะเปลี่ยนไป ในฐานะที่ผมเปน ส.ส. ตางจังหวัด ผมก็มักจะเคยไดยินวา 
ลูกหลานเขามักจะคิดอยูเสมอวันหนึ่งวันที่ปู ยา ตา ยาย ที่มีอายุประมาณ ๗๐ – ๘๐ ปไปแลว 
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